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สธ.ชี้เดลตาพลัสไทยไมรุนแรง

             
|

เปดฉากอาเซียนซัมมิต

บ๊ิกตูชูฟนศก.หลังโควิด

ศาลยกคํารองประกัน3น้ิว

ทะลุฟาบุกสภาบี้เลิก112

กรุงเทพฯ • “เจี๊ยบ-อมรัตน” นํา ส.ส.กาว

ไกลใชตําแหน�งประกัน 5 แกนนําติดคุก

คดี ม.112 พรอมอานจดหมายเปดผนึกถึง                                                      

ประธานศาลฎีกาใหแกไขขออางไมใหประ 

กันตัวเพ� อคืนศรัทธาองคกรตุลาการ   ดาน 

“สมยศ” ปลุก ปชช.ชุมนุม 31 ตุลา.นี้  โวจะ

ไดบันทึกในหนาประวัติศาสตรไทย  “ทะลุ

ฟา” นัดบุกสภารอง กมธ.กฎหมายฯ เลิก 

112

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 26                                                          

ตุลาคม นางอมรัตน โชคปมิตตกุล ส.ส.พรรค

กาวไกล, นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรค

กาวไกล, น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 

ส.ส.พรรคกาวไกลและโฆษกพรรคกาวไกล 

พรอมดวยนายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข แกน                                                               

นํากลุมราษฎร ไดมาย� นเร� องขอปลอยตัวช่ัว 

คราว นายอานนท นําภา, นายพริษฐ ชิวา

รักษ หรือเพนกวิน, นายภาณุพงศ จาดนอก 

หรือไมค, นายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือ

ไผ ดาวดิน, น.ส.เบนจา อะปญ หรือแกนนํา

กลุมราษฎร ที่ถูกตั้งขอกลาวหากระทําความ

ผิดมาตรา 112 

โดยนางอมรัตนเปดเผยวา วันน้ีพวก                                                                    

เราเปนตัวแทน ส.ส.พรรคกาวไกลมาย� นจด                                                                 

หมายเปดผนึกถึงประธานศาลฎีกา มีใจความ

ดังนี้ หลายปที่ผานมานับจากรัฐประหาร 22 

พ.ค.57 ตอเน� องมาถึงรัฐบาลสืบทอดอํานาจ

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ไมตอบนั่งหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ สวน “ประวิตร” รับ

กําลังคิดเร� องปรับโครงสรางใหม โฆษกพรรค

ยํ้าทําเพ� อใหสอดคลองยุทธศาสตร  “ธรรมนัส” 

โยนใหพรรคตัดสินใจเร� องเขี่ยออก สะพัด! 

บิ๊กปอมแตะเบรก กก.บห.เซ็นลาออกปรับ

โครงสราง รอถก 28 ต.ค.ใหสะเด็ดน้ํากอน 

หึ่ง! “สันติ-สุชาติ” ชิงดําเกาอี้เลขาธิการ

พรรค “เรืองไกร-สนธิญา” ย� นยุบเพ� อไทย

อีกครั้ง

เม� อวันอังคาร ยังคงมีความเคล� อน 

ไหวอยางตอเน� องในทางการเมือง โดยเฉพาะ

การปรับเปล่ียนโครงสรางพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ซ่ึงเปนพรรคแกนนํารัฐบาล โดย                                                                     

กอนการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณ 

รัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ผานระบบประชุมทาง

ไกล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม ปฏิเสธตอบคําถามกรณีกระแสขาว

การปรับโครงสรางพรรค พปชร.ที่จะไปนั่ง

เปนหัวหนาพรรค โดย พล.อ.ประยุทธไม

ไดตอบคําถามดังกลาว เพียงหันมายกมือ

ทักทายส� อมวลชนกอนเขารวมประชุม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                               

จําสํานักนายกฯ กลาวถึงกรณี พล.อ.ประ 

ยุทธเรียกหารือ 6 รัฐมนตรีจากพรรค พปชร. 

เม� อวันที่ 25 ต.ค. ซึ่งมีการคาดการณวา

เปนการหารือเร� องภายในพรรค พปชร.วา 

เปนการหารือเร� องการทํางาน การบริหาร

ราชการแผนดิน รวมถึงการแกปญหาตางๆ                                                                                

ไมไดเกี่ยวกับการเมือง นายกฯ ทําหนาที่

บริหารราชการประเทศ ไมกาวกายการทํางาน

ของพรรค พปชร. การเมืองเปนเร� องของหัว 

หนาพรรค นายกฯ เปนบุคคลภายนอกพรรค 

ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง การกระ

ทําการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง นายกฯ ไม

สามารถทําได และตลอดระยะเวลาที่ผาน

มา นายกฯ ระมัดระวังเร� องนี้มาโดยตลอด

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. 

กลาวถึงการปรับโครงสราง

ไทยโพสต • สัญญาณดีตอเน� อง ยอดติด

เชื้อเพิ่มเหลือ 7.7 พันราย เสียชีวิต 66 ราย 

ท็อปเทนอยูใตถึง 6 จังหวัด “ศบค.” เรงฉีด

วัคซีนชายแดนใต สั่งจับตาสายพันธุเดลตา

พลัส “รมช.สธ.” ขอ ปชช.อยาต� นตระหนก 

ยันยังไมพบเชื้อตัวใดกระทบจนตองทบทวน

เปด ปท. “อธิบดีกรมวิทย” ชี้ “เดลตาพลัส” 

พบในไทยรายแรก คนละตัวกับอังกฤษ ระบุ

ไมแรงเทา แตตองเฝาระวัง “บัวแกว” ปด

ขวาง มธ.รับบริจาคโมเดอรนา 3 ลานโดส

จากโปแลนด 

เม� อวันที่ 26 ต.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,706 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 7,568 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,234 ราย, 

คนหาเชิงรุก 334 ราย, เรือนจํา 128 ราย, 

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 10 ราย ทําให

มียอดผูติดเชื้อสะสม 1,866,863 ราย หาย

ปวยเพิ่ม 9,532 ราย ทําใหมียอดหายปวย

สะสม 1,749,848 ราย อยูระหวางรักษา 

98,150 ราย อาการหนัก 2,414 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 544 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย 

เปนชาย 27 ราย หญิง 39 ราย 

ทะลักไมหยุด

แรงงานเถ� อน

เคลียรจบ

ซีพียอมจายพันลาน

ทูตจีนบอกวาไทย

ไมจําเปนตองเลือกขาง

ทําเนียบฯ • รมว.พาณิชยปลื้ม ตัวเลขสง

ออกเดือนกันยายนโต 17.1% 9 เดือน ทํา

รายไดเขาประเทศกวา 6.2 ลานลานบาท 

อานิสงส 5 ปจจัยฝาวิกฤตโควิดฉลุย

เม� อวันที่ 26 ตุลาคม นายจุรินทร  

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงพาณิชย, นายภูสิต รัตน

กุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ, นายกีรติ รัชโน อธิบดี

กรมการคาตางประเทศ และนายรณรงค 

พูลพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตรการคา รวมแถลงขาวภาวะ

การคาระหวางประเทศของไทย เดือนกันยา                                                           

ยน 2564 และ 9 เดือนแรกของป 2564               

นายจุรินทรกลาววา ตัวเลขการสง

ออกเดือนกันยายน 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้น                             

17.1% ซึ่งขยายตัวตอเน� องเปนเดือนที่ 7                                    

นับต้ังแต มี.ค.2564 ยอดการสงออกท้ังหมด                                                     

เดือนกันยายน รวม 760,556 ลานบาท 

ทําใหประเทศไทยไดดุลการคาในเดือนกันยา 

ยนรวมทั้งสิ้น 10,289 ลานบาท ตัวเลขรวม 

9 เดือนแรกของปนี้ การสงออกเพิ่มขึ้น 

ทําเนียบฯ • นายกฯ กลาวถอยแถลง     

ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เรงขับเคล� อน

เศรษฐกิจหลังโควิด-19 ย้ําอาเซียนตองเปน

หนึ่งเดียว พรอมพิจารณาแนวทางใหมใน

ปฏิสัมพันธสหรัฐ-จีน เพ� อรักษาสันติภาพ-

เสถียรภาพในภูมิภาค

เม� อวันที่ 26 ต.ค.2564 ที่ตึกภักดี

บดินทร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา                                                       

โหม เขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่                                                        

38 ผานระบบประชุมทางไกลพรอมผูนํา

สมาชิกอาเซียน โดยนายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด                                                               

เผยวา ที่ประชุมไดหยิบยกการรับมือกับ

ความทาทายสําคัญโควิด-19  ขึ้นมาหารือ 

โดยบรูไนในฐานะประธานไดกลาวถึงความ                                                                 

ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือรับมือ

การแพรระบาดและผลกระทบ ซึ่งไดติด 

ตามความคืบหนาและพัฒนาการที่สําคัญ

ของประชาคมอาเซียนดวย ขณะที่นายก

รัฐมนตรีไดกลาวถอยแถลงวา การตอสูกับ

โควิด-19 สะทอนใหเห็นถึงความเปราะบาง

ของภูมิภาคตอภัยคุกคาม นอกจากรวมมือ

กันแก้ ไขเรื่องการแพร่ระบาดและผลกระ

ทบแลว ควรถอดบทเรียนเพ� อสรางความ

เขมแข็งใหประชาคมอาเซียนพรอมรับมือ

กับความทาทายใหมๆ ในอนาคต

นายธนกรกลาววา นายกรัฐมนตรีได

เสนอประเด็นท่ีอาเซียนควรใหความสําคัญ 

3 ประการคือ ตองดําเนินการตามขอริเริ่ม

ในกรอบอาเซียนเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 

ใหมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรียินดีที่มี                                                         

ความคืบหนากรณีการเงินจากกองทุนอา 

เซียนจัดซ้ือวัคซีนโควิด-19 และหวังวาประ                                                          

เทศสมาชิกจะไดรับวัคซีนอยางทั่วถึงโดย                                                        

เร็ว ท้ังน้ี ไทยไดแจงรายการส่ิงของท่ีบริจาค

แกคลังสํารองอุปกรณทางการแพทย

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  6  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 3อานตอหนา 16

อานตอหนา 3 อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9115

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เขารวมและกลาวถอยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 39 ผานระบบการ

ประชุมทางไกล พรอมผูนําและผูแทนสมาชิกอาเซียน ที่ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล

ปลื้มสงออกโต

ก.ย.ขยาย17.1%

9เดือน6.2ลานล.

‘ปอม’นัดเคลียรกอนถก‘กก.บห.พปชร.’ธรรมนัสดิ้นอยูตอ
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2 ในประเทศ

บสย. สรางส ติิอนุมัติคํ้าประกันสินเช อ ม.ค.   ต.ค. 2  

ยอดค้ําทะลุ 2 แสนลานบาท รักษาการจางงานและสราง

แรงงาน หมกวา 2 ลานราย  มั่น จ พ.ร.ก.สินเช อฟนฟู เฟส 2 

กระตุนเ รษฐกิจโคงสุดทาย เติมทุน  ไมโคร  เปราะบาง 

 กิจการ  

นางวสุกานต วิ าลสวัสดิ รักษาการผูจัดการทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเช ออุตสาหกรรมขนาดยอม บสย.  เปดเผยวา 

ผลดําเนินงานค้ําประกันสินเช� อ ระหวาง วันที่ 1 มกราคม ถึง 

1  ตุลาคม 2  ไดอนุมัติค้ําประกันสินเช� อทุกโครงการ รวม

วงเงินกวา 2 แสนลานบาท และอนุมัติหนังสือค้ําประกันสินเช� อ 

 จํานวน 1  ฉบับ สรางสถิติค้ําประกันสินเช� อสูงสุด

ในประวัติศาสตร นับตั้งแตกอตั้ง บสย. รอบ 3  ป กอใหเกิด

สินเช� อในระบบ 21 23  ลานบาท คิดเปน 1.  เทา สราง

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ .13 เทาของวงเงินค้ํา

ประกัน คิดเปนมูลคา 33 333 ลานบาท กอเกิดการจางงาน 

จํานวน 2 1 ราย  แบงเปน การรักษาการจางงาน จํานวน 

1  ราย และการจางงานใหม จํานวน 3 3  ราย  

โดยมีภาระค้ําประกันสินเช� อ  ณ ไตรมาส 3 2  

ธุรกจฟนตัว  สย  าทะลุ  แสนลาน าท 

หนุนจางงานกวา 2 ลานราย ลุยโคงสุดทาย เติมทุน SMEs Restart กิจการ  
จํานวน  ลานบาท คิดเปน 13  ของยอดคงคางสินเช� อ 

 ในระบบ คิดเปน 1  ของ มูลคา     

โครงการค้ําประกันสินเช� อที่ บสย. อนุมัติวงเงินค้ํา ไดแก 

1.โครงการค้ําประกันสินเช� อ ภายใต พ.ร.ก.สินเช� อฟนฟู เฟส 1-2 

วงเงิน 1 3  ลานบาท คิดเปนสัดสวน 2  และ  จํานวน 

33 3 ฉบับ

2.โครงการค้ําประกันสินเช� อ บสย.  สรางชาติ 

  วงเงิน 1  ลานบาท คิดเปนสัดสวน 3  และ  

จํานวน 1  ฉบับ 

3.โครงการค้ําประกันสินเช� อ   วงเงิน 1  ลาน

บาท คิดเปนสัดสวน  และ  จํานวน 13  ฉบับ 

.โครงการค้ําประกันสินเช� ออ� น  วงเงิน 11 1  ลานบาท 

คิดเปนสัดสวน   และ  จํานวน  ฉบับ 

บสย. เปนหนึ่งในหน�วยงานที่ ไดรวมงานในโครงการ

ค้ําประกันสินเช� อ พ.ร.ก. สินเช� อฟนฟู เฟส 1-2  ซึ่งเปนโครงการ

ความรวมมือของ 3 หน�วยงาน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย 

กระทรวงการคลัง และ บสย. เพ� อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจ 3 กลุม

ไดแก 1. ผูประกอบการกลุมไมโคร  2.ผูประกอบการ 

 3. กลุม คอรปอเรท   มีวงเงินรวมทั้งโครงการ 

2  ลานบาท เฟส 1 วงเงิน 1  ลานบาท ค้ําประกัน

เต็มจํานวนแลว และไดเปดเฟส 2 วงเงิน 1  ลานบาท 

เปนที่เรียบรอยเม� อวันที่  กันยายน 2  ที่ผานมา และจะสิ้น

สุดโครงการในวันที่  ตุลาคม 2   

ทั้งนี้ในแผนการดําเนินงานไตรมาสสุดทาย บสย. พรอม

อนุมัติค้ําประกันสินเช� อ เพ� อเติมทุนใหผูประกอบการ  

นําไปใชในการปรับปรุงและฟนกิจการ ตามแผนเปดประเทศ  

มั่นใจวา โครงการค้ําประกันสินเช� อฟนฟู ระยะ 2 วงเงิน 

1  ลานบาท จะชวยผูประกอบการ  เขาถึงสินเช� อได

งายขึ้น ซึ่งไดปรับปรุงเกณ การค้ําประกันสินเช� อใหดียิ่งขึ้น เพ� อ

อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบการ กลุมไมโคร และ  

กลุมเปราะบาง ชวยลดภาระตนทุนคาธรรมเนียม และเพ่ิมโอกาส

ไดวงเงินสินเช� อเพิ่ม ไดแก 

1. ปรับลดคาธรรมเนียมค้ําประกันทันที ตั้งแตปแรก 

สําหรับผูประกอบการกลุมไมโคร และ กลุม  เปราะบาง 

จายเริ่มตนเพียง 1  ตอปตอเน� อง  ปแรก รวม 13  ตลอด

ระยะเวลา 1  ป 

2. เพิ่มโอกาสผูประกอบการกลุมไมโคร และกลุม  

เปราะบาง ไดรับวงเงินสินเช� อ เพิ่มขึ้นสูงสุด  ลานบาทตอราย 

จากเดิม 1  ลานบาทตอราย 

3. เพิ่มความมั่นใจใหธนาคารปลอยสินเช� อโดย บสย. จาย

คาประกันชดเชยเต็ม 1  ใน กลุมไมโคร จากเดิม  และ 

กลุม  เปราะบาง จากเดิม   

นอกจากนี้ โครงการค้ําประกันสินเช� อฟนฟู เฟส 2 มีการ

ปรับเพิ่มวงเงินค้ําประกันผูประกอบการ ทั้งที่เปนลูกคาเดิมที่มี

วงเงินกูอยูแลว และลูกคาใหมที่ยังไมเคยมีวงเงิน ดังนี้ 

1.ผูประกอบการกลุมไมโคร  หรือผูประกอบการ 

 รายยอย กรณีเปนลูกคาสถาบันการเงินที่มีวงเงินสินเช� อ

เดิมไมเกิน  ลานบาท จะไดวงเงินไมเกิน 3  ของสินเช� อเดิม

หรือสูงถึง 1.  ลานบาท สําหรับผูที่ยังไมเคยมีวงเงินสินเช� อกับ

สถาบันการเงิน จะไดวงเงินสูงถึง 1.  ลานบาท

2.ผูประกอบการ  ที่เปนลูกคาสถาบันการเงินที่มี

วงเงินสินเช� อเดิม ระหวาง -  ลานบาท  จะไดวงเงินไมเกิน 

3  ของสินเช� อเดิม หรือระหวาง 1. -1  ลานบาท กรณีถาไมมี

วงเงินสินเช� อกับสถาบันการเงิน จะไดวงเงิน 1. -1  ลานบาท  

3.กลุมคอรปอเรท  กรณีเปนลูกคาสถาบัน

การเงินที่มีวงเงินสินเช� อเดิม ระหวาง  -  ลานบาท จะได

วงเงินไมเกิน 3  ของสินเช� อเดิม หรือระหวาง 1  -1  ลานบาท 

กรณีผูประกอบการ  ท่ีไมมีวงเงินสินเช� อกับสถาบันการเงิน 

จะไดวงเงิน 1 -  ลานบาท  

ทั้งนี้วงเงินผูประกอบการกลุมไมโคร  และกลุม

ผูประกอบการ  อาจจะไดรับวงเงินสูงถึง  ลานบาท 

ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูประกอบการและการพิจารณาของ

สถาบันการเงินและธนาคารแหงประเทศไทย 

สอบ ามขอมูลเพ่ิมเติม หรอขอรับคําปรกษาฟรี ไดท่ี บสย. 

  และ ูนยที่ปรกษาทางการเงิน  บสย. . . 

 โทร. -2 -  หรอที่ สํานักงานเขต บสย. ทั้ง 

 แหงทั่วประเท

ร็วและแรง สําหรับปฏิบัติการรีเซตพรรคพลังประ 

ชารัฐครั้งใหญอีกรอบ แตไมไดอยูเหนือความคาด

หมายวามันจะเกิดขึ้น 

เร� องราวการรื้อโครงสรางพรรค ถูกพูดถึงตั้งแต

เสร็จสิ้นอภิปรายไมไววางใจ เพราะทุกคนเช� อวา บาดแผล

ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ ฝากเอาไวกับ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยากจะลบดวยการ

เคลียร-ขอโทษ 

“อยางไรก็อยูกันไมได” คือ คําพูดของแกนนําพรรค

พลังประชารัฐหลายคน แม ร.อ.ธรรมนัส จะถูกปลดออกจาก

ตําแหน�ง รมช.เกษตรและสหกรณไปแลวก็ตาม  

ตอนนั้นหลายคนเช� อวา อยางไร ร.อ.ธรรมนัส ก็อยู

ไมได ตอใหเบื้องหนาและเบื้องหลัง บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ จะดูโอบอุม ยังคงไววางใจใหปฏิบัติภารกิจสําคัญ

อยูก็ตาม  

เพียงแตชั่วโมงนั้นไมมีใครนึกออกวา วิธีการ ในการ

เขี่ย ร.อ.ธรรมนัส จะเปนอยางไร  

ถาถามใจ บิ๊กตู และ บิ๊กปอก-พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย คงอยากจะจัดการใหเสร็จเรียบรอย

ตั้งแตเม� อชวงปลดออกจากเสนาบดีแลว แตการทําแบบนั้นดู

จะเปนการย่ํายีน้ําใจผูเปนพี่ใหญบูรพาพยัคฆมากเกินไป 

ทวา บทบาทและความเคล� อนไหวของ ร.อ.ธรรมนัส  

ในพรรคพลังประชารัฐ หลังจากถูกปลดออกจากรัฐมนตรี 

กลับดูจะยิ่งสรางความไมพอใจใหกับ 2 ป. มากขึ้น  

ตั้งแตการลงพื้นที่ตรวจน้ําทวมในฐานะผูแทนและ

เลขาธิการพรรค ที่ถูกมองวาเหมือนตั้งใจจะเปรียบเทียบกับ

การลงพื้นที่ของ บิ๊กตู โดยเฉพาะภาพลุยน้ําทวมที่มีระดับสูงถึง

หนาอก  

หรือการระดม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จากทั่วสารทิศ

ไปรวมคณะกับ บิ๊กปอม ในขณะที่คณะของ บิ๊กตู บางเบาและ

โหรงเหรง   

ไมเวนแมแตคําตอบ ร.อ.ธรรมนัส เวลาถูกส� อถามวา ยัง

สนับสนุน บิ๊กตู เปนนายกรัฐมนตรีในสมัยหนาหรือไม ที่ฟง

อยางไรบุคคลที่สามก็ไมสบอารมณ  

สิ่งที่เกิดขึ้นเปนดังกอนกรวดในรองเทาของ 2 ป. หากแต

มันไมใชชวงเวลาที่ดีในการขยับอะไรมากกวานี้ เพราะความรูสึก

ขุนที่ยังดํารงอยูจากการแทงกลองดวงใจของ บิ๊กปอม ดวยการ

ปลด 2 รัฐมนตรี 

แตแมจะเปนอยางนั้น ความพยายามในการกระชับอํานาจ

ในพรรคพลังประชารัฐ ดวยการเริ่มจากขจัด หอกขางแคร ออก

ไป ยังคงมีอยูตลอด ไมวาจะบนดิน-ใตดิน-กําลังภายใน  

เพราะ บิ๊กตู เองตองการรีแบรนดพรรคพลังประชารัฐใหม

ใหดูเปนสถาบันการเมืองมากกวาปจจุบันที่คอนขางจะอีเหละ  

เขละขละ มีแตภาพลักษณดานลบ  

เริ่มตั้งแตมีการแตงตั้ง เสี่ยตุย-พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง เขาไปเปนที่ปรึกษาหัวหนา                                                                       

พรรคพลังประชารัฐ ที่ไมไดเปน เซนตคาเบรียลคอนเนกชัน  

เพียงแคของ บิ๊กปอม แตยังรวมถึง บิ๊ก ด. อดีตนายทหารคนดัง 

ที่มี บิ๊กตู เปนไอดอล 

นอกจากนี้ยังมีกระแสขาวออกมาตลอดวา 2 ป. ไม

ตองการใหปญหานี้ยืดเยื้อไปถึงการเปดประชุมสภาสมัยสามัญ 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เพราะมีกฎหมายสําคัญบางฉบับที่แบก

ความเปนความตายของรัฐบาลไว  

หากความขัดแยงยังมีอยู กลเกมเหมือนกับคราวซักฟอก

อาจซ้ํารอยได ไมวาจะในรูปแบบองคประชุมลม หรือการล็อบบี้

โหวตใหผลไมเปนที่พึงปรารถนา  

แตดูเหมือนปจจัยบางอยางมันจะเอื้อใหกับฝงที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง โดยเม� อชวง 2-3 สัปดาหที่ผานมา การเคล� อนไหว

ของ ร.อ.ธรรมนัส ดูจะสรางปญหาใหญใหตัวเอง  

วากันวามีการอางช� อ บิ๊กปอม กระทําการในบางเร� อง 

หลายเร� องมีคนตั้งคําถาม แตไมเคยหาคําตอบวา จริงหรือไม 

เพราะเห็นวาเปนมือขวาของนาย 

มีรายงานวา เม� อสัก 2 สัปดาหกอน บิ๊ก พปชร. คนหนึ่ง

เรียกประชุม ส.ส.กทม. พูดในลักษณะทํานองวา ยุทธศาสตร

เมืองกรุงเปลี่ยน พรรคไมสนับสนุน บิ๊กแปะ พล.ต.อ.จักร

ทิพย ชัยจินดา ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแลว  

เร� องดังกลาวสรางความสับสนใหกับ ส.ส.บางคนอยาง

มากวา เกิดอะไรขึ้น เพราะที่ผานมามีการขึ้นปายคูกับอดีต 

ผบ.ตร.รายนี้ ไปคอนขางเยอะ จึงตัดสินใจเขามูลนิธิปารอยตอฯ 

เพ� อถามจากปาก บิ๊กปอม วา จริงหรือไม คําตอบที่ได พรอมกับ

น้ําเสียงที่โมโหคือ “ไมจริง มันไปพูดอยางนั้นไดอยางไร”           

ขณะเดียวกัน เร� องทําโพลที่ ร.อ.ธรรมนัส อางวาเปน

ดําริของ บิ๊กปอม ก็สรางความไมพอใจใหกับ ส.ส.หลายคน 

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต รวมไปถึงขั้วตรงขามในพรรค  

กระทั่ง บิ๊กปอม ตองออกมาสยบความเคล� อนไหววา                                                                     

“ไมไดสั่ง” ซึ่งคําพูดนี้ดูจะไมเปนผลบวกกับ ร.อ.ธรรมนัส  

และ ส.ส.ในกลุมที่ตางพูดวา เปนดําริหัวหนาพรรคเลย 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเร� องที่ระยะหลังเขาหู บิ๊กปอม  

บอยมาก จนถึงขั้นบนออกมาวา “มันไปพูดอะไรมาอีก” 

เม� อปญหาสุกงอม ฝายเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลเพียงพอที่

จะรองขอ บิ๊กปอม เองก็ยากที่จะวายทวนน้ํา  

มันไมใชเพราะ มนตสะกด ของ ร.อ.ธรรมนัส และ

เดอะแกงเส� อม บิ๊กปอม ถึงฝนอุมตอไมไหว หากแตเร� องนี้

มันมี ฟางเสนสุดทาย ที่ทําใหยากจะเซฟ.   

กระเตง ‘ธรรมนัส’ ตอไมไหว 

แผลสะสมจนถึงฟางเสนสุดทาย  

เ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

8 ต.ค.น้ี พลพรรคเพื่อไทยจะยกพลไปประชุมใหญ่

สามัญประจำาปีถึง จ.ขอนแก่น แม้จะไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงมาก หัวหน้า เลขาฯ พรรค ยังคนเดิม มี

เพียงนำาคนมาช่วยงานตำาแหน่งที่ขาด อย่างรองหัวหน้าพรรค 

กรรมการบริหารพรรคไม่กี่ตำาแหน่ง และก่อนวันประชุมใหญ่ 

เพื่อไทยเปลี่ยนโทนสีของพรรค จากโทนน้ำาเงิน มาเป็นธีม

แดง ควบคู่กับเปิดแคมเปญ “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของ

ประชาชน” พร้อมกับโหมประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ใหม่ๆ ผ่าน

โซเชียลมีเดีย อย่าง ด่าได้ แต่อย่าแรง และ เพื่อไทย ถาม

อะไรตอบได้ 

มีแกนนำาพรรค นักการเมืองท้ังท่ีเป็น ส.ส.และไม่ได้

เป็น ส.ส.มาตั้งวงพูดคุย โดยเฉพาะ

คอนเทนต์ด่าได้ แต่อย่าแรง นำา

หัวเปิดร่อง ภาค 1 นายสุทิน 

คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน  

ส.ส.มหาสารคาม, น.ส.กิตติ์ธัญญา 

วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี, นายนิยม 

เวชกามา ส.ส.สกลนคร, นายศรัณย์  

ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย, น.ส.ชนก จัน

ทาทอง ส.ส.หนองคาย   

มีนักการเมืองฝีปากกล้า 

นักการเมืองหน้าใหม่ในสภาตั้งวง

ตอบคำาถามที่แฟนๆ คอการเมือง 

ทั้งแฟนคลับตัวจริง ตัวไม่จริง (ฮา) ถามตรงๆ เข้ามาคอมเมนต์                                                                            

แรงๆ ในโลกออนไลน์ อย่างเช่น  

-ทำาไมเพื่อไทยต้องขัดแย้งกับก้าวไกลตลอด? สุทินฟัง

คำาถามก็อมยิ้ม ก่อนตอบว่า “ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่า คนพูดอคติ รู้

เลยเป็นแฟนของพรรคไหน แล้วถ้าแฟนของเพื่อไทยถามกลับ

ล่ะ ทำาไมพรรคก้าวไกลต้องเที่ยวมาแขวะเพื่อไทยอยู่เรื่อย”  

-ไหนข้อเสนอแก้ไข 112 ของเพื่อไทย? สุทินให้เหตุผล

ว่า “แน่นอนเรื่องมาตรา 112 ก็ควรแก้ พรรคการเมืองไม่

สามารถทำาเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ ต้องทำาควบคู่กันไป เรากลัวแก้

ไม่ได้มากกว่า ไม่ใช่ว่ากลัวแก้แล้วจะไปเจอปัญหา ส่วนคนที่คิด

จะแก้ เขามั่นใจว่าแก้ได้หรือคิดว่าแก้เพื่อจะเอาคะแนนเฉยๆ”  

-พรรคเพื่อไทยเปิดแคนดิเดตนายกฯ ไวๆ เลย กรูอยาก

เลือกตั้งไวๆ นิยมบอกว่า “แคนดิเดตนายกฯ ที่เปิดตัวมา 6  

พรรค มือไม่ถึงสักคน พรรคเพื่อไทยไม่ต้องห่วง ถ้าเปิดออก

มา สุดบรรเจิด เป็นความหวังของชาติ”  

ยังมีคำาถามอีกมากมาย ซึ่งบ้างก็ใช้คำาสมัยพ่อขุน พร้อม

กับใช้วาทกรรมเชิงเย้ยหยัน เรียกว่ามากันหลายรูปแบบ ไม่

ว่าจะเป็นช่วงที่มีขุนพลเพื่อไทยเรียงหน้ามาตอบแนวร่วมเพื่อ

ไทย ที่ยังสงสัย เคลือบแคลงบทบาทการทำางาน ที่ไม่รู้ว่าเมื่อได้

ฟังแล้วจะกระจ่างในคำาตอบ หรือยังคงไม่วางใจ สงสัยเหมือน

เดิม ก็มิอาจรู้ได้.    

ม้าไม้ 

ด่าได้ แต่อย่าแรง 

2

รุ่นใหม่ ‘ม.ราชภัฏอุดรธานี’

สุทิน คลังแสง

กวันน้ี....

การ “ชังชาติ-ชังสถาบัน” กลายเป็นค่านิยม “คนรุ่นใหม่” มี

นักศึกษาเครือข่ายสามน้ิว “ธนาธร-ปิยบุตร” เป็นแบรนด์นำา

เหตุท่ีเป็นเช่นน่้ัน 

ส่วนหน่ึง มาจากสังคมสื่อ และ “กระแสป่ัน”! 

“เลวสุดข่้ัว-ช่ัวทะลุนรก” ดังเปร่้ียง ได้ออกจอ ข้ึนหน้า ๑ ข้ึนหน้า

เฟซ ชนิด “ผูกปี” เลวแล้วเด่น-ดัง คนจึงอยากเลวตาม

ขณะเดียวกัน “คนดี-ศรีอนาคตชาติ” เงียบฉ่ี ร้อยวัน-พันปี ไม่มี

ใครพูดถึง 

ดี “ขายไม่ได้” เลว-ช่ัวร้าย “ขายดิบ-ขายดี”!

ร้ายกว่าน้ัน.... ด้วยความถ่ีของข่าวสารในพฤติกรรมเลว นักศึกษา

สามน้ิว กลายเป็นภาพรวมของคำาว่า “คนรุ่นใหม่” ไปชนิดผิดเพ่้ียน

ในความจริงท่ีเป็นปัจจุบัน.....

มันไม่ใช่อย่างน้ัน!

“นักเรียน-นักศึกษา” รุ่นใหม่ ท่ีไม่แหกคอก-ผ่าเหล่า มีเป็นแสนๆ 

ล้านๆ แต่เพราะดีมีจำานวนมากน่ันแหละ จึงเข้าตำารา อะไรท่ีมีมาก ตลาด

จะไม่ตื่นราคา 

สู้พวกเลวถึงกระดูกไม่ได้....

มีจำานวนร้อย-จำานวนพัน (แถมพวกจานไปด้วย) เพราะประหลาด 

“ผ่าเหล่า-ผ่ากอ” ชนิดเสียชาติเกิดน่ันแหละ

ย่ิงคิดล้มเจ้า-ล้มประเทศด้วยแล้ว มันเป็นพฤติกรรมเกินริยำาชาติ 

เพราะไม่ช่ัวจริง จะคิด-จะทำา อย่างน้ันไม่ได้ 

เมื่อมันคิด-มันทำา.....

จึงสะดุดตา-สะดุดตีน ไม่ต่างข่าวสุนัขท่ัวไป “ซื่อสัตย์-ภักดี” เจ้าของ 

จะไม่เป็นข่าว 

แต่พอมีสุนัขบางตัว-บางพันธ์ุ....

ท้ังเกิดในบ้าน ท้ังขุนเล้ียง กลับงับมือเจ้าของ จึงเป็นข่าวในลักษณะ 

“สัตว์เนรคุณ”

“เล้ียงไม่เชื่อง” กัด-ฟัดกระท่ังเจ้าของ ท่ีให้ข้าว-ให้น้ำา-ให้ใต้ถุน

อาศัย ให้กระท่ังท่ีศึกษาเล่าเรียน!

เพราะอย่างน้ี...

วันน้ี เรามาสนับสนุนแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมกันหน่อยเป็นไร 

คือ ช่วยกันเชิดชู-ยกย่องคนดีให้มีกำาลังใจ

โดยเฉพาะ “นักศึกษา” เมล็ดพันธ์ุชาติในภาพ “คนรุ่นใหม่” ต้อง

ช่วยกันส่งเสริม 

อย่านำาท่ีช่ัวมาผลิตซ้ำานำาตลาด ปล่อยให้มันจมดินหายใต้ตีนไป หรือ

ก็ให้ไปงมหาความเท่าเทียมอยู่ในเรือนจำาโน่น

ช่วยกันเปิดประตูใจ ให้รุ่นใหม่ “น้ำาดี” ท่ีมีอยู่จำานวนมาก เข้ามาไล่

รุ่นใหม่ “น้ำาครำา” จำานวนน้อยออกไป 

บ้านเมืองจะได้สะอาดใส...

อย่างคลองหลอด คลองโอ่งอ่าง คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ 

ทุกวันน้ียังไงล่ะ

วัน-สองวันน้ี คงได้ดูคลิป “รับน้องใหม่” ของนักศึกษาสถาบันหน่ึง

สถาบันศึกษาไหน 

น่ันคือ รุ่นน้องน่ังล้อมวงกับพ้ืน แล้วรุ่นพ่ีน่ังล้อมรอบ ขับกล่อมบทเพลง

หมู่ “รับน้องใหม่” 

ใจพ่ีโอบเอ้ือเป็นน้ำาใส รินไหลสู่ใจน้อง ท่ีเหมือนนกน้อยพลัดรัง

ท้ังพ่ี-ท้ังน้อง นองน้ำาตา....

พ่ีจะปกปักรักษาน้อง และน้องก็ต้ืนตัน จะเป็นน้องสืบสานรักษา ดีงาม

น้ี เป็น “มรดกสัญญา” ของ ม.ราชภัฏอุดรธานี สืบๆ ต่อกันไป

เก่งนะ “รุ่นใหม่” ม.ราชภัฏอุดรธานี

ท่ีนำาทำานอง “ลาวดวงเดือน” มาใช้ในบทเพลงรับขวัญน้อง แต่งเน้ือได้

อ่อนโยน ลึกซ้ึง สะอาดเย็น ได้ขนาดน้ี ก็ดูซี...

โอ..โอ้ ละเน้อ น้องเอย ลา..หล่า..ล้า..ละ..ลา

หมู่เรา น้องเอย พ่ีน้ี ขอชื่นเชย เจ้ามิเลยแรมไกล

รักเจ้า จากดวงใจ มิคลายหน่ายจาง ล้า..ละล้า..ละลา

พ่ีจะรับขวัญเจ้า เอามาเป็นขวัญจิต จะรักดังชีวิต ใจคิดกรุณา ลา..

หล่า..หล้า..ลา ลา..

ขอจงหายโศก พ้นภัยหายโรค ให้มีโชคนะน้องยา

พ่ีจะเอาด้ายยาวขาวบริสุทธ์ิ ล้า..ลา ละล้า..ละ..ลา

จะมารัดผูกไว้ ท่ีข้อมือของเจ้า หลา..ลา..ล้า..ละลา

เหมือนจำาจากใจพ่ี ผูกพันเจ้าไว้ ไม่หน่ายหนี ไว้ผูกพัน โอ..โอ้ โอละ

เน้อ...น้องเอย ล้า..ลา ละหล่า..ลา

เพลง “ลาวดวงเดือน” น้ี กินใจมาก 

บ้างนำาท้ังเน้ือ-ท้ังทำานองมาขับร้อง  บ้างนำาทำานองมาแต่งเน้ือใหม่ร้อง

ในเพลงต่างๆ บ้าง ก็ซึมซับประทับใจคนฟังท้ังน้ัน

ย่ิงรู้ท่ีมาของบทเพลงลาวดวงเดือนด้วยแล้ว ทำาให้รู้ว่า “หัวใจร้องไห้” 

น้ัน มันเป็นเช่นไร

หาประวัติอ่านได้หลากหลายสำานวน ผมขออนุญาตนำาจาก http://

bangkrod.blogspot.com/

ท่ี “ร้อยตะวัน” เรียบเรียงท่ีมาเพลง “ลาวดวงเดือน” ไว้ มาให้อ่าน

บางส่วน ดังน้ี

“พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์” พระโอรส “พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และเจ้าจอมมารดามรกฎ เสด็จไปศึกษาท่ีประเทศ

อังกฤษด้านการเกษตร 

ทรงเป็นนักดนตรี เพราะตระกูลฝ่ายพระมารดาเป็นนักละครและนัก

ดนตรี มีคุณตา คือ “เจ้าพระยามหินทรศักดิดำารง” (เพ็ง เพ็ญกุล) มีคณะ

ละครและวงดนตรีวงใหญ่ 

เมื่อเสด็จกลับมาทรงรับราชการ ในกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมาทรง 

เป็นอธิบดี กรมช่างไหม ทรงเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานเก่ียวกับไหมไทย

คราวหน่ึงเสด็จตรวจราชการภาคอีสาน เสด็จโดยทางเกวียนเป็นทาง

ไกล ทรงนิพนธ์เพลง “ลาวดำาเนินเกวียน” เพื่อให้คู่กับ “เพลงลาวดำาเนินทราย”

ทำานองเพลงและบทร้องไพเราะซาบซ้ึงยอดเย่ียม เป็นท่ีนิยมจดจำากัน

นำามาร้องต่อๆ กันมา 

เน้ือร้องมีคำาว่า “ดวงเดือน” ต้ังแต่เร่ิมต้นและอีกหลายแห่งจนจบ ผู้ไม่รู้

จักมาแต่ต้น ต่างเรียกเพลง “ลาวดำาเนินเกวียน” ว่า “ลาวดวงเดือน” กันท้ังน้ัน

เบ้ืองหลังของเพลงลาวดวงเดือน มีเหตุแห่งความดลใจเพื่อทรง

ระบายความรักความอาลัยท่ีต้องพลาดรักกับเจ้าหญิงในตระกูลฝ่ายเหนือ

ตามเรื่องเล่าต่อกันมาว่า “ในขณะมีพระชนม์ 21 พรรษา ได้เสด็จ

ไปเท่ียวนครเชียงใหม่ พระยานริศราราชกิจข้าหลวงใหญ่ภาคพายัพได้รับ

เสด็จอย่างสมพระเกียรติ

“เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ์” (พระเชษฐาเจ้าดารารัศมี พระราช

ชายาในรัชกาลท่ี 5) และพระญาติ จัดงานต้อนรับหลายวัน มีการแสดงพ้ืน

เมือง ระบำารำาฟ้อน

“เจ้าราชสัมพันธวงศ์ (ธรรมลังกา)” และ “เจ้าหญิงคำาย่น” ชายา 

ได้พาพระธิดาองค์โตนามว่า “เจ้าหญิงชมชื่น” มาร่วมงาน 

พระองค์เจ้าชายพบปะสนทนาและทรงพอพระทัย เจ้าหญิงวัย 16 

พรรษา จนเกิดความรักคร้ังแรก

หลังจากน้ัน ได้เสด็จไปท่ีคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์อีกหลายคร้ัง ในท่ีสุด 

ทรงขอให้ข้าหลวงใหญ่เป็นเถ้าแก่สู่ขอเจ้าหญิงให้เป็นหม่อมของพระองค์ 

แต่เจ้าราชสัมพันธวงศ์ทัดทานไว้ ขอให้เจ้าหญิงมีพระชนม์ครบ 18 

เสียก่อน และให้ปฏิบัติตามราชประเพณี 

คือพระเจ้าลูกยาเธอจะเสกสมรสต้องได้รับพระบรมราชานุญาต

เสียก่อน เพื่อให้อยู่ในฐานะสะใภ้หลวง...มิฉะน้ันจะได้เป็นเพียงนางบำาเรอ

เท่าน้ัน

เถ้าแก่ผู้ทำาหน้าท่ีสู่ขอ นำาความผิดหวังมาทูล เมื่อไม่สมหวังต้อง

เสด็จกลับกรุงเทพฯ ทรงกลับมาขอความเห็นพระทัยจากพระญาติใหญ่

น้อยท้ังหลาย แต่ไม่เป็นผล 

การสู่ขอเจ้าหญิงได้รับการทัดทาน หมดส้ินความหวังทุกประการ 

พระองค์ทรงนึกถึงแต่ชีวิตในนครเชียงใหม่ของพระองค์มิได้ขาด 

ความผิดหวังทำาให้ทรงโปรดเพลงลาวเจริญศรี (เน้ือร้องจาก

วรรณคดีเรื่องพระลอ) และนำามาสู่แรงบันดาลใจนิพนธ์เพลง “ลาวดำาเนิน

เกวียน” หรือต่อมาเรียกกันว่า “ลาวดวงเดือน”

ผู้นิพนธ์ได้แต่ทรงสะอ้ืนอยู่ในพระอุระและเดียวดาย คราใดท่ี

สายลมเหนือพัดมาจากเชียงใหม่พระองค์ก็ย่ิงทรงสลดรันทดพระทัย 

........ฯลฯ........

ครับ ในท่ีสุด ด้วยรักแรกท่ีไม่สมหวัง พระองค์ทรงตรอมพระทัย 

ส้ินพระชนม์ ด้วยพระชันษาแค่ ๒๗ ปี

ต่อมาไม่นาน ในปีเดียวกัน

“เจ้าหญิงชมชื่น” ก็ตรอมใจตายตามกันไป ด้วยอายุ ๒๓ ปี! 

ข้อยน้ีรัก แสนรักดังดวงใจ

โอ้เป็นกรรม ต้องจำาจากไกล

อกพ่ีอาลัย เจ้าดวงเดือนเอย.

อืมมมม...

ทราบท่ีมา ย่ิงทำาให้ซาบซ้ึง “ม.ราชภัฏอุดรธานี” เป็นเท่าตัว มีครูบา

อาจารย์ บ่มเพาะนักศึกษาใจสูง ละเอียดอ่อนได้อย่างน้ี

“ชาติไทย” มี “รุ่นใหม่” อย่างนักศึกษา “ม.ราชภัฏอุดรธานี” สืบสาน

รักษาได้แน่นอน

“รุ่นเก่า” อย่างผม “ตายตาหลับ” ครับ!

ทางอีสานกันแล้วกระมัง?

เพจ Keaw Ratch FC อัญชะลี -สันติสุข -กนก-ธีระ-วรเทพ-สถาพร -

อุบลรัตน์  เขานำาท่ี “สยาม สยาม ย้ิม” โพสต์เฟซ มาแชร์ และคอมเมนต์ว่า

“ขอชื่นชม ด้วยใจจริง ไม่เคยได้พบเห็นวิธีการรับน้องท่ีย่ิงใหญ่ และ

ลึกซ้ึงกินใจ จริงๆๆๆ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งน้ี อีกท้ังรุ่นพ่ีเส้ือสีชมพูท้ังหมด ขอให้จำาเริญๆ

ๆๆ ผู้ปกครองอบรมได้ดีเย่ียม ชื่นชมๆๆๆ ก่ีแสนคร้ัง ก็ไม่พอ “ฟ้องด้วยภาพ

และเสียง”

............................

สยาม สยาม ย้ิม

· “ม.ราชภัฏอุดรธานี” จัดรับน้องด้วยบทเพลงกล่อมน้องทำานองลาว

ดวงเดือน 

สุดซาบซ้ึง อบอุ่น ปล้ืมปีติ ทำาเอาน้องๆ หลายคนท้ังหญิงและชายถึง

กับกล้ันน้ำาตาไม่อยู่ 

น่ีคือการรับขวัญแบบสร้างสรรค์และมีวัฒนธรรม ท่ีทำาให้น้องใหม่จดจำา

และมีความรู้สึกท่ีดีตราตรึงไปตลอดจากรุ่นสู่รุ่น

-------------------------

น่ีคือประเด็นท่ีผมต้องการคุยวันน้ี!

ความจริง หลายท่าน นำาคลิปรับน้องใหม่นักศึกษา “ม.ราชภัฏอุดรธานี” 

มาโพสต์ ผมก็เปิดดูซ้ำาแล้ว-ซ้ำาอีก จากทุกโพสต์

ดูแล้ว เกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับ Keaw Ratch และ “สยาม สยาม ย้ิม”

ขอชื่นชมคณะบริหาร ม.ราชภัฏอุดรธานี ต้ังแต่อธิการบดี ครูอาจารย์ 

และนักศึกษาเก่า-ใหม่ทุกท่าน

ผมขอคุยในความหมาย ทุกท่านได้ดูคลิป “รับน้องใหม่” ของนักศึกษา 

ม.ราชภัฏอุดรธานี กันแล้วนะครับ

จิตเดิมแท้ของมนุษย์ “ประภัสสร”

คือ ละเมียด อ่อนโยน บริสุทธ์ิ สะอาด ท่ีแปรเปล่ียนเป็นน่ัน-น่ี เพราะ

สังคมแวดล้อม ย้อมนำา

นำาทางดี ดีน้ัน จะย้อมจิตไปทางดี นำาไปทางช่ัวร้าย ช่ัวร้ายน้ัน จะ

ย้อมจิตไปทางช่ัวร้าย

รูปแบบการรับน้องใหม่ท่ีละเมียด อ่อนโอน อันไม่เคยปรากฏมาในก่อน

ทุ

สธ.ช้ี

เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 51 

ราย มีโรคเร้ือรัง 12 ราย เป็นหญิงต้ัง

ครรภ์ 1 ราย อายุ 28 ปี ท่ี จ.สตูล โดย

ยังไม่ได้รับวัคซีน พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่

ใน กทม. 12 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 18,865 ราย 

ส่วนยอดผู้ ไ ด้ รับ วัคซีนของ

ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 25 ต.ค. มีการฉีด

วัคซีนเพ่ิม 731,718 โดส รวมยอดฉีด

วัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 

71,237,520 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

สูงสุดวันท่ี 25 ต.ค. ได้แก่ กทม. 901 

ราย,  ปัตตานี 621 ราย, สงขลา 620 ราย,  

นครศรีธรรมราช 533 ราย, เชียงใหม่ 

355 ราย, นราธิวาส 322 ราย, ยะลา 

247 ราย,  ชลบุรี 245 ราย, ระยอง 229 

ราย, ตรัง 227 ราย  

ขณะท่ี พล.อ.สุพจน์ มาลา

นิยม เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่ง

ชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์

ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โค

วิด-19 (ศปก.ศบค.) เป็นประธานการ

ประชุม ศปก.ศบค. คาดว่าจะมีการหารือ

หลังพบสายพันธ์ุเดลตาพลัสท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และสถานการณ์การ

ระบาดในพ้ืนท่ีภาคใต้ รวมไปถึงอาจมี

การส่ังการให้หน่วยงานด้านความม่ันคง

วางกำาลังตามแนวชายแดนหลังพบการ

ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพ่ิม

มากข้ึน

“แผนการรับมือหลังพบผู้ติด

เช้ือสายพันธ์ุเดลตาพลัสท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขณะน้ีกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ยังไม่มีการกำาหนด

แนวทางเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 

ส่วนการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในระดับทรงตัว 

และเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้า

หมาย ท้ังในนครศรีธรรมราช สงขลา 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส” แหล่งข่าว

จาก ศบค.ระบุ

สธ.ยันเดินหน้าเปิด ปท.

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

พร้อม นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงช้ีแจงกรณี

พบเช้ือโควิด-19 สายกลายพันธ์ุต่างๆ ใน

ประเทศไทย 

นายสาธิตกล่าวว่า กรมวิทย์

ติดตามและเก็บตัวอย่างการติดเช้ือของ

ผู้ติดเช้ือในไทยมาต้ังแต่ต้น เมื่อเราพบ

สายพันธ์ุใหม่ๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี กรมวิทย์

จะมีการช้ีแจงมาตลอด ขอให้ม่ันใจเรา

มีระบบเฝ้าระวังสายพันธ์ุโควิด-19 ซ่ึง

จากการติดตามยังไม่พบเช้ือตัวใดในไทย

ท่ีมีนัยสำาคัญจนถึงต้องทบทวนเรื่องการ

เปิดประเทศ 

“ขอย้ำาว่าอย่าตื่นตระหนก แต่ให้

ติดตามข้อมูลอย่างมีสติ ติดตามกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตัวให้

ถูกกับสถานการณ์” รมช.สธ.กล่าว

ส่วน นพ.ศุภกิจกล่าวว่า กรมวิทย์

ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการได้ตรวจ

เร่ืองการกลายพันธ์ุ พบว่าระยะหลัง

ประเทศไทยส่วนใหญ่พบสายพันธ์ุเดล

ตา โดยในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาพบ 1,000 

รายเศษ เป็นเดลตา, อัลฟา 7 ราย และ

เบตา 9 ราย ภาพรวมประเทศ มีเดลตา

ร้อยละ 98.6 ส่วนคำาถามว่า 4 จังหวัด

ชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส 

ปัตตานี และสงขลา กรณีท่ี จ.ยะลา 

ระบุว่าพบอัลฟาเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆ 

แล้วตอนน้ันยังตรวจตัวอย่างไม่มาก จึง

พบเป็นอัลฟา แต่ขณะน้ีเราตรวจเพ่ิมข้ึน 

ก็พบว่าเดลตากินพ้ืนท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ ใน 

4 จังหวัด เพราะสัปดาห์ล่าสุดพบอัลฟา

เพียง 3 ราย, เดลตา 377 ราย และ

เบตา 9 ราย ฉะน้ัน เป็นเครื่องยืนยัน

ว่าการระบาดท่ัวทุกภูมิภาคเป็นเดลตา 

พบเบตาในภาคใต้เล็กน้อย และอัลฟา

ลดลงเรื่อยๆ

“ท่ีมีการพูดถึงสายพันธ์ุเดิม

คือ อัลฟา เดลตา แต่มีพลัสข้ึนมา ซ่ึง

หมายความว่ามีส่วนของสายพันธ์ุเดิม 

แต่มีการเติมการกลายพันธ์ุบางอย่าง

ข้ึน เช่น ขณะน้ีพบอัลฟาพลัส มีการ 

กลายพันธ์ุในตำาแหน่ง E484K โดยเป็น

ตำาแหน่งหลบภูมิคุ้มกันได้ ทำาให้อาการ

มากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงพบตรวจจับได้ใน

ระบบเฝ้าระวัง เราเจออัลฟาพลัสใน

ช่วงปลายเดือน ก.ย.2564 จำานวน 2 

ราย ท่ี จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ต้องขัง ท่ีอาจ

มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และส่วนตะวันออก 

พบท่ีจันทบุรีและตราด ในล้งลำาไย 16 

ราย เป็นคนกัมพูชา 12 ราย อีก 4 ราย

เป็นคนไทย ซ่ึงเราประสานกับพ้ืนท่ีเพื่อ

ควบคุมโรค โดยจะมีการขยายการตรวจ

พ้ืนท่ีอื่นเพ่ิมเติม” นพ.ศุภกิจกล่าว

อธิบดีกรมวิทย์กล่าวว่า การ

รายงานในจีเสด (GISAID) ถึงสายพันธ์ุ

อัลฟาพลัส พบว่าจริงๆ แล้วส่วนใหญ่

พบในประเทศใกล้บ้านคือกัมพูชา ซ่ึง

กำาลังระบาดเป็นจำานวนมาก โดยการ 

กลายพันธ์ุท่ีตำาแหน่ง E484k ซ่ึงพบอยู่

ในเบตาและแกมมา ทำาให้เกิดการหลบ

ภูมิได้มากพอสมควร ดังน้ันอิทธิฤทธ์ิ                                  

ของอัลฟาพลัส คืออยู่ระหว่างเบตาและ

แกมมา ดังน้ันหากพบมากก็จะหลบภูมิ 

แต่โชคดีท่ีอัลฟาถูกเบียดโดยเดลตาทำาให้

อำานาจการกระจายไม่สูงเหมือนเบตาท่ี

อิทธิฤทธ์ิมากในภาคใต้ แต่ถูกเบียดและ

ลดลงจำานวนลงเรื่อยๆ 

“อัลฟาพลัสไม่ใช่เช้ือใหม่ แต่พบ

ท่ีอังกฤษเป็นประเทศแรก เม่ือปลาย

เดือน ธ.ค.2563 และก็ระบาดในกัมพูชา

ในเปอร์เซ็นต์สูงข้ึน ขณะท่ีสายพันธ์ุเดล

ตาพลัสมีความซับซ้อนเล็กน้อย เนื่อง

จากเดลตาปกติ (B.1.617.2) ท่ีระบาดใน

อินเดียและท่ัวโลกกว่าร้อยละ 80-90 มี

ตระกูลลูกหลานจาก .2 ก็เพ่ิมเป็น .2.1, 

.2.3 เขาเห็นว่ายาวเกินไป เพื่อทำาความ

เข้าใจได้มากข้ึนก็เปล่ียนเป็น AY ซ่ึงขณะ

มี AY1 47 ชนิด เป็นตามระบบการเรียก

ท่ัวโลก โดยทุกอันต้องมีฐานคือเดลตาอยู่

ก่อน เมื่อมีการกลายพันธ์ุจุดอื่นก็เรียก

เป็นเดลตาพลัส ส่วนสายพันธ์ุย่อยมีใน

ประเทศไทย ตามระบบท่ีเราตรวจจับได้ 

เช่น AY3, AY4, AY10 เป็นต้น เจอมาก

น้อยต่างกันไป แต่ท่ีพบมากคือ AY30 

กว่าพันราย และ AY39 อีก 83 ราย” 

อธิบดีกรมวิทย์กล่าว

เดลตาพลัสคนละตัวกับอังกฤษ

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ท่ีมีคนถามถึง 

AY4.2 หรือเดลตาพลัส ท่ีเป็นประเด็น

ในอังกฤษ พบการระบาดพอสมควร ท้ัง

ในอังกฤษและยุโรปหลายประเทศ โดย 

AY4.2 คือเดลตา แล้วมีการกลายพันธ์ุ

ท่ีตำาแหน่ง Y145H และ A222V ท่ีเรา

กังวลคืออำานาจการกระจายเพ่ิมจากเดล

ตาปกติประมาณร้อยละ 10-15 ซ่ึงไม่มาก

หากเทียบกับอัลฟาท่ีมากกว่าสายพันธ์ุจี 

1.7 แล้วจากอัลฟามาเป็นเดลตา ก็ 1.4 

หรือร้อยละ 40 อันน้ีมากกว่าเดลตาร้อย

ละ 10-15 แปลว่าเร็วกว่าเล็กน้อย แต่

วันน้ีไทยยังไม่พบ AY.4.2 ซ่ึงอาจจะพบ

ได้ในวันอื่นแต่วันน้ียังไม่พบ

อธิบดีกรมวิทย์กล่าวว่า การพบเกิด

จากได้รับข้อมูลจากสถาบันการแพทย์

ทหารท่ีตรวจตัวอย่างใน จ.กำาแพงเพชร 

เมื่อเดือน ก.ย.2564 จากผู้ป่วยชาย 1 

ราย จาก จ.พระนครศรีอยุธยา มีการ

ตรวจพบเป็นเดลตาพลัสท่ีเป็น AY.1 ท่ี

เกิดการกลายพันธ์ุท่ี K41.N ซ่ึงเป็นคนละ

ตัว 4.2 แต่ขณะน้ันยังไม่มีข้อมูลในโลก

ว่า K41.N จะเกิดอิทธิฤทธ์ิอะไรกว่าเดล

ตาอย่างไร ต่างกับ 4.2 ท่ีมีข้อมูลว่าแพร่

เร็ว แต่ท้ังหมดยังไม่ถูกข้ึนบัญชีว่าเป็น

สายพันธ์ุท่ีน่าจะมีปัญหา แต่เรากลัวว่า 

K41.N จริงๆ ก็พบในเบตาเหมือนกัน ซ่ึง

เราต้องจับตาดู

“สรุปขณะน้ีไทยพบอัลฟาพลัส 

18 ราย เดลตาพลัส AY.1 เพียง 1 ราย 

ส่วนเดลตาพลัสท่ีเป็น AY.4.2 ยังไม่พบ

ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ระบบของเรา

ทำาการตรวจรหัสพันธุกรรมท้ังตัว อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 450-500 ตัวอย่าง และ

ส่งข้อมูลเข้าจีเสดภายใน 1 สัปดาห์ ขณะ

น้ีส่งไปแล้วกว่า 5,000 ตัวอย่าง ข้อมูลจึง

เปิดเผยโปร่งใส เพื่อให้เห็นภาพรวมการ 

กลายพันธ์ุของโลก” อธิบดีกรมวิทย์กล่าว

วันเดียวกัน นายธานี แสงรัตน์ 

อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวง

การต่างประเทศ (กต.) ช้ีแจงกรณีมี

หนังสือตอบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เรื่องการรับบริจาควัคซีน

โมเดอร์นา 3 ล้านโดสจากโปแลนด์ มายัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีขอให้ร่วมมือ

ในการนำาเข้าและให้สถานเอกอัครราชทูต

ไทย กรุงวอร์ซอ อำานวยความสะดวก

และตรวจสอบวัคซีนว่า กต.ไม่เคยขัด

ขวางใดๆ แต่ กต.ไม่มีบุคลากรท่ีมีความ

รู้เฉพาะทางจึงได้แนะนำาให้ธรรมศาสตร์

หารือกรมควบคุมโรคให้คำาแนะนำาและ

สนับสนุนการดำาเนินการแทน

จ.สงขลา สำานักงานสาธารณสุข 

(สสจ.) สงขลา รายงานยอดผู้ป่วยราย

ใหม่ 620 เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 25 ต.ค. ท่ีพบ

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น. ในฐานะ

โฆษก บช.น. กล่าวว่า การชุมนุม

ของ 4 กลุ่ม เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 

ได้แก่ 1.กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค 

2.กลุ่มศิลปินเพลงเพ่ือราษฎร 

3.กลุ่มพลเมืองโต้กลับ เป็นไป

ด้วยความสงบ ไม่มีเหตุวุ่นวาย 

4.กลุ่มทะลุแก๊ส ไม่พบมีการรวม

ตัวทำากิจกรรม ส่วนสถานการณ์

พ้ืนท่ีรอบแฟลตดินแดงเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย สรุปการ

ดำาเนินคดีต้ังแต่เดือน ก.ค.2563 

รวมท้ังส้ิน 739 คดี สอบสวนแล้ว 

341 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 

398 คดี.

ผู้ติดเช้ือ 586 คน ยอดสะสม 45,412 คน 

รวมผู้ติดเช้ือในเรือนจำาและเดินทางจาก

ต่างประเทศ ขณะน้ีรักษาหายกลับบ้าน

แล้วกว่า 39,200 คน เสียชีวิตสะสม 179 

คน โดยผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่อยู่ใน 8 อำาเภอ 

มี อ.จะนะ หาดใหญ่ รัตภูมิ เมืองฯ เทพา 

นาทวี สิงหนคร สะบ้าย้อยและ อ.สะเดา 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา กล่าว

ถึงการแพร่ระบาดโควิดในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ว่า สภาพชุมชนของ 4 

จว.ชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงกับชุมชน

แออัดใน กทม. บ้านเรือนจะค่อนข้าง

หลังเล็กและใกล้ชิดกัน และคนท่ีอยู่ใน

บ้านหลังหน่ึงจะอาศัยอยู่กันหลายคนและ

หลายช่วงอายุ ถือเป็นการระบาดในชุมชน  

“ผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลจะนะขณะ

น้ี 1 ใน 3 เป็นเด็ก ซ่ึงอาการไม่มากตาม

ทฤษฎี เพียงแต่เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีการแพร่

โรค ซ่ึงพบว่าบางครอบครัวผู้ใหญ่ดูแล

ตัวเองดีมาก ไม่ยุ่งกับใคร แต่ติดจากลูก

เพราะลูกไปเล่นกับเพื่อนบ้าน และนำา

เช้ือมาสู่ครอบครัว การเพ่ิมวัคซีนคือทาง

แก้ปัญหาโควิด 4 จังหวัดชายแดนใต้” 

ผอ.รพ.จะนะกล่าว. 

 

ศาลยกคำาร้อง

ในปัจจุบันท่ียาวนานจะเข้าปีท่ี 8 แล้ว 

ประเทศน้ีถูกปกครอง ครอบงำาด้วยความ

กลัว ผู้ท่ีรักประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับ

หลักการสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม

ตกอยู่ในความมืดถูกปิดก้ัน เมื่อออกมา 

ทวงคืนประชาธิปไตยไล่นายกฯ เรียกร้อง

ให้ยุบสภาเพื่อคืนอำานาจให้ประชาชน 

และให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้มี

ความเป็นสากลสอดคล้องกับยุคสมัย แต่

ถูกต้ังใจละเลยไม่ถูกได้ยิน ส่ิงท่ีได้รับคือ

การลุแก่อำานาจ ปราศจากมนุษยธรรม 

ใช้กำาลังปราบปรามอย่างรุนแรงเกินกว่า

เหตุ แจกคดีออกหมายเรียกหมายจับ 

ใช้กฎหมายปิดปาก บัดน้ีมีผู้ต้องหาคดี 

112, 116, 215, พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

มากมายถึง 1,500 คน จากกว่า 800 คดี 

โดยเฉพาะคดี 112 มีถึง 150 คนแล้ว 

และส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 

“เราต้องยอมรับกันเสียทีว่าคดี

มาตรา 112 น้ันเป็นคดีทางการเมืองท่ี

จะต้องถูกแก้ไขด้วยวิถีทางการเมืองแทน

ใช้คุกศาลทหาร และใช้กฎหมายปิดปาก 

รวมท้ังกฎหมายหม่ินสถาบันน้ีเป็น

ประเด็นท่ีประเทศไทยถูกองค์กรระหว่าง

ประเทศและประเทศต่างๆ วิพากษ์

วิจารณ์ ถูกเสนอแนะให้แก้ไขในเรื่อง

อัตราโทษท่ีสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับ

หลักการสากลในกติการะหว่างประเทศ 

ใช้ข้ออ้างในการไม่ให้ประกันว่ามีอัตรา

โทษสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสีย

หายต่อความม่ันคงหรือน่าเชื่อว่าจะหลบ

หนี ไม่ใช่ข้ออ้าง ผู้ก่ออาชญากรรมร้าย

แรง แม้แต่ถึงฆ่าคนตายก็ยังได้สิทธ์ิใน

การประกันตัวออกมาต่อสู้คดี เพื่อหยุด

ความตกต่ำาของกระบวนการยุติธรรม

ไทยไม่ให้ต้องถูกทำาลาย” นางอมรัตน์ระบุ

ส.ส.ก้าวไกลกล่าวด้วยว่า ใน

ฐานะผู้แทนราษฎร มีหน้าท่ีปกป้องสิทธิ

เสรีภาพท่ีจะคิด ท่ีจะพูด และสิทธิใน

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้

กับพวกเขา ท่ีขณะน้ียังถูกจองจำา ได้แก่ 

นายอานนท์ ,นายพริษฐ์, นายภาณุพงศ์, 

ไผ่ ดาวดิน, น.ส.เบนจา ขอเรียกร้อง

ให้คืนสิทธิประกันตัวให้พวกเขา เพ่ือ

คล่ีคลายปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อองค์กร

ตุลาการในขณะน้ี คุกควรเป็นท่ีของคน

ท่ีปล้นอำานาจประชาธิปไตย ไม่ใช่ของ

ผู้ท่ีออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย และ

ขอเรียกร้องให้ประธานศาลฎีกาฟ้ืนฟู

กระบวนการยุติธรรมให้กลับมาเป็นท่ี

พ่ึงสุดท้ายของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำานาจอธิปไตยตัวจริง เผด็จการจงพินาศ

ด้านนายสมยศกล่าวว่า พวกเรา

กำาลังจะจัดการชุมนุมข้ึนท่ีส่ีแยกราช

ประสงค์ เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิก

มาตรา 112 สืบเนื่องมาจากคดีท่ีเกิดข้ึน

ในคร้ังน้ี แกนนำาราษฎรของเราได้ต่อสู้

เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพและ

ประโยชน์ของประเทศชาติโดยตรง เมื่อ

พวกเขาถูกดำาเนินคดีแล้วไม่ได้รับประกัน

ตัว เป็นเหตุให้คณะราษฎรได้จัดกิจกรรม

ข้ึนเพ่ือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนำา

คณะราษฎรท่ีเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

เราเห็นว่ามาตรา 112 คืออุปสรรคขัด

ขวางความเป็นประชาธิปไตย และถูก

นำามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำาลายล้าง

การเมือง คุกคามเสรีภาพของประชาชน 

ขอชวนพ่ีน้องประชาชนมารวมตัวกัน วัน

ท่ี 31 ต.ค.น้ี ต้ังแต่เวลา 16.00-22.00 น. 

ยังไม่สามารถเปิดเผยกิจกรรมหลักในวัน

น้ีได้ แต่จะผู้เข้าร่วมได้รับการบันทึกไว้

ประวัติศาสตร์ไทยอย่างแน่นอน 

ต่อมาในช่วงเย็น ศาลอาญามีคำา

ส่ังยกคำาร้องท้ัง 9 สำานวน (จำาเลยบาง

คนมีหลายสำานวน) โดยให้เหตุผลทำานอง

เดียวกันว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลเคยส่ังไม่

อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยระบุเหตุผล

ไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณีไม่มีเหตุเปล่ียนแปลง

คำาส่ังเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

ยกคำาร้อง แจ้งคำาส่ังให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบ 

เเละคำาส่ังทำานองว่า กรณีจึงมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่าจำาเลยจะไปก่อเหตุอันตราย

ประการอื่นในลักษณะเดียวกับคดีน้ีซ้ำา

ข้ึนอีก จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว

จำาเลยระหว่างพิจารณา แจ้งคำาส่ังให้

ผู้ร้องขอประกันและจำาเลยทราบเป็น

หนังสือโดยเร็ว

วันเดียวกัน มวลชนกลุ่มทะลุฟ้า

นัดชุมนุมหน้ารัฐสภาแห่งใหม่ ในวันท่ี 27 

ต.ค.น้ี ต้ังแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป โดย

มีจุดประสงค์เพื่อไปยื่นคำาร้องต่อคณะ

กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน ของสภาผู้แทน

ราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำาเนิน

คดีและพิจารณาปัญหาของมาตรา 112 

นอกจากน้ี จะมีการจัดกิจกรรม Art Per-

formance ด้วย

ท่ีกองบัญชาการตำารวจ นครบาล 



ดร.จิรวัฒน ตั้งปณิธานนท นักฟสิกสไทย ไดรวมงานกับทีม

พัฒนาแผงวงจรคอมพิวเตอรเชิงควอนตัมของกูเกิล ระบุวา คอมพิว 

เตอรเชิงควอนตัมจะเกิดขึ้นแน�นอน และจะเกิดขึ้นในอีกไมกี่สิบปขาง

หนา ปจจุบันประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ ยุโรป 

ตางก็กําลังพัฒนาคอมพิวเตอรเชิงควอนตัมของตัวเอง เพราะเหตุผลใน

เชิงธุรกิจ เหตุผลความมั่นคงทางการทหารและความปลอดภัย บริษัท

เอกชนเรงพัฒนาอยางจริงจัง ไดแก กูเกิล ไมโครซอฟท ไอบีเอ็ม เรียก

วา “ไจแอนทเทคฯ” หรือ “บิ๊กเทค” ดร.จิรวัฒน จบปริญญาตรีและ

โทดานฟสิกสจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ อังกฤษ และจบปริญญาเอก

สาขาฟสิกสทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (NUS)

วิทยาการ Quantum Computing ที่เปลี่ยนแปลงนี้จะสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงหลายมิติสําคัญตอการบริหารจัดการ ทั้งดาน

เศรษฐกิจการเงิน ดานการใชชีวิตประจําวันมนุษย ดานบริการขนสง 

ดานพลังงาน ดานการทหารและความมั่นคง ฯลฯ

ลองหันมาดูชวงเปลี่ยนผานนี้ในประเทศไทยสูอนาคตยุค 

QUANTUM COMPUTING โดยเคร� องคอมพิวเตอรเชิงควอนตัม  

จากปจจุบัน (ป 2021) ยุคดิจิทัล เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีปญญา

ประดิษฐ (AI-Artificial Intelligence) จะเห็นหลายแงมุมทั้งดานบวก

และดานลบในสังคมเศรษฐกิจไทย

ดานเทคโนโลยีขาวสารสมัยใหมยุคดิจิทัล เปนเร� องที่คนไทย

ตลอดจนคนทั้งโลกเห็นกันจะจะและสัมผัสไดในชีวิตประจําวันอยูแลว 

ไมมีใครปฏิเสธเทคโนโลยีดานคุณประโยชน แคสารพัดแอปพลิเคชัน

บนมือถือ สมารทโฟน และคอมพิวเตอร ก็ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคม

ไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ไมวาจะเปนการกิน-อยู-ทองเที่ยว-พัก

ผอนหยอนใจ-การศึกษาหาความรู การประกอบอาชีพ และอีกจิปาถะ 

ชีวิตยิ่งสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นดวยส� อออนไลน ผูคนรูจัก

ทํากิจกรรมผานทางอิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล อีคอมเมิรซ อีบุก อีเพย 

ฯลฯ แคมีมือถือก็ไปจายตลาด online โดยไมตองใชเงินก็ยังได ที่สําคัญ

สังคมปจจุบันเคล� อนสู สังคมไรเงินสด (Cashless Society) แลว

โลกปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมยุคดิจิทัล ยิ่งพัฒนารวดเร็วรุด

หนา เกิดนวัตกรรมหลากหลายพาเหรดมาเร� อยๆ ใหผูคนต� นเตน ต� นตา 

ต� นใจ จนทางราชบัณฑิตบัญญัติศัพทเทคโนโลยีสมัยใหมยุคดิจิทัลแทบ

ไมทัน บรรดาบริษัทยักษใหญผูนําในองคการธุรกิจส� อสารตางแขงขัน

กันพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) ในลักษณะตางๆ เพ� อนําไป

ประยุกตกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับการใชงานในระบบ

อัตโนมัติ ทําใหคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิมอีกมาก ยิ่งไปกวานั้นคอมพิวเตอรยังได

รับการพัฒนาใหส� อสารดวยภาษามนุษย มีประสาทรับสัมผัส และการ

เคล� อนไหวคลายมนุษยอีกดวย ตอไปคอมพิวเตอรจะเขามาทํางานแทน

มนุษยมากขึ้นเร� อยๆ อีกไมนานชาวโลกจะไดเห็นหุนยนตที่ทํางานแทน

คน รถยนตไรคนขับ อากาศยานไรคนขับ (Drone) ดวยเคร� องควบคุม

ขนาดเล็กแบบพกพาที่สามารถหนีบของหรือวัสดุภัณฑบินไปสงใหผูรับ

ตามพิกัดได ก็มีใหเห็นกันแลว   

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับปญญาประดิษฐไปเช� อมตอกับ

เทคโนโลยีส� อสารอ� นๆ บนโลกอินเทอรเน็ต ยิ่งเพิ่มขีดความสามารถ

ในการทํางานอยางกาวกระโดด เทคโนโลยีสมัยใหมเหลานี้ สวนใหญ

พัฒนาขึ้นมาใชประโยชนในวงการธุรกิจสาขาตางๆ เชน Startup, 

Gadgets, Drone, Blockchain, Bitcoin, Internet of Things (IoT) ซึ่งมี

ระบบการเงินใหมในโลกยุค IT หรือ Fintech, Vitual Reality Aug-

mented Reality เปนตน จึงทําใหธุรกิจการคาการตลาดและการบริการ

ทุกระดับ ตลอดจนธุรกิจการเงินการธนาคาร และธุรกิจส� อสิ่งพิมพ มี

การแขงขันกันสูงและเขมขนขึ้นเร� อยๆ ใครดีใครอยู ใครตอบรับปรับตัว

เปลี่ยนแปลงไดไมทันตองลมหลนลงขางทาง หรืออาจกลายเปนตํานาน 

เราจะเห็นคอมพิวเตอรมีบทบาทเปลี่ยน (ปฏิวัติ) โลกทั้งใบแทบทุก

วงการ ตั้งแตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคมขนสง ธุรกิจการเงิน 

การคาและบริการ ธุรกิจส� อ การศึกษา วิทยาศาสตรการแพทย ตลอด

จนการใชชีวิตประจําวันของผูคน แลวเม� อถึงเวลาของคอมพิวเตอรเชิง

ควอนตัม จะเปลี่ยนโลกอนาคตอลังการงานสรางขนาดไหน ตองรอดู

ความรวดเร็วและความกาวหนาของ “เทคโนโลยีขาวสารสมัย

ใหม” จะเปลี่ยนโลกปจจุบันและโลกอนาคตในโฉมหนาใหมอยางมีนัย

สําคัญเปนอยางยิ่งทั้งดานบวกและดานลบ เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธี

คิดของคน ตลอดจนดุลยภาพของคนกับธรรมชาติ/สัมพันธภาพระหวาง

คนกับคน/คุณคาความเปนมนุษย/ศีลธรรมสาธารณะ/สัมพันธภาพเชิง

อํานาจ/แบบแผนการผลิต-การตลาด-การจางงาน-การจับจายใชสอย/

แบบแผนการทําธุรกรรมการเงินการธนาคาร/แบบแผนการเลนหุนเก็ง

กําไร/แบบแผนการทําธุรกิจทองเที่ยว/แบบแผนการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการศึกษา/รวมทั้งการเก็งกําไรและการคาเงินตราตางประเทศ 

เชน บิตคอยน

สังคมไทยไดเตรียมรับมือแลวหรือยังถึงผลกระทบดานลบจาก

เทคโนโลยีขาวสารสมัยใหมยุคดิจิทัลที่เขามาพลิกโฉม โดยเฉพาะ

วงการธุรกิจ ทําให โครงสรางการทําธุรกิจสาขาตางๆ เปลี่ยนแปลง

ไป รวมถึงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ตลอด

จนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานของประชาชนไทยอยาง

แยกแยะและรูเทาทันกันบางแลวหรือยัง นอกจากนี้เราจะสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมที่สรางประโยชนทางธุรกิจโดยการ

ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือไม หากใชไม

ถูกทางทํากําไรเชิงพาณิชยจนเกินไป อาจสงผลกระทบเกิดความเสี่ยง

มากกวาคุณประโยชนหรือไม

สําหรับปญหา “การวางงาน” นั้นเปนเร� องเศรษฐกิจปากทอง

ของชีวิตที่ใกลตัวมากที่สุด การใชเทคโนโลยีสมัยใหมยุคดิจิทัลมาเปน

สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคน ยอมนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถี

การดําเนินชีวิตและการทํางานของมนุษย ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนากาว

ไกลทํางานแทนมนุษย หรือลดบทบาทการใชแรงงานของคนไดมาก

เทาใด แนวโนมคนตกงานหรือคนวางงานยอมมากขึ้นเปนเงาตามตัว

หรือไม จากนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาด รวมทั้งวิกฤตโควิด ตอไปคน

ไทยมีแนวโนมจะตกงานเปนระลอกและอาจรุนแรงอยางคาดไมถึง 

เน� องจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถทํางานแทนแรงงานคนหรือไม 

จับตาภาคอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร เม� อนําเทคโนโลยีบลอก

เชนมาใช ทําใหเกิดการทําธุรกรรมตางๆ เกิดโครงสรางของระบบการ

เงินรูปแบบใหมที่เรียกวา “ฟนเทค” คนทั่วไปหันมาใชบริการทางการ

เงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เชน เงินบาทดิจิทัล การโอนเงิน

ผานอิเล็กทรอนิกส มือถือ สูสังคมไรเงินสด พนักงานธนาคารจะตกงาน
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ความขัดแยงภายในพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ยังไมจบ ย่ิงใกลเปดประชุมรัฐสภา

สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง วันท่ี 1 พ.ย.น้ี พ่ีนอง 3 ป.-

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา จึงตองสะสางปญหาใน พปชร.ให

เรียบรอย มิเชนน้ันอาจเกิดเหตุซํ้ารอยเม� อคร้ังอภิปรายไมไว

วางใจท่ี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรค พปชร.เดินเกม

ขอเสียง ส.ส.โหวตใหคะแนนเสียง

ของ พล.อ.ประยุทธออกมานอยท่ีสุด 

โดยเฉพาะมีกฎหมายสําคัญๆ หลาย

ฉบับของรัฐบาลจอเขาสูการพิจารณา 

หากเสียงรับรองไมเพียงพอถูกควํ่า

กลางสภา นายกฯ ก็ตองรับผิดชอบ 

ประกอบกับกรณี ร.อ.ธรรมนัสแอบ

ทําโพลภายในท่ีทําให ส.ส.หลายคนไม

พอใจ การหารือระหวางนายกฯ กับ 6 

รมต.ของ พปชร.ท่ีตึกไทยคูฟา เม� อวัน

จันทร จึงตองลางไพกรรมการบริหาร

พรรค (กก.บห.) กันใหม...•

พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหนา พปชร. ยอมรับวากําลัง

คิดปรับโครงสราง กก.บห.เชนเดียวกับ ดร.พัชรินทร ซําศิริพงษ 

โฆษก พปชร. เปดเผยวา กก.บห.ไดมีการหารือรวมกันอยางถ่ีถวน

วาจะมีการปรับโครงสรางพรรคในเร็วๆ น้ี การนัดประชุม กก.บห. 

28 มิ.ย.น้ี หวยจะออกท่ี ร.อ.ธรรมนัส 

ซ่ึงจะถูกเข่ียพนเกาอ้ีเลขาธิการพรรค 

จับตา นายสันติ พรอมพัฒน รมช.

คลัง จะมาน่ังเกาอ้ีเลขาฯ แทน ขณะ

ท่ี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

รัฐบาล แกตัววา พล.อ.ประยุทธ ไม

กาวกายการทํางานภายใน พปชร. แต 

นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด รองหัวหนา

พรรคเพ� อไทย เตือนวา พล.อ.ประยุทธ

ไมไดเปนสมาชิกพรรค พปชร. แตการ

เขาไปยุงเก่ียวกับพรรค พปชร.ตอง

ระวังการถูกกลาวหาวาเปนการควบคุม ครอบงํา อาจเขาขาย

มากกวาตองย� นยุบพรรคดวย...•

กรณี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กับ นายสนธิญา สวัสดี   ย� น

หนังสือตอ กกต.ขอใหพิจารณายุบพรรคเพ� อไทยในกรณีท่ีมีคลิปวิดีโอ

คอลกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ                                                        

กระทําการเขาขายฝาฝน พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง นายจอม เพชรประดับ 

ส� อมวลชนอิสระ ล้ีภัยหนีคดีความม่ันคง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุวา “พรรค

เพ� อไทย” ควรจะเปล่ียนเปน “พรรค

พวกชินวัตร” มากกวา คุณทักษิณไม

เคยเปล่ียน ยังคงใช “ประชาชน” เปน

เคร� องมือทางการเมืองเพ� ออํานาจและ

พวกพองตัวเองอยูเหมือนเดิม” ประเด็น

ดังกลาวก็เปนท่ีรับรูกันอยูแลววา พรรค

เพ� อไทย เจาของพรรคท่ีแทจริงคือ ทักษิณ กับ คุณหญิงพจมาน ณ 

ปอมเพชร เปนผูบงการพรรคมาตลอด สวนพยานหลักฐานจะเพียง

พอใหยุบพรรคหรือไมอีกเรืองหน่ึง อยางไรก็ตาม ถึงแมยุบแลวก็ต้ัง

ใหมได เหมือนท่ียุบ พรรคไทยรักไทย-พลังประชาชน แตความนิยม

ของคนรากหญาตอ ระบอบทักษิณ ก็ยังเหมือนเดิม เพราะ 7 ปของ 

ระบอบประยุทธ ไมไดทําอะไรใหดีกวาทักษิณ ท่ีจะทําใหคนท่ียังเช� อ

ทักษิณหันมาเช� อประยุทธได...•

เชนเดียวกับกรณีองคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (อบจ.) ซ่ึงมี นายเนติวิทย โชติภัทร ไพศาล เปน

นายกสโมสรฯ มีมติ 29:0 เสียง ใหยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญ 

“พระเก้ียว” ในงานฟุตบอลประเพณี

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร เพราะเปนการ

สะทอนระบอบอํานาจนิยม คนไมเทา

กัน วัฒนธรรมแบบศักดินา สนับสนุน

ความเปนอภิสิทธ์ิชน อันขัดตอคุณคา

สากล แมวิธีการนําเสนอจะไมถูกตอง 

แตก็เปนไปตามเหตุปจจัยท่ีสังคมไทย

ยังมี ระบบอภิสิทธ์ิชน ทําให คนรุน

ใหม ตองการเปล่ียนแปลงสังคมใหดี

กวาเดิม ซ่ึงจะถูกใครปลุกปนลางสมอง

ก็ตามแต ก็ตองยอนถามผูนําประเทศ 

พล.อ.ประยุทธ ท่ีอยูในอํานาจมา 7 ป 

ทําไมปลอยใหคนรุนใหมลุกข้ึนมาทาทายวัฒนธรรมเกาถึงขนาดน้ี 

แมจับเขาคุกเปนรอยเปนพันก็ยังไมจบ แสดงวาระบบท่ีเปนอยูมัน

ไมตอบโจทย คนรุนหลังจะปลอยซิงเกิลเพลง “บานเกิดเมืองนอน 

2564 Recover” อีกสิบเวอรชันก็ไรประโยชน หากไมเปล่ียนแปลง

บานเมืองใหคนรุนใหมเช� อวาเขาจะมีอนาคตท่ีดีกวาเดิมได...•

น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ท่ีถูกขับออกจาก

พรรคเพ� อไทย เพราะทําผิดมติพรรค เน� องจากโหวตหนุน “ขาใหญ

รัฐบาล” จากหน้ีบุญคุณสวนตัว พรอมดวย นายสมบัติ รัตโน อดีต 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย เดินทางมาสมัครเปนสมาชิกพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) เรียบรอยแลว โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา ภท.ใหการ

ตอนรับ ภูมิใจไทย ในยุคท่ี ศักด์ิสยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค 

ภท.น่ัง รมว.คมนาคม คุม เมกะโปรเจ็กต มากมาย เก็บ “กลวย” 

ไวเยอะ จึงเน้ือหอม ส.ส.แหมาดอมดม...•.

ทักษิณ ชินวัตร 

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

ธรรมนัส พรหมเผา

วามเจริญรุดหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก

ที่กาวไปอยางไมหยุดยั้งจากอดีตถึงปจจุบัน ไดกอใหเกิดสิ่ง

ประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนํามาปรับใชใหเกิด

ประโยชนตอมนุษยชาติไดหลายรูปแบบ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มในผลผลิต

ใหทันกับโลกยุคปจจุบัน ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

อีกไมกี่ 10 ปขางหนาชาวโลกจะไดสัมผัสกับเทคโนโลยีสุดยอดอัจฉริยะ

แหงโลกอนาคตที่เรียกกันวา Quantum Computing (QC) ซึ่งอาศัย

เคร� องคอมพิวเตอรเชิงควอนตัม (Quantum Computer) มาเปนเคร� อง

คํานวณ หลายบริษัทใหญในโลกกําลังแขงขันกันพัฒนาการผลิตขึ้นมา

อยางรีบเรง

แตก็มีบอยครั้งที่มนุษยนําเอาความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชประโยชนในทางที่ ไมถูกตอง ผิดจริยธรรมและศีล

ธรรมที่ดีงามของสังคมมนุษย ทําใหเกิดพิษภัยตอสังคมที่ตนอาศัยอยู

จนถึงระดับมหันตภัยตอมวลมนุษยชาติทั่วสังคมโลก ยังความเสียใจให

กับนักวิทยาศาสตรผูคนคิดเปนอยางมาก   

เราจะเห็นขาวคราวผลกระทบการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในทางลบเยี่ยงนี้อยูเนืองๆ และในชีวิตประจําวันมากมาย 

ชวงนี้ก็จะชุกชุม เปนภัยไซเบอร หรือไมก็เปนการสวมรอยทําธุรกรรม

ทุจริตรูปแบบตางๆ ผานออนไลน เชน  

- ขาวแฮ็กบัตรเครดิต 17,000 ใบ ถูกฉกชิงเงินไป หวั่นเกรง

อาจแหถอนเงินสด ระบบธนาคารไทยทําทาระส่ํา ประชาชนหวาดผวา

ไมเช� อมั่น 

- ขาวแฮ็กขอมูลผูปวย โรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคเหนือกวา 

10,000 ช� อ แฉฝมือแกงเดิมทําจารกรรม ยังไมรูเอาไปขายตอหรือเรียก

คาไถ (แนวหนา 7 ก.ย.64) โรงพยาบาลแจงหลังถูกแฮ็ก ยันขอมูลไม

หลุด ไมกระทบตอการรักษาคนไข (ไทยรัฐออนไลน 7 ก.ย.64) เปนตน

สวนในระดับโลกนั้น Alfred Nobel-อัลเฟรด โนเบล นัก

วิทยาศาสตร นักประดิษฐ นักนวัตกรรม นักมนุษยนิยม (Humanist) ผู

ใฝเมตตาธรรมสันติภาพชาวสวีเดน คิดคนประดิษฐระเบิดไดนาไมต 

ระเบิดภูเขาทําอุโมงคลอดเปนทางรถไฟ มีประโยชนกับการขนสงของ

มนุษย แตมีคนคิดรายกลับนําความคิดนี้ ไปทําระเบิดนาปาลมฆาแกง

ชีวิตมนุษยจํานวนมาก Nobel เสียใจมาก ทานไดทําพินัยกรรมยก

ทรัพยสินทั้งหมดของทานใหเปนรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สําหรับ

นักวิชาการผูสรางสรรคผลงานเพ� อสันติภาพของมนุษยชาติ รางวัลโน

เบลรางวัลแรกมีขึ้นป 1901 เม� อ 120 ปที่ผานมา เปนที่มาของการคัด

เลือกผูมีผลงานทรงคุณคา สรางคุณประโยชนใหกับมนุษยชาติ ทั้งดาน

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม รวมถึงสาขาฟสิกส ตอมามีการเพิ่มสาขา

สันติภาพ และสาขาเศรษฐศาสตร รางวัลนี้ยังจัดขึ้นเปนประจําเร� อยมา

ตราบจนทุกวันนี้

Albert Einstein-อัลเบิรต ไอนสไตน นักฟสิกสทฤษฎีชาว

เยอรมัน เปนหนึ่งในนักฟสิกสที่ยิ่งใหญตลอดกาล เปนนักวิทยาศาสตร

อีกทานหนึ่งที่เสียใจเม� อมีคนนําสิ่งที่ทานคิดคนไดไปใชในทางที่ผิดตอ

ศีลธรรมของมนุษยชาติ ไอนสไตนมีช� อเสียงในการ พัฒนา “ทฤษฎี

สัมพัทธภาพ” อีกทั้งยังมีสวนสําคัญในการพัฒนา “ทฤษฎีกลศาสตรค

วอนตัม” ทั้งสองทฤษฎีดังกลาวกลายเปนเสาหลักขององคความรูฟสิกส

สมัยใหม สูตรความสมมูลมวล-พลังงานของทาน E = mc
2
 ซึ่งเกิดจาก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ จึงไดรับการขนานนามวาเปน “สมการที่มีช� อเสียง

ที่สุดในโลก” ผลงานของทานโดงดังจากอิทธิพลที่มีตอ “ปรัชญาทาง

วิทยาศาสตร” อัลเบิรต ไอนสไตน ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสใน

ป 1921 สําหรับผลงานการทําหนาที่ทางดานฟสิกสทฤษฎี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสําหรับการคนพบ “ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก” ขั้นตอน

สําคัญในการพัฒนาทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม ความสําเร็จทางปญญา

และความคิดริเริ่มของไอนสไตนกลายเปนคําพองที่มีความหมายกับคํา

วา “จีเนียส (อัจฉริยะ)” (วิกิพีเดีย)

ไอนสไตนรูสึกเสียใจมากที่ความคิดของตนถูกนําไปสรางระเบิด

ปรมาณู 2 ลูกของกองทัพสหรัฐอเมริกา ทิ้งบอมบลงที่เมืองฮิโรชิมา

และนางาซากิ ประเทศญี่ปุน ป 1945 ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ง

รัฐบาลญี่ปุนประกาศยอมแพตอสหรัฐ ครั้งนั้นทั้งสองเมืองมีคนตาย

กวา 220,000 คน นักบินชาวอเมริกันที่ไดรับคําสั่งใหนําเคร� องบินไปทิ้ง

ระเบิดปรมาณูมหาประลัยคราชีวิตผูคนมากมาย โดยเขาไมรูถึงความ

รายแรงของมันมากอน หลังจากบินกลับฐานรูความจริงเขา นักบินคนนี้

ถึงกับเปนบาสติแตกไปเลย!

อัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา “ศาสนาในอนาคตจะตองเปน

ศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยูเหนือพระเจาที่มีตัวตน และควรจะ

เวนคําสอนแบบสิทธันต (คือเปนแบบสําเร็จรูปที่ใหเช� อตามเพียงอยาง

เดียว) และแบบเทววิทยา (คือพึ่งเทวดาเปนหลักใหญ) ศาสนานั้นเม� อ

ครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีหลักฐานอยูบนสามัญสํานึก

ทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณตอสิ่งทั้งปวง คือทั้งธรรมชาติ

และจิตใจอยางเปนหน�วยรวม ที่มีความหมาย “พระพุทธศาสนา” ตอบ

ขอกําหนดนี้ ได... ถาจะมีศาสนาใดที่รับมือไดกับความตองการทาง

วิทยาศาสตรสมัยใหมปจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเปนพระพุทธศาสนา 

(“The Human Side”, Princeton University”)

นักวิทยาศาสตรระดับโลกสองทานที่กลาวมาขางตน ตาง

ใหความสําคัญอยางสูงกับความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี แมล้ํา

เลิศกาวหนาขนาดไหนเพียงใดก็ตองรับใชมนุษยบนความดีงาม มี

จริยธรรม ศีลธรรมมนุษยกํากับเสมอๆ

องคความรูดานฟสิกส มีพัฒนาการมา 3 ยุค โดยกาวจาก

ฟสิกสคลาสสิกยุคแรก สูฟสิกสทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตนยุค

สอง และกําลังเคล� อนสูอนาคตฟสิกสดวยความโดดเดนที่สามารถ

ประมวลผลตัวเลขขอมูลมหาศาลในการคํานวณดวยความเร็วสูงมาก

เกินจินตนาการสูยุคสาม คือ QUANTUM COMPUTINIG (QC) ซึ่ง

สามารถคํานวณขอมูลมหาศาลหลายลานๆ ตัวแปรโดยคอมพิวเตอร

เชิงควอนตัม (Quantum Computer) ดวยความเร็วชั่วพริบตา ขณะ

นี้เคร� องคอมพิวเตอรเชิงควอนตัมกําลังอยูในระหวางการพัฒนาแขง

กันในหลายบริษัทใหญ-Big Tech. ในมหาอํานาจหลายชาติ เคร� อง

คอมพิวเตอรเชิงควอนตัมถือเปนเทคโนโลยีเลิศล้ําแหงโลกอนาคตที่จะ

พลิกเปลี่ยนโลกหลายมิติในโฉมหนาวิทยาศาสตรและเศรษฐกิจโลกใหม

ในอีกไมกี่สิบปขางหนา QC นี้จะใชควบคูกับความกาวหนาของ AI ยุค

หุนยนตแทนคน

วากันวา “ถาซูเปอรเคร� องคอมพิวเตอรที่เร็วที่สุดใชเวลา

ถอดรหัส 1,000 ป  เคร� องคอมพิวเตอรเชิงควอนตัมจะใชเวลาแค 3 

นาทีเทานั้น”

“Machine (เคร� องคอมพิวเตอรเชิงควอนตัม) จะเรียนรูเร็ว

กวาเดิม แกปญหาไดดีขึ้น ยุคแหงปญญาประดิษฐ หรือ AI (Artificial 

Intelligence) จะถูกยนระยะเวลาที่จะเดินทางมาถึง สวนจะเร็วแคไหน 

บทความ  Practical Quantum Computers ในซีรีส 10 Breakthrough 

Technologies วารสาร MIT Technology Review ระบุวา ความเร็วสุด

เกินที่จะจินตนาการได (อางใน Quantum Computing เปลี่ยนโฉมการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 18 ม.ค.2019)

เร็วมาก ธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานวา สาขาธนาคารพาณิชย

ไดปดตัวอยางตอเน� องทุกพื้นที่ตั้งแตป 2559 ถึงขณะนี้ สาขาธนาคาร

มากกวา 50 แหงไดปดตัวเองลงแลวในป 2559 ภาคธุรกิจเอกชนตอ

ไปจะใหเกษียณอายุ 50 ป หรือใหเออรลีรีไทร ใหอยูนานก็จะเปนภาระ

เงินเดือน เงินโบนัส และเงินสวัสดิการของบริษัท คนอาจหันไปทํางาน

อิสระมากขึ้น หรือตกงานไปเลย

การที่ BIG TECH-บริษัทยักษใหญหลายแหงในวงการธุรกิจส� อ

สาร เชน กูเกิล ไมโครซอฟท ไอบีเอ็ม ตางแขงขันกันพัฒนาโปรแกรม

ที่สามารถนํามาใชงานระบบอัตโนมัติ เชน การควบคุมเคร� องจักร-

เคร� องยนต อุปกรณไฟฟา การเดินรถ การจราจร การดูแลเก็บรักษา

ขอมูล การตัดสินใจซื้อขายแทนมนุษยที่ทําหนาที่ ยิ่งทําใหเกิดการ

ลดบทบาทการใชแรงงานคนมากยิ่งขึ้น บรรดาพนักงานที่เคยทํางาน 

call center หรือเก็บเงินที่ดานทางดวนหรือทําบัญชี เจาหนาที่การ

เงิน พนักงานตอทะเบียนเสี่ยงที่อาจจะตกงานกันเปนระนาว นอกจาก

นี้ เทคโนโลยีโดรนหรืออากาศยานไรคนขับที่อดีตเคยจํากัดการใชงาน

ทางการทหารเทานั้น ปจจุบันไดถูกพัฒนามากขึ้นเร� อยๆ เพ� อนําไป

ประยุกตใชในงานเชิงพาณิชยหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม

ทางเกษตร อุตสาหกรรมคมนาคมขนสง และอุตสาหกรรมโครงสราง

พื้นฐาน รวมทั้งอุตสาหกรรมส� อและการบันเทิง การสํารวจพื้นที่กวาง

ใหญ การบันทึกภาพจากมุมสูงเพ� อไดขอมูลเชิงลึก และวางแผนอยาง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนําโดรนไปใชในการขนสง ทําใหเห็นแนวโนม

ที่โดรนกําลังจะมาปฏิบัติหนาที่แทนคนมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 10 ม.ค.

60) คนอาจตองตกงานหรือวางงานเปนจํานวนมาก ยิ่งไปกวานั้น อีก

ไมนานการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตที่ใสปญญาประดิษฐ เพ� อใหคลาย

มนุษยกําลังจะปรากฏสูสายตาชาวโลก หุนยนตสามารถทําหนาที่แทน

คนได คอยดูแล อํานวยความสะดวกสะบายตางๆ ใหกับสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะผูสูงวัยและเด็ก หรือนําไปใชงานธุรกิจการการ

แพทย หรือเก็บกูระเบิด หุนยนตนักฆา เปนตน หุนยนตจะเขามาลด

บทบาทการใชแรงงานคน อาจไมเร็วนักเพราะราคาแพง

เศรษฐกิจไทยตกต่ําไมฟนตัวมาตั้งแตป 2559 กอนวิกฤตโควิด

ดวยซ้ํา และมูลคาการใชงบโฆษณาในธุรกิจส� อไทยป 2559 จึงลดลง

อยางฮวบฮาบติดลบมาก ทีวีดาวเทียม-เคเบิลติดลบ 42.36% นิตยสาร

ติดลบ 30.84%  หนังสือพิมพติดลบ 20.11% ชองจากทีวีอนาล็อกเดิม

ติดลบ 18.93% วิทยุติดลบ 7.73% ชองทีวีดิจิทัลติดลบ 3.93% (ขอมูล

จากบริษัทนีลเส็นประเทศไทย อางในมติชนรายวัน 9 ม.ค.60)

ส� อสิ่งพิมพหลายแหงลดการจางงานลงแลว บางส� อถึงกับปด

ตัวเองลงไปแลว เหลือแตช� อ กลายเปนตํานานใหเลาขาน กระดาษจะ

หมดจากโลกภายใน 20 ป หรือเร็วกวานั้น ส� อสิ่งพิมพที่เหลือคงตอง

พัฒนา “คุณภาพใหมๆ” ครั้งใหญ เพ� อเปน “ทางเลือก” ที่มีคุณคา

มีความเปนตัวของตัวเองและมีคุณภาพจริงๆ อยางไรก็ดี สําหรับคน

อานที่ยังผูกใจกับตัวหนังสือจากกระดาษยังมีอยูจํานวนไมนอยที่ยัง

นิยมอานแบบใหสัมผัสกระดาษส� อสิ่งพิมพ เพ� อการเรียนรูเพิ่มพูนโลก

ทัศนในโลกที่เปลี่ยนแปลง แมพวกเขาจะอานขาวและส� อสารกันในโลก

ออนไลนผานโซเชียลมีเดียอีกทางหนึ่งดวยก็ตาม ในมหาวิทยาลัย การ

อาศัยหนังสือตํารายังจําเปน ถึงแมวามี E-Book น�าสังเกตวาในการจัด

งาน “สัปดาหหนังสือ” ผูคนยังใหความสนใจแน�นขนัด

คนที่ยังทํางานอยูในภาคสวนตางๆ ของสังคมไทย รวมถึงผู

สําเร็จการศึกษาใหมในแตละป ตองเตรียมรับมือกับการวางงานการ

ตกงานอยางมีสติและใชปญญา สวนนักเรียนนักศึกษาจะร่ําเรียนสาขา

ใดก็ตองคิดถึงโอกาสในการประกอบอาชีพไวดวย มหาวิทยาลัยตอง

ปรับปรุงคุณภาพใหม พรอมแนวทางเปดการเรียนการสอนอยางมี

พลวัตใหทันและรองรับไวลวงหนากับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงมีพลวัต

สูงยิ่ง ในอนาคตอันใกลอาชีพอิสระอาจเปนทางเลือกหนึ่ง เชน Start 

Up เทคโนโลยีสมัยใหมยุคดิจิทัลทําใหตลาดแรงงานและรูปแบบการ

จางงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางผิดหูผิดตา หลักสูตรการศึกษา

จึงตองปรับเปลี่ยนใหทันเวลา

สําหรับการเผชิญ ปญหาเศรษฐกิจการเงินโลกปวนกับภัย

สงครามและการกอการราย นั้น ที่ผานมายังไมเห็นสภาพปญหาที่ชัดเจน 

อาจคิดวาเปนเร� องไกลตัว ณ ปตอจากนี้ (2021) โลกแหงอนาคตดูไม

ราบร� นนักทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ทามกลางสมการ

อํานาจโลกเปลี่ยนสูมหาอํานาจหลายขั้ว ผูนําโลกหลายชาติเปลี่ยนจาก 

“คนออนวัย” กลายเปน “คนสูงวัย” ในสหรัฐอเมริกา รัสเซีย เยอรมนี 

อินเดีย แอฟริกาใต บราซิล อิหราน “สูงวัย” ในความหมายไดผาน

ประสบการณมาแลวอยางโชกโชนในชีวิต จึงไมธรรมดาเต็มไปดวย “ลูก

ลอ-ลูกชน” เชน อยาง Jo Biden ผูนําสหรัฐอเมริกา สี จิ้นผิง ผูนําจีน 

Vladimir Putin ผูนํารัสเซีย อดีตเคจีบีองคการสืบราชการลับของรัสเซีย 

ในสถานการณ โลกที่เต็มไปดวยความขัดแยง ผูนํามหาอํานาจทั้งสามชาติ

จะดําเนินนโยบายการตางประเทศและความมั่นคงทางการทหารอยางไร 

ตองติดตามดูตอไป ทามกลางสงครามในซีเรีย ตะวันออกกลาง ยูเครน 

อิรัก ซูดานใต หลายชาติแยงชิงบอน้ํามันแถบทะเลจีนตอนใต ความ

ตึงเครียดระหวางอินเดียกับปากีสถานกรณีขอพิพาทรัฐแคชเมียร ความ

ตึงเครียดแถบทะเลเกาหลีหลังประเทศเกาหลีเหนือแสดงแสนยานุภาพ

ทางการทหาร และภัยกอการรายทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

ปญหา “ความเหล� อมล้ํา” ในสังคมไทยนั้น สํานักงานสภา

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ชี้ใหเห็นวา ปญหา

ความเหล� อมล้ําทางรายไดในชวง 30-50 ปที่ผานมาไมไดลดลง แมจะ

ลดความยากจนลงได ตางจังหวัดมีความเจริญขึ้น แตชองวางความ

เหล� อมล้ําระหวางคนรวยกับคนจนไมลด ยังสูงอยู ในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจประเทศไทยไมมีระบบกํากับดูแลที่จริงจัง เม� อปลอยใหธุรกิจ

ขนาดใหญใชอํานาจผูกขาดทางธุรกิจและทางการตลาดทุนนิยมเกินไป

ที่ ไมเปนธรรม ไทยยังขาดระบบไมเขมแข็งเหมือนหลายประเทศ เมือง

ไทยคนมีเงินจะมีโอกาสและไดรับประโยชนมากกวา สวนคนไมมีเงิน

มักอับจนโอกาสทางการศึกษา ทางสาธารณสุข ทางเทคโนโลยี

Dr.Yuval Noah Harari ศาสตราจารยประวัติศาสตรเศรษฐกิจ

สังคมการเมืองโลก ชาวอิสราเอล แหง Hebrew University of Jerusa-

lem อายุ 45 ป Harari เปนนักวิชาการแนวหนาของโลก เขียนหนังสือ 

The Number 1 Best seller เขียนเปนภาษา Hebrew แปลเปนภาษา

อังกฤษ ขายไดขายดีกวา 10 ลานเลม ในหนังสือเร� อง “Homo Deus 

: A Brief History of Tomorrow” นั้น Harari มองวาโลกอนาคตจะ

เหลือเพียง 2 ชนชั้น คือ “ชนชั้นที่ครอบครอง AI’ กับ “ชนชั้นที่ ไร

ประโยชน (The Useless Class)” ชนชั้นที่ไรประโยชนเปนคนสวน

ใหญในโลก ซึ่งคนในชนชั้นไรประโยชนดังกลาวนี้ ไมมีเคร� องมือสมัย

ใหมสําหรับทํามาหากิน จึงถูกขูดรีดเอาเปรียบจนถูกกําจัดทิ้ง เพราะถูก

มองเปนภาระสวนเกินสังคม

ทําใหผมอดจะตั้งคําถามสําหรับอนาคตไมไดวา “แลว

จริยธรรม คุณธรรมความเปนมนุษยจะแหงเหือดหดหายลงไปไหม 

ภายใตวิทยาการ AI และ Quantum Computing” ที่กําลังจะมาถึง

ถึงที่สุดแลวแม เทคโนโลยี Quantum Computing แหงโลก

อนาคตจะเลิศล้ําเพียงใด ยอมตองควบคูกํากับดวย จริยธรรมมนุษย 

เสมอๆ ในสังคมมนุษยชาติ.

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

 QUANTUM COMPUTING

เทคโนโลยีเลิศล้ําตองกํากับดวยจริยธรรมมนุษย

ค

เนติวิทย

โชติภัทร ไพศาล

เปนสํานวนสุภาษิตไทยที่หมายถึง ญาติพ่ีนองยอมดีกวา

คนอ� น มักใชเปรียบเปรยถึงความเช� อใจญาติพี่นองมีความเกี่ยว

พันทางสายเลือด มีพอแม ปูยาตายาย คนเดียวกัน หรือเปนเครือ

ญาติกัน มากกวาคนอ� น นอกจากนั้นยังถูกนํามาเปรียบเทียบกับ

ปรากฏการณความขัดแยงทางการเมือง เม� อถึงเวลาตองเลือกผู

มีอํานาจมักเลือกคนที่เจริญเติบโตในการรับราชการมาดวยกัน

เหมือนพี่นองทองเดียวกันจริงๆ มากกวานักการเมืองที่เพิ่งมา

รวมกลุมตอสูทางการเมืองเพ� อเขาสูอํานาจ.

‘เลือดขนกวาน้ํา’



ลังคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย มีมติ 29 ต่อ 0 ให้ยกเลิกการอัญ 

เชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรม 

ศาสตร์ ทำาให้เกิดกระแสในสังคมระหว่างกลุ่มคนที่

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

กระทั่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ประเด็นยิ่งร้อนแรงขึ้นมา

อีก เมื่อสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (สนจ.) ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดงาน

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะการระบุว่า  

การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งต่อๆ ไป สมาคมนิสิต

เก่าจุฬาฯ ยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว อันเป็น

สัญลักษณ์ท่ี ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราช 

และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจและความ

ภาคภูมิใจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเหล่านิสิตเก่าและ

นิสิตปัจจุบัน

ต่อมาฝ่ายท่ีต้องการให้

ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว ได้

มีการขุดคุ้ยรายชื่อคณะกรรม 

การสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดย                                     

เฉพาะนายกสมาคมคนปัจจุบัน

คือ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒน

พันธ์ชัย 

โดยพบว่า นอกจากนาง

สาวอัจฉรินทร์จะเป็นนายก

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยแล้ว ขณะนี้ยัง

รับราชการในตำาแหน่งปลัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)   

ทำาให้นางสาวอัจฉรินทร์ถูกเชื่อมโยงกับท่าทีของนาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ที่ออกมาคัดค้านการยกเลิกอัญเชิญพระ

เกี้ยว ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้  

เนื่องจากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายชัยวุฒิ

สำาหรับนางสาวอัจฉรินทร์ ได้รับเลือกจากท่ีประชุมกรรม 

การอำานวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ให้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมนิ

สิตเก่าฯ คนที่ 32 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

การได้รับเลือกครั้งนั้น ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ให้ประชาคมจุฬาฯ เพราะถือเป็นนายกสมาคมหญิง

คนแรกในรอบ 75 ปีของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

นางสาวอัจฉรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศว                                                                                 

กรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะเดียวกับรัฐมนตรีถึง 2 คน โดยเป็นรุ่นพี่ในคณะของนาย

ชัยวุฒิ และเป็นรุ่นน้องในคณะของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา                                                                                     

การจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐ 

อเมริกา,  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้

ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยยังเหลืออายุราชการอีก 1  

ปี.

เปรียบเสมือนข้ึนต้นเป็นลำาไม้ไผ่ เหลาลงไปก็กลายเป็นบ้องกัญชา

แม้ว่าบางเรื่องผมก็เคยนำาเสนอสังคมเช่น “สมาคมวิชา 

ชีพ” ปรมาจารย์ โมบินำาไปแตกยอดว่าต้องบังคับให้ประชาชน

ทุกคนเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องสังกัด

วิชาชีพเดียวหรือไม่ ทุกวันนี้ผมยังไม่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม

วิชาชีพที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  เพราะวันนี้ผมมี

อาชีพข้าราชการบำานาญ ครั้นจะให้สังกัดสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ 

หรือมหิดลผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิก แนวคิดของปรมาจารย์ โมบิ

ส่วนใหญ่ก็เป็นเผด็จการแบบยึดเอาความคิดของตนเป็นเกณฑ์

ผมขอสรุปว่าประเทศไทยจะดีขึ้น ก็เพราะคนไทยมีคุณ 

ภาพ มีคุณธรรม รักและรับผิดชอบส่วนร่วม ดังนั้นอันดับแรก

ต้องปฏิวัติคุณภาพของประชาชนก่อน การใช้กำาลังปฏิวัติเพื่อ

แย่งชิงอำานาจนั้นไม่ถาวรแน่นอน ๒๒ พ.ค.คนไทยมอบดอก

กุหลาบให้ทหารประจำารถถัง เพราะเกลียดยิ่งลักษณ์ ต้องการ

ไล่ยิ่งลักษณ์ แต่เมื่อลุงตู่ปฏิวัติไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปสำาเร็จ คน

ไทยจึงสาระพาเฮโลรักลุงตู่ ทั้งๆ ที่รัฐประหารของลุงตู่นั้นลับ                                                                               

ลวงพราง ย่ิงลักษณ์ได้ประโยชน์มากกว่าประชาชนและประเทศ

ปรมาจารย์ โมบิยังพลาดเรื่องสำาคัญคือ “รวย” เพราะมี

รวยก็ต้องมีจน เช่นเดียวกับคนรวยเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 

๑ กับจนเพราะหวยกินนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้ สังคมที่ศิวิไลซ์

จะต้องทำาให้คนในสังคมเท่าเทียมกันมากที่สุด ผมเคยชื่นชอบ

บทความแรกๆ ของปรมาจารย์ โมบิ แต่เมื่อวันนี้โมบิเปลี่ยน

ไป ความนิยมชมชอบของผมก็เปลึ่ยนไป ถึงผมจะเป็นชราชน

ชอบกินของขมแต่ไม่ชอบชมเด็กสาว แต่ผมก็มองไปข้างหน้า 

วันนี้ยุคน้ำาทะเลท่วมโลก ไม่ใช่ยุคอุกกาบาตตกชนไดโนเสาร์

ตายเกลี้ยง ความคิดที่จะฟื้นชีพไดโนเสาร์กลับมาครองโลกเพื่อ

รักษาโลกนั้นเป็นความคิดที่อุตริครับ

นอกจากนั้นการถวายภาระแด่พระมหากษัตริย์พระองค์

เดียวนั้นเป็นภารกิจที่หนักอึ้งเกินไป สถานภาพของพระมหา

กษัตริย์ในปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมแล้ว ไม่ต้องดึงฟ้าต่ำาด้วยการ

ให้รับผิดชอบการเมืองสามานย์ ลำาพังโทนี่และกะปิบูดสัสทอน

ก็ช่วยกันทำาลายเสถียรภาพของสถาบันกษัตริย์หนักหนาสาหัส

แล้ว โมบิไม่ต้องออกแรงช่วยหรอก.

เป็ดเหลือง

 

ผมคิดว่าการถวายคืนพระราชอำานาจควรอยู่ในขอบเขต

ของการยุบสภา เลือกตั้งใหม่เท่านั้น ไม่ควรหมายถึงให้พระ

5บทความ

าทางจะจบยาก!

เห็นเด็กจุฬาฯ แชร์กลอนกันในเพจ “คณะจุฬา”

ก็เรื่อง ขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวนั่นแหละครับ 

ใครอยากรู้ทัศนคติของเด็กๆ เหล่านี้ต่อที่มาของจุฬา 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ลองอ่านดูครับ

-------------

....มหาวิทยาลัยอันสุนทร

กลายเป็นโรงละครแล้วหรือนั่น

สวมหัวโขนเต้นเร่าอย่างเมามัน

เลือดรักสถาบันเริ่มทำางาน

ความเป็นจุฬาฯ มาจากไหน

มาจากในสัญลักษณ์อัครฐาน ?

มาจากสรวงสวรรค์ดลบันดาล ?

หรือมาจากหมอบคลานประเพณี ?

ปากตะโกนก้องว่า “อย่าลืมราก”

แต่ลืมคนทุกข์ยากทุกถิ่นที่

เป็นเสาหลักค้ำาฟ้าบารมี

แต่ฐานเสาบดขยี้ธุลีดิน

ตราพระเกี้ยวประทับตราทุกอาคาร

อยู่ทุกหัวเอกสารไม่หมดสิ้น

แค่ไม่แห่วอทองผยองบิน

ใครหลายคนก็ดีดดิ้นกินรังแตน

ให้แบกเองคงไม่กล้าจะมาแบก

เพราะที่หลังหนักแอกจนหลังแอ่น

สมัครใจก็เชิญแบกให้ตัวแบน

แต่จะให้แบกแทน กู ไม่ ทำา !

    -มาลินี....

-------------

เรื่องวิธีคิดและการเข้าใจปัญหา ดูจะเป็นปัญหาที่เจอกัน

มากในหมู่คนรุ่นใหม่บางกลุ่ม ที่เล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ที่มาของจุฬาลงกรณ์ เป็นที่รับรู้ของสังคมทั้งในและนอก

จุฬาลงกรณ์มานับร้อยปี 

จุฬาลงกรณ์มาจากไหน สรวงสวรรค์ดลบันดาล หมอบ

คลานประเพณี อย่างนั้นหรือ

‘แบกเสลี่ยง’ งานชั้นต่ำา?

ความคิดท่ีผ่านตัวอักษรน้ีเต็มไปด้วยอคติ ไม่รับรู้ประวัติศาสตร์

ที่มีข้อเท็จจริง และเป็นที่ยอมรับของคนไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิมมาจากสมเด็จพระปิยมหาราช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงเรียนสำาหรับฝึกหัดวิชา                  

ข้าราชการพลเรือน” ข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ เพื่อฝึกหัดนักเรียนสำาหรับ  

รับราชการปกครองในกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ที่จบจากโรงเรียนนี้จะได้รับการถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับ

ราชการใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท ก่อนท่ีจะออกไปรับตำาแหน่งใน 

กรมต่างๆ ต่อไป 

ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเป็น “โรงเรียนมหาดเล็ก”

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีพระราชดำาริที่จะผลิตข้าราชการไปรับ

ราชการในกระทรวงอื่นๆ อีก ไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม  ๒๔๕๓ 

ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็น “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ทุนรอนใช้เงินที่เหลือมาจากที่ราษฎรบริจาคสร้างพระบรม

รูปทรงม้า 

สถานท่ีต้ังคือวังของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปก่อน คือบริเวณสนามศุภชลาศัยในปัจจุบัน 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำาหนดที่ดินพระคลังข้าง

ที่ ๑,๓๐๙ ไร่เป็นเขตโรงเรียน 

แบ่งการศึกษาเป็น ๕ โรงเรียนย่อย คือ โรงเรียนรัฎฐประ

ศาสนศาสตร์ โรงเรียนคุรุศึกษา โรงเรียนแพทยาลัย  โรงเรียน

เนติศึกษา และโรงเรียนยันตรศึกษา เหมือนเป็น ๕  คณะ

ต่อมาทรงพระราชดำาริขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือนฯ นี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะผู้ที่มุ่งรับราชการเท่านั้น 

แต่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะศึกษาชั้นสูงทั่วไปก็เข้าศึกษา

ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น 

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

และทางมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน  

“พระเกี้ยว” สัญลักษณ์ประจำารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

พ.ศ.๒๔๕๙-๒๔๖๕

มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา มีการติดต่อ

กับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของ

คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๘๐

เร่ิมรับผู้สำาเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทย 

ศาสตร์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรและรับนักเรียนผู้จบประโยค

มัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนอีก ๔ คณะ

พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๙๐

เร่ิมเน้นการเรียนการสอนพ้ืนฐานของวิชาชีพในระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะ

ต้องเลือกเรียนตามคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทำาให้เกิด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น

พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๓

เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไป  โดย

เน้นระดับปริญญาตรีเป็นหลัก

พ.ศ.๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน

เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

เริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  

การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และการบริการทาง                                                                                 

วิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย สถาบันบริการ 

ศูนย์ และสำานัก เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิท 

ยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ทุก

วิถีทาง 

ให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของพสกนิกรชาว

ไทยตลอดไป  

ครับ...ผมก็เที่ยวหาคัดลอกมาจากข้อมูลของ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และตั้งใจนำาเสนอเพื่อให้เห็นว่า ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน จุฬาฯ มาจากไหน และพัฒนามาอย่างไร

แน่นอนครับไม่ได้มาจากสรวงสวรรค์ดลบันดาล หรือหมอบ

คลานประเพณี 

แต่มาจากจุดเริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ มีพระราช

ประสงค์ฝึกฝนคนเพื่อไปพัฒนาบ้านเมือง

ไม่ต่างจากจุฬาฯ ในปัจจุบันที่ผลิตบัณฑิตไปพัฒนาประ 

เทศทั้งภาครัฐ และเอกชน

ก็เหมือน ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงวางแผนพัฒนา

ประเทศเอาไว้ คนรุ่นหลังก็ได้ประโยชน์จากแผนดังกล่าวและ

พัฒนาต่อยอดไปอีก

การโยงเรื่อง สรวงสวรรค์ดลบันดาล หรือหมอบคลาน

ประเพณี จะให้แปลความว่าอะไร?

ที่บอกว่า เลือดรักสถาบันเริ่มทำางาน ก็ชัดเจนว่าคนที่ใช้

ประโยคเช่นนี้ มีอยู่กลุ่มเดียวคือ กลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

ฉะนั้นถ้าเริ่มด้วยความคิดล้มล้างสถาบัน ก็มองข้อเท็จ

จริงอย่างอื่นไม่ออก 

อีกประเด็นที่เห็นจากทัศนคติคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการแบก

เสลี่ยงคืองานที่ใช้แรงงาน เป็นงานชั้นต่ำา ไม่ใช้สมอง

อันนี้น่าจะมากไป!

เมื่อเรียกร้องคนเท่ากัน ก็ต้องมองงานที่คนทำาให้เท่ากัน

ด้วย

ถ้าดูถูกชนชั้นแรงงาน เป็นชนชั้นต่ำา เพราะทำางานชั้นต่ำา  

ไม่มีทางที่คนจะเท่ากันได้

เพราะความคิดที่ต่ำาตม.

วันสำาคัญ ขยันเถอะ

ฟังเรียกร้องวันหยุดสุดอนาถ

น่าขยาด ไม่ขยัน ขอวันหยุด

วันสำาคัญเกียจคร้านนอนคู้คุด

ครบชุด เฉื่อยชาติ วินาศชน

เรามาลด วันหยุด เยอะแยะ

เรานัดแนะน้อมนึกใฝ่ฝึกฝน

วันชาติศาสน์กษัตริย์บัดดล

เรารวมพล เร่งรุด ไม่หยุดงาน

มิชชันอิมพอสซิเบิล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๑๗ ตุลาคม : ปรมาจารย์ โมบิเขียน

คอลัมน์ “ทำาไมต้องปฏิวัติประชาชน ถวายคืนพระราชอำานาจ

สู่ ๒๔๗๔” โดยกำาหนดเอาวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นดี

เดย์ โดยประกาศตัวเป็นผู้นำาการปฏิวัติประชาชนถวายคืนพระ

ราชอำานาจ ช่างกล้าหาญชาญชัยย่ิงนัก เพราะดูเหมือนว่าเฉพาะ                                                                         

บทความนี้ก็จะเข้าข่ายกบฏแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นปฏิวัติประชา                                                                         

ชนแย่งอำานาจจากรัฐบาลประยุทธ์ส่งมอบให้พระมหากษัตริย์

ก็ตาม เพราะประเทศไทยวันนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิป 

ไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

ผมขอวิจารณ์ว่าบทความนี้สะเปะสะปะไร้ทิศทาง กลับ

ไปกลับมา ถึงลักษณะการเขียนจะใช้แบบแผนของนักวิชาการ

ก็ตาม แต่เป็นวิชาการที่ไร้ความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นยังไม่

ได้กำาหนดว่าถ้าโมบิทำาสำาเร็จแล้วจะมอบอำานาจให้พระมหา

กษัตริย์อย่างไร นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงภาพลักษณ์ว่าโม

บิจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง 

เช่นโมบิจะสร้างประชาธิปไตยแท้จริง (ซึ่งก็ขัดแย้งกับ                                                       

การถวายคืนพระราชอำานาจ ซึ่งเป็นการปกครองระบอบสมบูร                                                                      

ณาญาสิทธิราชย์) โดยโมบิจะสร้างประชาธิปไตยแท้จากการ

พัฒนาฝีมือผู้ประกอบการและลูกจ้าง ให้รวยให้รู้สึก (น่าจะ

เป็นรวยให้รู้สึกมากกว่า เพราะเมื่อใช้ให้รวย ให้รู้สึก ก็เท่ากับ

เป็นสองเรื่อง ซ่ึงไม่ใช่สำานวนไทย) ในอนาคตโมบิจะสร้างสภา                                                                           

วิชาชีพเป็นฝ่ายบริหาร ส.ส.เป็นฝ่ายค้าน ส.ว.เป็นฝ่ายนิติบัญ 

ญัติ เท่ากับโมบิเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วพระมหากษัตริย์มิต้อง

ทรงอยู่ภายใต้อำานาจของโมบิด้วยหรือ

ผมมีความสามารถในการย่อยความ (Digest) เท่าน้ี  เพราะ 

๑๙ ข้อของปรมาจารย์ โมบินั้นซับซ้อน จับประเด็นไม่ได้ ผมจับ

สาระสำาคัญของบทความเรื่องนี้ ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ

ประชาชนแล้วถวายคืนพระราชอำานาจ เพราะเจตนาที่แท้จริง

ของปรมาจารย์ โมบิก็คือ ยึดอำานาจจากการเมืองปัจจุบัน หลัง

จากนั้นปรมาจารย์ โมบิจะเป็นผู้สร้างชาติแปงเมืองด้วยตัวเอง 

ซึ่งก็ไม่ใช่กลับไปใช้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

แต่เป็นการปฏิวัติการเมืองในปัจจุบันเท่าน้ัน เพราะโมบิจะสร้าง

ประชาธิปไตยที่มีสมาคมวิชาชีพเป็นฝ่ายบริหาร ส.ส.เป็นฝ่าย

ค้าน ส.ว.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

ตอนแรกที่ ได้อ่านผมยังคิดว่าปรมาจารย์ โมบิจะเจาะ

เวลาหาอดีต นำาการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา                                        

ใช้ปกครองประเทศ ซึ่งผมก็คัดค้านว่าเป็นมิชชันอิมพอสซิเบิล                                                                               

แต่หลังจากท่ีได้อ่านหลายๆ รอบจึงรู้ว่าถวายคืนพระราชอำานาจ

เป็นเพียงคำาโฆษณาให้เสื้อเหลืองเข้าร่วมเท่านั้น ถึงผมจะเป็น 

เสื้อเหลือง ขณะจิ้มคีย์บอร์ดก็ยังใส่เสื้อเหลือง ร.๙ แต่ผมไม่

เข้าร่วมปฏิวัติประชาชนของปรมาจารย์โมบิอย่างแน่นอน เพราะ

เมื่อขึ้นต้นยังไม่ถูกต้องแล้วจะได้ผลตามท่ีปรารถนาได้อย่างไร 

วิศวะจุฬาฯ คอนเนกชัน

มหากษัตริย์พระราชทานอำานาจในทางปกครอง เพราะจะเกิด

ปัญหามากครับ เพราะเท่ากับพระองค์ท่านต้องมาทรงเผชิญ

หน้ากับประชาชน หรือนักการเมืองโดยตรง โดยไม่มีผู้รับสนอง

พระบรมราชโองการ ซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี. 

เปิดประเทศ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ท่านนายกฯ ลุงตู่ประกาศเปิดประเทศวันที่ ๑ พ.ย. ให้

ชาวต่างประเทศ ๔๖ ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มเดินทาง

เข้าโดยไม่ต้องมีการกักตัว ผมเห็นด้วยครับ เหตุผลง่ายๆ คือ 

ชาวต่างประเทศฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม แต่คนไทยจำานวนมาก

ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม ๑ ฉะนั้นแนวคิดรัฐบาลถูกต้องแล้ว  อย่า

ไปกลัวว่าคนจะด่า  

แต่ขอฝากไปยังรัฐบาลว่า ช่วยเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นอีก  

เพื่อคนไทยทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มในเร็ววัน และถึง

วันนั้นการเปิดประเทศจะยิ่งคึกคักขึ้นแน่นอนครับ.

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

ใช่ครับ บางเรื่องมันมีอะไรซ่อนอยู่นิดเดียว เห็นพวก

ค้านหัวชนฝาต่อต้านการเปิดประเทศ เพราะเกรงนักท่องเที่ยว

จะเอาโควิดเข้ามา แต่ลองไปดูเงื่อนไขที่รัฐบาลวางไว้ซิครับ 

ต้องฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มก่อน ขณะที่คนไทยเราเองฉีดครบ ๒  

เข็มประมาณ ๓๐ ล้านคน ก็เหลือเกินครึ่งครับ ฉะนั้นอย่าไป

กลัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามา. 

นิทาน

 * ดี คือดีซื่อแท้ ใสใส

 สอน ตรงมาตรงไป ไป่เร้น

 เด็ก อ่านเข้าใจ ไม่ยาก

 ดี อย่างดีเลือกเฟ้น เด็กให้ทำาดีฯ

 * “ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด”

 ประเสริฐแท้ระลึกผ่องใส

 จำาเนื้อความไม่ได้ไม่เป็นไร

 ชื่อเรื่องก็ให้รำาลึกดี

 * “ออมไว้ไม่ขัดสน”

 ดลใจอีกเรื่อง ใสศรี

 แค่ชื่อเรื่องบอกทางสร้างชีวี

 จนบัดนี้จำาได้แม่นยำา

 * อีกหลายเรื่องซาบซึ้งในจิต

 เล่าแง่มุมชีวิตงามขำา

 ล้วนแต่เรื่องทำาดีให้จดจำา

 ง่ายง่ายสอนย้ำาย้ำาให้ทำาดีฯ  

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

ขาว
จับสาวใหญ่หนีคดีจ้างวานฆ่านาน 11 ปี 2 หมาย

สงขลา • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ต.ค.64 พ.ต.ท.จีรศักดิ์  ฉวีนิล รอง ผกก.

สส.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.อนุรักษ์ กลางณรงค์ สว.สส.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.อนุวัฒน์ 

ฤทธิชัย สว.ส.สถานีตำารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่, ร.ต.อ.วชิรพิศักดิ์ ณ สงขลา  รอง

สารวัตรตำารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่, ร.ต.อ.ธวัชชัย เรื่องเดช รอง สว.สส. พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ตำารวจท่องเที่ยวและชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาที่มีถึง 

2 หมายจับ  ทราบชื่อคือ นางสาวอุไรพร ผิวเหลือง อายุ 47 ปี ชาว จ.ภูเก็ต ตาม

หมายจับจังหวัดภูเก็ต วันที่ 26 พ.ค.53 ในข้อหา เป็นผู้ใช้ให้พยายามฆ่าผู้อื่นโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน และในข้อหา เป็นผู้ใช้ให้พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ของศาลจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 21 ก.ย.53 หลังหลบหนีมานานถึง 11  ปี สามารถ

จับกุมได้ที่ลานจอดรถภายในสนามกีฬาจิระนคร เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ 

นางสาวอุไรพรยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และให้การเบื้องต้นว่าตอนนั้นตนอยู่ที่

จังหวัดภูเก็ตจริง และสามีเก่ามีเรื่องกับคนอื่นโดยตนไม่รู้เรื่อง  และคนที่แทงสามี

เก่าถูกจับและได้ประกันตัวออกมา ต่อมาถูกยิงตายที่จังหวัดกระบี่ ตนยังไปงานศพ 

แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย   ส่วนผู้เสียชีวิตที่ จ.กระบี่นั้นคือ นายพงษ์พัฒน์ ดำาคล้ำา ถูก

ยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและไม่ทราบชนิดเมื่อวันที่ 14  มี.ค.53 ที่เกิดเหตุ

ใกล้กับหมู่บ้านสวนเนรมิต ต.ถลาง อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต นำาตัวส่งโรงพยาบาลที่ภูเก็ต

และต่อมาได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่ และเสียชีวิตเมื่อวันที่  

3 ก.ค.53 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุมนำาตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองภูเก็ตเพื่อ

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

หยุดยาว 4 วันชะอำาเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

เพชรบุรี • นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำา เปิดเผยว่า ใน

ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำา แหล่ง

ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีนักท่องเที่ยวคึกคักมาก มีเงินสะพัด

ประมาณ 200 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก รี

สอร์ต และร้านอาหารในพื้นที่ จากการตรวจเช็กข้อมูลโรงแรมและผู้ประกอบ

การที่พักต่างๆ  พบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการและพักรับประทานอาหารเป็น

จำานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดชะอำามีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาเล่นน้ำา                                                                                             

คลายร้อนเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้ 4 วันมีรายได้ไม่ต่ำากว่า 200 ล้าน ถือว่า

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองชะอำาได้อย่างดี สำาหรับการเตรียมความพร้อม

เปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย.นี้ จังหวัดเพชรบุรีได้ประชุมเตรียมความพร้อมอย่างต่อ

เนื่อง โดยกำาหนดมาตรการที่สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ส่วนหน่วยงานเทศบาลเมืองชะอำาก็ได้เตรียมความพร้อมรับนักท่อง

เที่ยว ในเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ การสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว การ

เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม โดยเทศบาลได้ดำาเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้ง

ยังมีการระดมตรวจเชิงรุก ATK ให้ผู้ประกอบการริมชายหาดชะอำาและแม่ค้าใน

ตลาดชะอำาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนเที่ยวได้อย่างมีความอุ่น

ใจ รู้สึกถึงความปลอดภัยที่จะมาท่องเที่ยวเมืองชะอำา

เลือก อบต.บุรีรัมย์เข้มข้นมือมืดทำาลายป้ายหาเสียง

บุรีรัมย์ • วันที่ 26 ต.ค.64 บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำาบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) ที่จังหวัด

บุรีรัมย์ เริ่มเข้มข้น หลังจากมีมือมืดทำาลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก อบต.สะ

แกซำา อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ติดตั้งไว้ริมถนนตามหมู่บ้านในเขตตำาบลสะแกซำาเสียหาย

ไป 1 ป้าย เป็นการใช้ของแข็งทุบตีทำาลายป้ายจนหักลง ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือ

ของบุคคลใด  ล่าสุด นายโกวิต กล้าณรงค์ อดีตรองนายก อบต.สะแกซำา อ.เมือง

บุรีรัมย์ เป็นผู้สมัครนายก อบต.สะแกซำา หมายเลข 4  เจ้าของป้ายหาเสียงที่ถูก

ทำาลาย พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายหาเสียงที่ถูกทำาลายบริเวณสาม

แยกบ้านท้ายอ่าง ม.4 ต.สะแกซำา อ.เมืองบุรีรัมย์ พบว่ามีป้ายหาเสียงถูกทำาลาย

เสียหายไป 1 ป้าย ในสภาพไม้ โครงป้ายหักกองอยู่กับพื้น ซึ่งนายโกวิตบอกว่า

ตนไม่ได้ติดใจหรือจะแจ้งความแต่อย่างใด เพราะไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร ซึ่ง

ถือเป็นอุบัติเหตุ ขอยืนยันว่าการเมืองในพื้นที่ไม่มีความรุนแรง ทุกคนล้วนแต่

เป็นญาติพี่น้องกัน มีความสมานฉันท์กันดี และเล่นการเมืองตามกติกา ไม่ทำาผิด

กฎหมาย ซึ่งก็จะได้ให้ทีมงานนำาป้ายใหม่มาติดตั้งแทนต่อไป.

ไทยโพสต์ • กรมทางหลวงเดินหน้าศึกษา

ออกแบบทางเล่ียงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวัน

ออก) เชื่อม ทล.4135 กับ 414  ระบาย

รถรอบสนามบิน หวังรองรับปัญหาการ

จราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต

เมื่อวันท่ี 26 ต.ค.64 นายเศรษฐการ 

เพชรวารี ปลัดอำาเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐม 

นิเทศโครงการ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) 

โครงการสำารวจและออกแบบทางหลวง 4 

ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้าน

ตะวันตก) ของกรมทางหลวง (ทล.) ใน

รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม                                                 

Zoom Cloud Meeting ณ อาคารอเนก 

ประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาล

เมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ท้ังน้ีเพื่อนำาเสนอข้อมูลโครงการ ประ                                          

กอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุ                                                

ประสงค์ในการศึกษา พ้ืนท่ีศึกษาและแนว                                                      

เส้นทางโครงการ สภาพแนวเส้นทางใน

ปัจจุบัน ขอบเขตการศึกษาด้านต่างๆ ขั้น                                                            

ตอนดำาเนินงาน แนวคิดรูปแบบการพัฒนา

โครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การ

มีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับของโครงการ และแผนดำาเนิน

ทล.ผุดทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่

หนุนการท่องเที่ยว-ขนส่งสินค้า

งานในการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ทล.ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท

ที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา 

คอนซัลแตนท์ จำากัด, บริษัท  ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์  

จำากัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ 

จำากัด ศึกษาโครงการสำารวจและออกแบบ

ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง

หาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) โดยมีขอบเขต

การศึกษา ดังนี้ 1.สำารวจและวิเคราะห์               

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมและจราจร 

2.งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 

3.งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.การ

มีส่วนร่วมของประชาชนและการประชา 

สัมพันธ์

สำาหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุด

เริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางเลี่ยงเมือง

กาญจนบุรี • ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ตำารวจ 

ปกครองไทรโยค ลุยจับแรงงานต่างด้าว 2 

จุด 212 คน ยอมจ่ายค่าหัวเข้าไทยคนละ 

2 หมื่น จนท.หนัก 8 วันจับได้ 457  ราย 

ผู้นำาพา 5 ราย เงินค่าหัวเกือบ 10 ล้าน 

และยังหลบในป่าแนวชายแดนรอจ่อเข้า

ไทยอีกหลายร้อย 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ต.ค.64 

พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ผบ.ร.9                                             

จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ                                             

พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.

สุรสีห์ ให้เจ้าหน้าที่สนธิกำาลังเฝ้าระวังป้อง 

กันและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมาย

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชาย                         

แดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิด

กฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้าน ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19  

ทั้งนี้ พ.อ.เฉลิมชัยได้รับรายงานจาก                   

ชุดปฏิบัติการข่าว กกล.สุรสีห์ว่า จะมีแรง 

งานชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

บริเวณพื้นที่ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จึงสั่ง

การมอบหมายให้ พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ 

รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า พร้อม  พ.ต.อ.ภุชงค์ 

ณรงค์อินทร์ ผกก.สภ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่

ปกครอง อ.ไทรโยค, ตชด.136, สาธารณสุข 

อ.ไทรโยค นำากำาลังเข้าทำาการตรวจสอบ

บริเวณดังกล่าว 

จุดแรกเจ้าหน้าที่กระจายกำาลังลาด

ตระเวนตรวจสอบ บริเวณบ้านทุ่งฉาง ม.4 

ทะลักไม่หยุดแรงงานเถื่อน
8วัน457รายค่าหัวเกือบ10ล้าน

ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค พบแรงงานชาวเมียน 

มาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดย

ไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.

2522) และฝ่าฝืนคำาสั่งคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรการสกัด

ก้ันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จำานวน 141 ราย เป็นชาย 75 

ราย หญิง 66 ราย จึงควบคุมตัวไว้ทั้งหมด 

จุดที่ 2 กำาลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ                                                      

บริเวณบ้านพุพญา ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทร 

โยค พบแรงงานชาวเมียนมาจำานวน  71 

ราย เป็นชาย 36 ราย หญิง 35 ราย จึง

ควบคุมตัวไว้ ทั้ง 2 จุดเจ้าหน้าที่จับกุมแรง 

งานเถื่อนชาวเมียนมารวมจำานวน 212 ราย 

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า แรงงาน

ผิดกฎหมายทั้งหมด เดินทางมาจากเมือง

ทวาย, พะโค, ย่างกุ้ง, ยะไข่ และเมาะ

ลำาไย ประเทศเมียนมา จ่ายเงินให้นายหน้า                                               

คนละ 20,000  บาท เพื่อไปทำางานในพื้นที่ 

จ.สมุทรสาคร, ชลบุรี, ราชบุรี, ระยอง, 

นนทบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, พระ 

นครศรีอยุธยา จนท.สาธารณสุขได้ทำาการ

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ต้องหาเบื้องต้น 

ไม่พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา

เซลเซียส จึงนำาตัวส่งเจ้าหน้าที่ สภ.ไทรโยค

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 8 วัน

สามารถจับแรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบ

เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย

ได้ 457 ราย เป็นชาย 251 ราย หญิง 206 

ราย และผู้นำาพาเป็นชายจำานวน 5 ราย 

เป็นชาวเมียนมา 1 ราย ชาวไทย 4 ราย 

โดยแรงงานที่ถูกจับกุมได้จะต้องเสียค่าใช้

จ่ายให้นายหน้าเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 20,000 

บาท ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 9,140,000 

บาท ซึ่งเชื่อว่ายังมีอยู่อีกหลายร้อยคน ที่

รอหาทางลักลอบเข้าประเทศไทย ทั้งพื้นที่ 

อ.เมืองกาญจนบุรี, อ.ไทรโยค, อ.ทองผาภูมิ 

และ อ.สังขละบุรี.

หาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ที่บริเวณแยก

ทางหลวงหมายเลข 4135 (สายทางเข้า

สนามบินหาดใหญ่) ใกล้ท่าอากาศยาน

นานาชาติหาดใหญ่ และมีจุดสิ้นสุดโครง                                               

การเชื่อมต่อกับโครงการทางเลี่ยงเมือง

หาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) บริเวณทาง 

หลวงหมายเลข 414 (สายน้ำากระจาย-ท่า                                                    

ท้อน หรือถนนลพบุรีราเมศวร์) ระยะทาง                                                        

ประมาณ 35 กม.ครอบคลุมพื้นที่ อ.ควน

เนียง อ.บางกล่ำา  และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โดยมีระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 450 วัน

ทั้งนี้ ในส่วนลักษณะเส้นทางโครง 

การเป็นทางเลี่ยงเมืองที่เป็นโครงข่ายต่อ

เนื่องกับทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวัน

ออก ที่ได้ออกแบบไว้เป็นทางหลวงที่มีเขต

ทาง 60 เมตร  ขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อ

รองรับปริมาณจราจรในอีก 20 ปีอนาคต 

พร้อมจุดตัดทางแยกต่างระดับ บริเวณจุด

ต้นทาง-ปลายทางของโครงการ ด้านการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา

โครงการจะทบทวนรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิม ที่จัดทำาในขั้น                                                    

ตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครง 

การ และปรับปรุงหรือประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัย

สิ่งแวดล้อม 4 ด้าน  ได้แก่ ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า

คุณภาพชีวิต ในพื้นที่ศึกษาระยะ 500 

เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 

แต่สำาหรับด้านแหล่งประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี จะศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร 

จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

สำาหรับโครงการดังกล่าวจะช่วย

ลดการคับคั่งการจราจรช่วงผ่านพื้นที่ตัว

เมืองอำาเภอหาดใหญ่ และอำานวยความ

สะดวกให้รถยนต์ที่ ไม่มีความจำาเป็นต้อง

เดินทางเข้าอำาเภอหาดใหญ่ แต่ต้องการ

เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงไปใช้ถนน

โครงการเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะเกิด

ประโยชน์ต่อการเดินทางที่สะดวกและ

รวดเร็ว 

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาโครง

ข่ายคมนาคมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่

ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  พร้อม

ทั้งสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของ

พื้นที่ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้าน

การค้า และด้านการลงทุน ทั้งในภาค

เกษตรกรรม ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้

จ่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้า อีกทั้ง

ยังเป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้มี

ความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ เดินทางในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม

ครั้งนี้ ทล.จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น                                                   

และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำามา

พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ 

เพื่อนำาเสนอข้อมูลให้ประชาชนต่อไป พร้อม

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง.

ขอประกันผกก.โจ้หลังอัยการยื่นฟ้อง
กรุงเทพฯ • ทนายความอดีต ผกก.โจ้เผย 

ญาติเตรียมยื่นประกันตัวสู้คดีหลังอัยการ

ยื่นฟ้อง เตรียมหลักทรัพย์ไว้พร้อมแล้ว ยัน

พนักงานสอบสวนยังไม่แจ้งข้อหาเพิ่มนำา

เข้ารถหรูผิดกฎหมาย ฟอกเงิน อยู่ในเรือน

จำาสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปกติดี 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 นายโชคชัย อ่าง

แก้ว ทนายความ ของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุท

ธนผล (อดีต ผกก.โจ้) อดีตผู้กำากับการสถานี

ตำารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ผู้ต้องหาคน

สำาคัญคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยร่วมกับพวก

ใช้ถุงดำาคลุมศีรษะนายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ 

หรือมาวิน อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาคดียาเสพติด

เพื่อเค้นสอบจนเสียชีวิต เปิดเผยถึงความคืบ

หน้าทางคดีว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างพนักงาน

สอบสวนฝากขังครั้งที่ 6 แล้ว เท่าที่ทราบ

พนักงานสอบสวนยังไม่สรุปสำานวนส่งให้

พนักงานอัยการพิจารณา ซึ่งตามกฎหมาย

เจ้าพนักงานสามารถยื่นคำาร้องฝากขังผู้ต้อง                                                           

หาได้ 7 ครั้งรวม 84 วัน หากภายในระยะ                                                       

เวลาดังกล่าวอัยการไม่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็

ต้องปล่อยอดีต ผกก.โจ้กับพวกก่อน เนื่อง 

จากหมดอำานาจการควบคุมตัว

นายโชคชัยยังกล่าวอีกว่า ขณะน้ีพนัก                                                              

งานสอบสวนยังไม่แจ้งข้อหาเพ่ิมแก่อดีต 

ผกก.โจ้ โดยเฉพาะความผิดข้อหานำาเข้ารถ                                                          

ยนต์หรูโดยผิดกฎหมายและฐานฟอกเงิน 

จะมีแค่ข้อหาหลักๆ เรื่องฆ่าคนตาย หน่วง

เหน่ียวกักขังฯ ซ่ึงท่ีผ่านมาตนและทีมทนาย 

ความเข้าไปเย่ียมบ้างในบางโอกาส เพื่อพูด

คุยเรื่องคดีความและสอบถามสารทุกข์สุกดิบ  

ซ่ึงเขาปรับตัวได้ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ปกติดี 

สำาหรับเรื่องประกันตัวอดีต ผกก.โจ้น้ัน                                                 

ตอนน้ีเป็นเพียงความคิดและเตรียมการไว้

เท่าน้ัน เพราะอยู่ระหว่างฝากขัง  ซ่ึงพนักงาน

สอบสวนคัดค้านการประกันมาโดยตลอด 

และหากอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะยื่น

ขอปล่อยช่ัวคราว  สำาหรับหลักทรัพย์ก็เตรียม

ไว้บ้างแล้วเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นฯ ข้อหาเดียว 

4-5 แสนบาท ต้องดูว่าอัยการยื่นฟ้องข้อหา

อะไรบ้าง และคัดค้านการประกันตัวหรือไม่                                                            

ซ่ึงทางครอบครัวได้เตรียมหลักทรัพย์เผื่อไว้ล่วง

หน้าบ้างแล้ว ท้ังน้ีเรื่องจะอนุญาตให้ประกัน

ตัวหรือไม่ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของศาล.

พัทยาพร้อมจัด

มิวสิกเฟสติวัล

3เวทีรับเปิดปท. 

ชลบุรี • ระเบิดความมัน พัทยามิวสิก

เฟสติวัล 2021 ประเดิมสัปดาห์แรกรับเปิด

ประเทศ ปิดถนนเลียบหาดพัทยาบางช่วง รับ

เปิด 3 เวที ริมชายหาดพัทยาเหนือ-กลาง-ใต้

ตามที่เมืองพัทยา โดยนายสนธยา 

คุณปล้ืม นายกเมืองพัทยา ได้วางแผนร่วม

กับ อบจ.ชลบุรี และ ททท.สำานักงานพัทยา 

จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงการแพร่

ระบาดโควิด-19 โดยมีแผนจัดกิจกรรมงาน

ดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล  2021 ในสัปดาห์

แรก รับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ตาม

แนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี หลังจากในพ้ืนท่ีได้รับวัคซีน

ระบบภูมิคุ้มกันหมู่กว่าร้อยละ 70 แล้วน้ัน

ล่าสุด วันที่ 26 ต.ค.64 ที่ห้องประชุม

ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มี

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน

ดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล 2021 โดยมีนาย

วุฒิศักดิ์  เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา 

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ร่วมหารือแนวทางจัดพื้นที่รองรับการจัด

กิจกรรม

สำาหรับงานดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล 

2021 กำาหนดจัดขึ้นในวันสุดสัปดาห์ รวม 

4 สัปดาห์ คือวันที่ 5-6 พ.ย.64  บริเวณ

ชายหาดเมืองพัทยา, วันท่ี 12 พ.ย.64 บริเวณ

ชายหาดจอมเทียน, วันที่ 13 พ.ย.64 หาด

นวล-เกาะล้าน, วันที่  19-20 พ.ย.64 สวน

สาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และวันที่ 3-4  

ธ.ค.64 ชายหาดพัทยา 

ในสัปดาห์แรก คือวันที่ 5-6 พ.ย.64 

กำาหนดจัดงานแสดงดนตรีรวม 3 เวที คือ

เวทีที่ 1 โค้งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เวที

ที่ 2 เวทีหลัก ริมชายหาดพัทยากลาง และ

เวทีที่ 3 เยื้องศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลา

ซ่า พัทยา โดยเมืองพัทยากำาหนดปิดการ

จราจรถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา ตั้งแต่

ปากซอย  4 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ไปถึง

ปากซอย 10 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ใน

สัปดาห์แรก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา  

01.00 น.โดยประมาณ 

ทั้งนี้ สำาหรับประชาชนนักท่องเที่ยว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับวัคซีนป้อง 

กันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว 2  เข็ม                                                     

และก่อนเข้างานกองอำานวยการจะมีการ

ตรวจหาเช้ือแบบ ATK แก่ผู้เข้าร่วมงานตาม                                                      

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด

ของ ศบค.อย่างเข้มข้น ซึ่งมีการทำาประชา 

สัมพันธ์เชิงรุกตามลำาดับต่อไป.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7บทความ

ารทูตจีนยุคนี้ปรับเป็น “เชิงรุก” อย่างไร ให้ดูความ

เคลื่อนไหวและการแสดงความคิดเห็นของคุณ “หาน 

จื้อเฉียง” เอกอัครราชทูตจีนประจำาประเทศไทยคน

ใหม่

ตั้งแต่มารับตำาแหน่งในประเทศไทยไม่กี่เดือนที่ผ่านมา 

ท่านทูตหานพบปะกับผู้คนในวงการต่างๆ ในประเทศไทยอย่าง

คึกคัก

และพร้อมที่จะตอบคำาถามทุกประเด็นที่จีนต้องการจะสื่อ

กับคนไทย

อีกทั้งตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องความเห็นทางลบเกี่ยวกับ

จีนจากภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

ที่ผ่านมา ท่านทูตหานตอบคำาถามหลายข้อในงานสัมมนา

ออนไลน์กับสื่อมวลชนไทย

หลายประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่ควรจะนำามาเล่าขาน

เพื่อได้รับทราบถึงจุดยืนในเรื่องที่เป็นหัวข้อร้อนๆ อยู่

เช่น ตอนหนึ่งท่านทูตจีนประกาศว่า ประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย “ไม่จำาเป็นต้องเลือกข้าง”

นั่นย่อมหมายถึงจีนและสหรัฐฯ

เป็นจุดยืนที่น่าสนใจมากในภาวะที่มีการเผชิญหน้าที่หนัก

หน่วงขึ้นระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันในหลายมิติ

ไทยมักจะถูกทั้ง 2 ฝ่ายกดดันให้ โอนเอียงไปข้างของ

ตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเมืองเรื่องของผลประโยชน์

ในยุคสงครามเย็น ยักษ์ใหญ่ฝั่งโลกตะวันตกและ

คอมมิวนิสต์ก็ขีดเส้นแบ่งข้างชัดเจน ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีทาง

เลือก ต้องตัดสินใจประกาศตนว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง

แม้แต่กลุ่มที่เรียกตนเองว่า “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” หรือ Non-

Aligned Movement (หรือ NAM) ในขณะนั้นก็ยังหนีไม่พ้นถูก

ดึงไปข้างใดข้างหนึ่งในประเด็นนโยบายหลัก

ไทยถูกกดดันและน้าวโน้มไปอยู่ข้าง “โลกเสรี” และ

ในขณะนั้นก็ยืนอยู่คนละข้างกับจีนและสหภาพโซเวียตกับ

เวียดนาม

แต่หลังสงครามเวียดนามสงบ ตามมาด้วยการสิ้นสุด

ของสงครามเย็น ไทยก็ปรับตัวคบหากับจีนคอมมิวนิสต์ แต่ก็ยัง

คงความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ เอาไว้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ไม่ว่าเราจะเรียกว่าได้เกิด “สงครามเย็นรอบใหม่” 

ระหว่าง 2 ยักษ์หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงก็คือว่า การเผชิญ

หน้าขณะนี้ก็ทำาให้ไทยและประเทศอื่นๆ ต้องถูกขอร้อง, กดดัน, 

และกึ่งบังคับให้ต้องเลือกข้าง

เมื่อทูตจีนบอกว่าปักกิ่งไม่ได้ต้องการให้ประเทศอื่นต้อง

เลือกข้าง จึงเป็นแนวทางที่น่าคิด

น่าคิดตรงที่ว่าจีนหมายความอย่างนั้นจริงหรือไม่

และสหรัฐฯ จะมีแนวคิดอย่างไรกับจุดยืนของจีนที่แถลง

กาแฟดำ
ออกมาเช่นนี้

ในการสัมมนากับสื่อไทยวันนั้น ทูตหานบอกด้วยว่า จีน

ไม่ได้พยายามแข่งขันกับประเทศใดๆ เพื่อครองโลกหรือขยาย

อิทธิพล 

ท่านทูตบอกว่ามีบางประเทศพยายามอย่างที่สุดเพื่อ

กดดันประเทศจีน สร้างข้อพิพาทและการเผชิญหน้า ซึ่งความ

รับผิดชอบไม่ได้อยู่ที่จีน 

โดยที่ท่านเน้นว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาคไม่จำาเป็นต้องเลือกข้าง 

แต่สามารถเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์

ของประเทศชาติและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของ

โลก

ท่านทูตย้ำาว่าประเทศต่างๆ ควรเคารพซึ่งกันและกัน

ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และร่วมมือเพื่อผลประโยชน์

ร่วมกัน

ท่านบอกด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรเป็น

ความสัมพันธ์ของการเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติที่เท่า

เทียมกัน และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

ทูตหานบอกว่าจีนคัดค้านแนวคิดสงครามเย็นและ

การเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และต่อต้านการทำาลายความ

สามัคคีและสร้างเงื่อนไขการเผชิญหน้ากัน 

จีนยึดมั่นในการพัฒนาอย่างสันติ สนับสนุนความร่วม

มือแบบ win-win และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคต

ร่วมกันของมนุษยชาติ และเชื่อว่าบนเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของโลกและทิศทางความ

ก้าวหน้าของมนุษยชาติ 

“เราจะมีเพื่อนอยู่ทุกหนแห่งในโลก และเรามีอนาคต

ที่สดใส ผู้มีคุณธรรมจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนกัน ผู้ซึ่ง

ไร้คุณธรรมจะโดดเดี่ยว ความพยายามและการกระทำาที่ทวน

กระแสโลกและขัดต่อผลประโยชน์พื้นฐานของประเทศต่างๆ 

ในโลก ไม่ว่าพวกเขาจะมีอำานาจมากขนาดไหนและบ้าคลั่ง

เพียงใด ก็จะไม่มีวันประสบความสำาเร็จและจะเผชิญหน้ากับ

ความล้มเหลวในที่สุด...”

เป็นวาทะที่ตอกย้ำาถึงจุดยืนของจีนในหลายๆ ด้านที่เป็น

แนวทางการทูตจีนวันนี้อย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง

วันนั้นท่านทูตหานยังถูกถามถึงข้อกล่าวหาจีนเรื่องแม่น้ำา

โขงที่น่าวิเคราะห์อีกด้วย

พรุ่งนี้ว่าต่อครับ.

ทูตจีนบอกว่าไทย

ไม่จำาเป็นต้องเลือกข้าง!
ก

งแต่วันที่ 23-31 ตุลาคมนี้มี งานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาติ ครั้งที่ 26 เกิดขึ้นในชื่อ Hybrid Book Fair 

คือเป็นการจัดคู่ขนานกัน ระหว่างในโลกออนไลน์ ผ่าน 

www.thaibookfair.com และเว็บไซต์ของสำานักพิมพ์

ต่างๆ กับตามร้านหนังสือทั่วประเทศ ซึ่งมีโปรโมชั่นที่ลดราคาแตก

ต่างกันออกไป

ในช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน ทำางานอยู่ที่บ้าน และใช้ชีวิต

อยู่ที่บ้าน การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่ม

มากขึ้น ยอดการใช้จ่ายเงินซื้อหนังสือออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

สอดคล้องกับแนวโน้มการอ่านของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

กระนั้นก็ดี นักอ่านหลายคน รวมถึงผมด้วย กลับคิดถึง

บรรยากาศของการเดินงานหนังสือขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ได้พบปะนัก

เขียน เพื่อนนักอ่าน และได้เลือกซื้อหนังสือต่างๆ อย่างจุใจ เพราะ

งานหนังสือที่ว่านี้ ไม่เพียงแต่มีหนังสือลดราคามาขายกันเท่านั้น 

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีนิทรรศการดีๆ ให้ได้ชม และเปิด

โอกาสให้นักอ่านได้เจอหนังสือหนังหาอื่นๆ มากขึ้นกว่าที่ “เล็ง” ไว้

แล้วอีกด้วย เนื่องจากงานหนังสือขนาดใหญ่เช่นนี้ มีทั้งหนังสือใหม่

ที่จะออกในงาน และหนังสือที่ออกมาก่อนหน้านี้เราอาจไม่เคยเห็น

ตามหน้าร้านทั่วไป มาให้นักอ่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย

จึงไม่แปลกใจที่เรามักจะพบว่า หลายคนเดินงานหนังสือกัน

หลายครั้งหลายวัน ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวในแต่ละการจัดงานเท่านั้น 

นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่คนในกรุงเทพฯ เท่านั้น หลายคนยังเดินทาง

มาจากต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมชมงานนี้ด้วย โดยตามสถิตินั้น แต่ละปี

ที่จัดงานนี้มีคนไปร่วมงานเป็นหลักล้านคน

แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา-2019 ทำาให้ไม่อาจจัดงานในลักษณะนี้ ได้เลย ไม่ว่าใน

ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของคน

จำานวนมาก ดังนั้นจึงหวังว่า เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ใน

ครั้งต่อไปนักอ่านอย่างผมจะสามารถไปเดินงานหนังสือได้สักที สม

กับที่เฝ้าคอยมานาน

พร้อมกันกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา-2019 ศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่ที่มีผู้ไปใช้บริการเป็นจำานวนมาก 

ก็คือ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเร็วๆ นี้

สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางระบบรางของไทย ซึ่งเปิด

ให้บริการแล้วพร้อมกับเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-

รังสิต) และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน (MRT) นับได้ว่าเป็น

สถานีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน มีพื้นที่ใช้สอย 

(ไม่รวมพื้นที่บึงน้ำา) กว่า 274,000 ตารางเมตร หรือถ้านับเฉพาะ

ชั้นจำาหน่ายตั๋ว ที่มีร้านค้า ศูนย์อาหาร สำานักงาน และพื้นที่พัก

คอย ก็มีพื้นที่กว่า 86,000 ตารางเมตร 

และที่สำาคัญคือ ต้องไม่ลืมว่า การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็น

สถานีกลางบางซื่อนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างสถานีขนาดใหญ่ให้

รองรับจำานวนผู้ โดยสารได้มากขึ้นกว่าสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำาโพง) 

เท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านธุรกิจใหม่ (Central 

Business District : CBD) อีกด้วย (ข้อมูลจากเว็บไซต์การรถไฟ

แห่งประเทศไทย)  

จึงน่าสนใจมากถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจหนังสือ

ของไทยด้วยการเปิดให้ใช้พื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานที่

จัดงานหนังสือครั้งต่อไปขึ้น เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง มีระบบขนส่ง

สาธารณะที่สะดวก ทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและในเมือง รวมถึงมีที่

จอดรถยนต์ได้ถึง 1,700 คัน 

ยิ่งในช่วงที่ “เยาวรุ่น” เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวกับปัญหา

ทางสังคมการเมือง และอ่านหนังสือกันมากขึ้น การจัดงานหนังสือ

ขนาดใหญ่ที่เดินทางได้สะดวก ก็น่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

จะว่าเป็นประโยชน์ถึงสองต่อก็ว่าได้ คือ นอกจากได้ให้พื้นที่จัดงาน

แก่ภาคเอกชนแล้ว ภาครัฐยังได้ประชาสัมพันธ์การเปิดตัวสถานี

กลางบางซื่อนี้อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้กับ “คนเดินทาง” ได้มา

เยี่ยมชมนิทรรศการ และแวะเลือกซื้อหนังสือตามความสนใจ ซึ่ง

จะครอบคลุมหลากหลายมากไปกว่าคนรักการอ่านที่เป็นฐานแฟน

คลับเดิม เยาวชน หรือผู้ปกครอง หรืออาจกล่าวได้ว่า นี่จะเป็นครั้ง

แรกที่นำาหนังสือเผยแพร่ไปกว้างขวางที่สุดตั้งแต่ระดับรากหญ้า 

จนถึงคนมีฐานะที่จะมาเดินชมงาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาที่มีรากฐานที่เข้มแข็งมาจากการอ่าน

หนังสือ 

ถ้ารัฐบาลอุดหนุนให้เกิดงานหนังสือที่สถานีกลางบางซื่อได้

จริง นี่จะนับว่าเป็นหมุดหมายสำาคัญของการเดินทางในสังคมไทย 

ทั้งการเดินทางในชีวิตจริงผ่านระบบราง และการเดินทางในทาง

ความคิดผ่านงานมหกรรมที่มีหนังสือจำานวนมากให้ได้เลือกซื้อหาก

ลับไปอ่าน จึงกล่าวได้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่การเดินทางภายนอกและ

ภายในของคนไทยจะได้มาบรรจบกันในงานนี้

ท้ังน้ี รัฐบาลไม่จำาเป็นต้องใช้เงินมากมายอะไรนัก เพียงแต่

เอ้ือเฟ้ือให้สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

(PUBAT) ใช้สถานท่ีได้ฟรี และให้เงินสนับสนุนเพื่อการจัดงานบ้าง

เท่าน้ัน หรือถ้าจะกระตุ้นการจับจ่ายผ่านมาตรการ “คนละคร่ึง” หรือ

ซ้ือหนังสือแล้วลดหย่อนภาษีได้อีกก็สุดแท้แต่ แม้กระท่ังการลดภาษี

กระดาษเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของแต่ละสำานักพิมพ์ลงก็ทำาได้ 

ข้อเสนอในทางนโยบายเหล่านี้ เข้าใจว่าทาง PUBAT น่าจะ

มีเสนอให้กับรัฐบาลได้ เพราะจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ “ทิพย์

สุดา สินชวาลวัฒน์” นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ คนล่าสุด ใน                                                                         

cont-reading.com กล่าวไว้ว่า อยากเห็น “การสนับสนุนจากรัฐ 

บาล” เพราะ “ประชากรไทยจะก้าวหน้าไม่ได้ ถ้าเราไม่อ่านหนังสือ”

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง คงไม่ได้หวังมากไป หากหวังที่จะ

ได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติในเร็ววันเมื่อการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ลดน้อยลง และจะได้ไปเดินงานหนังสือที่

สถานีกลางบางซื่อในเร็ววันนี้.

กษิดิศ อนันทนาธร 

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ถ้ารัฐบาลอุดหนุนให้เกิดงานหนังสือท่ีสถานีกลางบางซื่อได้

จริง น่ีจะนับว่าเป็นหมุดหมายสำาคัญของการเดินทางในสังคมไทย 

ทั้งการเดินทางในชีวิตจริงผ่านระบบราง และการเดินทางใน

ทางความคิด ผ่านงานมหกรรมท่ีมีหนังสือจำานวนมากให้ได้เลือก

ซื้อหากลับไปอ่าน จึงกล่าวได้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่การเดินทาง

ภายนอกและภายในของคนไทยจะได้มาบรรจบกันในงานน้ี

“

”

ตั้



ญหาเรื่องการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและ

บัตรเดบิตของประชาชนกำาลังเป็นประเด็นที่ ได้รับ

ความสนใจ เนื่องจากมีประชาชนจำานวนมากที่ ได้

รับผลกระทบจากการกระทำาของกลุ่มมิจฉาชีพที่สุ่ม

ข้อมูลบัตร และนำาไปสวมรอยทำาธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์

ในต่างประเทศที่ ไม่มีระบบให้ทำาการยืนยันก่อนทำารายการ 

เช่น การใช้ One Time Password (OTP) โดยก่อนหน้านี้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ได้

ออกมาชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ 1-17 ต.ค.2564 มีบัตรที่มีการใช้

งานผิดปกติ จำานวน 10,700 ใบ คิดเป็นความเสียหายกว่า 

130 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดกับบัตรเครดิต 

5,900 ใบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท 

และบัตรเดบิตอีก 4,800 ใบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 30 

ล้านบาท

โดยกระบวนการหรือกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเริ่มจาก

การที่มิจฉาชีพมีข้อมูลจากบัตรจริง และสร้างเลขบัตรเพิ่ม 

โดยการสุ่มเลขบัตรและวันหมดอายุ หลังจากนั้นมีการนำาเลข

บัตรที่สุ่มได้ไปลองซื้อสินค้ามูลค่าที่ ไม่สูงจากร้านที่ ไม่มีระบบ

ความปลอดภัยที่ดี เช่น ไม่ใช้ OTP ในการยืนยันตัวตน โดย

เฉพาะร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศ โดยบางธุรกรรมมีการ

ทำารายการสำาเร็จ เพราะเลขที่สุ่มตรงกับเลขบัตรที่มีการใช้งาน

ได้จริง จึงสามารถผ่าน “ตะแกรง (ระบบการตรวจจับ)” ไปได้ 

จนเกิดธุรกรรมขึ้นและเป็นที่มาของการตัดเงินบัตรที่ผิดปกติใน

ขณะนี้

ทั้งนี้จึงมีการกำาหนดมาตรการเพิ่มเติม 4 ข้อเพื่อป้องกัน

ปัญหา ได้แก่ 1.ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่

ผิดปกติให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำานวนเงินต่ำาและที่มีความ

ถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันที

และแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง และการเปิดบัตรใหม่ สถาบันการ

เงินจะเว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ให้ รวมทั้งติดตาม

เฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ 2.เพิ่มการ 

แจ้งเตือนลูกค้าในการทำาธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่รายการแรก 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบโมบายแบงกิ้ง, อีเมล หรือเอส

เอ็มเอส (SMS)

3.กรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการ

ทุจริตตามที่กล่าวมา กรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับการคืนเงิน

ภายใน 5 วันทำาการ ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิก

รายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำาระเงินตามยอดเรียกเก็บที่

ผิดปกติ และจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย และ 4.ธปท.และสมาคม

ธนาคารไทยจะเร่งหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร เช่น วีซ่า, 

มาสเตอร์การ์ด เพื่อกำาหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม 

เช่น OTP กับบัตรเดบิตสำาหรับร้านค้าออนไลน์

ล่าสุด “สมาคมธนาคารไทย” ได้ออกมายืนยันว่าขณะ

นี้ทุกธนาคารได้เร่งดำาเนินการคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าเรียบร้อย

แล้วในส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากบัตรเดบิต ส่วนลูกค้า

บัตรเครดิตธนาคารได้ดำาเนินการตั้งพักยอด และยกเลิกราย 

การ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องชำาระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติ 

และจะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ หากมีธุรกรรมผิดปกติเข้ามาในรูปแบบ

เดียวกันหลังวันที่ 17 ต.ค.2564 เมื่อได้รับแจ้งแล้วพบว่าลูกค้า

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำารายการ ธนาคารจะพิจารณาคืน

เงินภายใน 5 วันทำาการเช่นเดียวกัน ส่วนกรณีธุรกรรมผิดปกติ

ในรูปแบบอื่นๆ เช่น กรณีที่ลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ทำารายการ แต่

ระบบธนาคารแสดงว่าเป็นธุรกรรมออนไลน์ที่มีการยืนยันตัว

ตนถูกต้อง ธนาคารจะตรวจสอบ หากลูกค้าไม่เกี่ยวข้องจะเร่ง

ประสานผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรและร้านค้าปลายทางทำาการ

คืนเงินโดยเร็ว

โดย ธปท.และสมาคมธนาคารไทยยืนยันว่า ระบบการ

ชำาระเงินออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ “ไม่ได้

เกิดการจากรั่วไหลของข้อมูลจากระบบธนาคาร” เพราะมีการ

รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สำาหรับประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้

งานทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตมากขึ้น เพื่อป้องกันการรั่ว

ไหลและการถูกล้วงข้อมูล รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้บัตรกับร้าน

ค้าที่ ไม่น่าเชื่อถือ สุ่มเสี่ยง หรือไม่มีการยืนยันตัวตนด้วย OTP 

ตลอดจนจำากัดวงเงินรูดซื้อสินค้า และควรสมัครรับข้อมูลการ

เคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS หรือไลน์ ตรวจสอบรายการ

สม่ำาเสมอ โดยหากพบสิ่งผิดปกติให้ติดต่อเบอร์หลังบัตรเพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลทันที.

มจ.ที คิว อาร์ (TQR) หุ้นนายหน้าประกันภัยต่อราย

แรกของไทย นำาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย

ไซเบอร์ ประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย 

และประกันภัยพืชผล อย่างกัญชา รวมทั้งนำาบริษัทร่วมทุน

อย่าง อาร์สแควร์ ออกบูธในงาน Thailand InsurTech Fair 

2021 ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 

2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.                                         

ในรูปแบบออนไลน์ Virtual ผู้ที่

สนใจสามารถรับชมผ่านทาง www.

tif2021.com งานนี้ซีอีโอคนเก่ง 

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประกาศ

ลั่น ขนทัพผลิตภัณฑ์มาโชว์เต็ม

เครื่อง หวังรุกขยายฐานลูกค้าใน

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น 

เพื่อดันผลงานโค้งสุดท้ายสดใสแน่

นอนคร้าบบ!.
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ยกระดับแก้ปม ‘ดูดเงินผ่านบัตร’

โชว์เต็มเครื่อง

เศรษฐกิจ

บ

ปั

ครองขวัญ รอดหมวน

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธ์ุ

เคลียร์จบซีพียอมจ่ายพันล้าน
ค่ามัดจำาแอร์พอร์ตลิงก์

ส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดคืบ
ไทยโพสต์ • “สกพอ.” เผย ซีพียอมจ่ายค่ามัดจำาแอร์พอร์ตลิงก์ 1,067 

ล้าน พร้อมรับบริหารไร้ปัญหา ยันส่งมอบพื้นที่ ไฮสปีดจบ ม.ค.65 ตามแผน 

เล็งทุ่มงบ 3 พันล้าน จัดหาขบวนรถไฟฟ้า รองรับประชาชนผู้ ใช้บริการ

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิด

เผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้

กับบริษัทเอเชีย เอรา วัน จำากัด 

หรือเดิมคือกลุ่มซีพี เพื่อดำาเนิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-

อู่ตะเภา) ว่าเอกชนเข้ารับดำาเนิน

การแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นับจาก

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ตาม

กำาหนดการที่วางไว้ โดยเอกชน

คู่สัญญารับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม

ถึงบุคลากรปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ดำาเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และ

การดำาเนินการอื่นใด เพื่อทำาให้

การเดินรถไฟและซ่อมบำารุงรักษา

ระบบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็น

ไปตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด หรือ 

KPI ที่ รฟท.กำาหนด ซึ่งก่อนการ

เข้ารับเนินการเอกชนได้ลงทุนไป

แล้วกว่า 1,100 ล้านบาท ในการ

ดำาเนินการปรับปรุงระบบและ

บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และ

ฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการมา

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลงนามสัญญา

ร่วมลงทุน จึงมีความพร้อมด้าน

เทคนิคและบุคลากร

สำาหรับ รฟท.ยังเป็นผู้จัด

เก็บค่าโดยสาร ไม่โอนรายได้ให้

เอกชนในทันที แต่จะโอนให้เมื่อ

แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้จะให้

เอกชนนำาค่าโดยสารดังกล่าวไป

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากกำาไร

ต้องส่งคืน รฟท. ดังนั้น รฟท.จึง

ไม่ต้องรับภาระขาดทุนจากแอร์

พอร์ต เรล ลิงก์ อีกต่อไป ซึ่งคิด

เป็นประมาณ 600 ล้านบาทในปี 

2564

“ในวันที่ลงนามบันทึกข้อ

ตกลง เอกชนคู่สัญญาได้ชำาระ

เงินจำานวน 1,067.11 ล้านบาท 

คิดเป็น 10% สิทธิร่วมลงทุน

กว่าเดือนก่อน 4.8% แต่เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 

17.1% แสดงถึงแนวโน้มการส่งออกจะดีไปถึงสิ้นปี 2564 เพราะ

ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่จะมีความต้องการใช้สินค้าต่างๆ มากใน

ช่วงปลายปี และดุลการค้าของไทยก็ยังเกินดุล เพราะการนำาเข้า

ยังน้อยกว่าการส่งออก ทำาให้ฐานะการเงินของไทยยังดีอย่างต่อ

เนื่อง จึงดูค่อนข้างแปลกที่ทางกองทุนยังคงเน้นการขายหุ้นออก 

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับไม่ได้ขายหุ้น ยังคงทยอยซื้อหุ้น

เข้าพอร์ต ทำาให้ตลาดยังมีแรงซื้อและขายที่สมดุลกัน ดัชนีตลาด

จึงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยวานนี้ (26 ต.ค.2564) ดัชนีขยับ

ขึ้นมาปิดที่ 1,635.97 จุด บวก 1.77 จุด วอลุ่มหนาที่ 79,345.23 

ล้านบาท จึงยังควรลงทุน 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังน่ามองที่ 

ANAN, J และ NCH กลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำามันที่ยังขยับสูง

ขึ้นจะทำาให้ธุรกิจพลังงานมีกำาไรดีในไตรมาส 4 น่ามองที่ GPSC, 

CV และ LANNA กลุ่มรับเหมาฯ งานยังมีมากทำาให้ธุรกิจยังมีราย

ได้สูง จะมีกำาไรดี จึงน่ามองที่ SRICHA, STEC และ TEAMG 

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจจะเติบโตสอดรับกับการก่อสร้าง จึงน่า

มองที่ SCC, SKN และ TASCO หุ้นรายตัวที่น่ามองมี SYNEX, 

SUN และ KTC เป็นต้น

ยังคงมองตลาดในเชิงบวก เพราะยังมีทั้งบรรยากาศการ

ลงทุนและการเก็งกำาไรควบคู่กันไป แต่เมื่อธุรกิจยังดีแต่ราคาหุ้น

ถูกกดต่ำาลง มองเป็นจังหวะที่ดีในการเลือกลงทุน.

แกว่งตัวในกรอบแคบๆ

ความผันผวนของตลาดยังคงเป็นผลมาจากการลงทุนของ

ทางกองทุนเหมือนเดิม ซึ่งแทบจะพูดได้ว่าผู้บริหารกองทุนเน้น     

ที่จะเล่นเก็งกำาไรรายวันเป็นหลัก และช่วงเวลานี้ดูเหมือนจะ

พยายามกดตลาดในทางลบ ซึ่งกลายเป็นการลงทุนที่สวนกระแส

ตลาดโลก เพราะตลาดหุ้นโลกกำาลังกลับมาอยู่ในทิศทางบวกมาก

ขึ้น แสดงว่านักลงทุนต่างชาติยังมองตลาดในทางบวก โดยเฉพาะ

เมื่อราคาน้ำามันยังมีการขยับตัวสูงขึ้น ทำาให้บรรดาประเทศผู้ผลิต

น้ำามันจะมีรายได้สูงขึ้นมาก ก็จะมีการใช้จ่ายที่สูงตามมา ผลที่

จะเกิดคือเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันใน

ประเทศก็มีปัจจัยบวกเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการเปิดประเทศ

จะทำาให้ธุรกิจต่างๆ ที่ปิดมานานจะได้กลับมาดำาเนินการได้ตาม

ปกติ จะหนุนให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะ

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เคยทำารายได้มากมายให้กับประเทศ ก็

จะกลับมาดำาเนินธุรกิจได้มากจะทำาให้เศรษฐกิจสามารถกลับมา

เติบโตในระดับสูงในระยะต่อไป จึงเป็นผลดีกับธุรกิจต่างๆ ไปด้วย

นอกจากนี้ ทางรัฐยังมีมาตรการกระตุ้นทั้งธุรกิจและการ

ใช้จ่ายภายในประเทศมากซึ่งจะกระตุ้นให้มีเงินไหลเข้าหมุนเวียน

ในระบบมากขึ้น ย่อมจะดีกับตลาดหุ้นไปด้วย และล่าสุดที่มีการ

รายงานการส่งออกของเดือน ก.ย.64 พบว่าการส่งออกดีขึ้น

ดีเดย์1พ.ย.ปั๊มปตท.ขายดีเซลกำามะถันต่ำา
ไทยโพสต์ • โออาร์ร่วมมือ GC 

ผลิตน้ำามันดีเซลกำามะถันต่ำาเทียบ

เท่ายูโร 5 ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 

พร้อมขายราคาเดิมในปั๊มพีทีทีกว่า 

400 แห่ง ตั้งแต่ 1 พ.ย.2564-31 

มี.ค.2565

นายบุญมา พลธนกรกุล 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ

ค้าปลีกน้ำามัน บมจ.ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิด

เผยว่า ตามที่ศูนย์แก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศ (ศกพ.) คาด

การณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM 2.5) ที่จะกลับมาสูงเกิน

ค่ามาตรฐานอีกครั้งในช่วงปลายปี 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โออาร์เห็นความสำาคัญ

ของปัญหาดังกล่าว และในฐานะ

ผู้บริหารแบรนด์สถานีบริการน้ำามัน                                                 

พีทีที สเตชั่น โออาร์พร้อมจำา 

หน่ายน้ำามันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล 

(UltraForce Diesel) สูตรพิเศษที่

มีกำามะถันต่ำาเทียบเท่ากับน้ำามัน

ยูโร 5

โดยมีค่ากำามะถันต่ำาเฉลี่ย

ประมาณ 10 PPM ซึ่งต่ำากว่าค่าที่

กฎหมายกำาหนด (50 PPM) ถึง

ประมาณ 5 เท่า ซึ่งเป็นการร่วม

มือกับโรงกลั่นน้ำามันของ บมจ.พี

ทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC 

ในการกลั่นน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว

กำามะถันต่ำาและนำามาผลิตเป็นน้ำา

มันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล สูตรพิเศษ 

ที่คลังน้ำามันพระโขนงเพื่อจ่ายให้

กับสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม

กว่า 400 สถานี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.

2564-31 มี.ค.2565 รวมทั้งจ่าย

ให้กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

และหน่วยงานราชการ

ซึ่งเมื่อเทียบในสัดส่วนไบ

โอดีเซลที่เท่ากัน การเปลี่ยนจาก

น้ำามันดีเซลพื้นฐานยูโร 4 มาเป็น

น้ำามันดีเซลหมุนเร็วกำามะถันต่ำานี้

จะช่วยทำาให้ปริมาณกำามะถันใน

น้ำามันลดลง และส่งผลให้ปริมาณ

ฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลด 

ลง 19-21% รวมทั้งควันดำาลดลง                                            

19-40% (จากผลการทดสอบของ

สถาบันนวัตกรรม ปตท. ในรถกระ                                               

บะรุ่นเก่าอายุรถ 8 ปี และรถกระ                                               

บะรุ่นใหม่ อายุรถ 3 ปี) โดยรถ 

ยนต์เก่าสามารถเติมน้ำามันดีเซล

กำามะถันต่ำาสูตรพิเศษได้ โดยไม่มี

ผลกระทบกับเครื่องยนต์.

ในแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จำานวน 

10,671.09 ล้านบาทให้แก่ รฟท. 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะดำาเนิน

การอย่างเคร่งครัดตามบันทึกข้อ

ตกลง โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะ

เวลา 3 เดือน เป็นการเจรจาหา

ทางออกร่วมกัน โดยรัฐต้องไม่

เสียประโยชน์และเป็นธรรมกับ

เอกชน โดยการเจรจาจะดำาเนิน

การโดยคณะทำางานที่แต่งตั้งโดย 

รฟท.และคณะกรรมการกำากับเพื่อ

นำาเสนอ รฟท. กพอ. และ ครม.                 

ต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 

25 ตุลาคม 2564 เอกชนได้เข้า

ดำาเนินการ ตามบันทึกข้อตกลง

แล้ว ซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น โดย 

รฟท.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปกำากับดูแล

อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้เอกชนได้

เสนอการลงทุนพัฒนาแอร์พอร์ต 

เรล ลิงก์ เป็นจำานวนเงินไม่น้อย

กว่า 3,000 ล้านบาท ในการจัดหา

ขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่ออำานวย

ความสะดวกให้กับประชาชน โดย

รัฐไม่เสียประโยชน์ และเอกชนได้

รับความเป็นธรรม.

‘ซิซซา’ลุยลงทุน

รุกโครงการใหม่

รับเทรนด์สุขภาพ
ภูเก็ต • นายอรรถนพ พันธุกำา

เหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำากัด เปิด

เผยว่า บริษัทเล็งเห็นแนวโน้ม

การให้ความสำาคัญกับสุขภาพ

มากขึ้น จึงได้พัฒนาโครงการนา

ใต้ เมดิคอล เซ็นเตอร์ แอนด์ รี

สอร์ต ตั้งอยู่บริเวณหาดนาใต้ 

จังหวัดพังงา โดยจะเป็นศูนย์การ

แพทย์และความงามระดับเวิลด์

คลาสและรีสอร์ตระดับ 5 ดาว

แห่งแรกในจังหวัดพังงา สามารถ

ตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพได้

อย่างตรงจุด มีมูลค่าการลงทุน

รวมกว่า 4,600 ล้านบาท คาดว่า

จะแล้วเสร็จภายในปี 2026

ขณะเดียวกันยังมีแผน

เปิดตัวโครงการอวาตาน ทีม 

พาร์ค รีสอร์ตแอนด์คิดส์พาร์ค 

บริเวณหาดลายัน จังหวัดภูเก็ต 

ซึ่งจะเป็นกิจกรรมผจญภัยของ

สวนสนุกระดับเวิลด์คลาส กับ

รีสอร์ตสำาหรับครอบครัวทุกวัย 

มูลค่าโครงการกว่า 4,700 ล้าน

บาท เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดตัวใน

โตรมาสที่ 1 ปี 2565

สำาหรับในช่วงที่ผ่านมา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ไวรัสโควิด ทำาให้ธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

เลิกกิจการไปกว่า 30% บริษัท

พยายามประคับประคองมาโดย

ตลอด มองว่าในครึ่งปีหลัง 64 

ถึงปีหน้า หากรัฐบาลมีการกระ

จายการฉีดวัคซีนเพื่มขึ้น รวมถึง

นโยบายเปิดประเทศให้นักท่อง

เที่ยวเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ 

ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ.

คณิศ แสงสุพรรณ

SCGP มั่นใจ Q4/64 โตสดใส

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือ SCGP เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 4/64 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว เป็นผลมาจากมาตรการ

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ของภาครัฐ และการเปิดประเทศในวันที่                                                            

1 พ.ย.นี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงการผลิต

สำาหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้น และคำาสั่งซื้อ

จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามขณะ

นี้บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกำาลังการผลิต 4 โครงการในไทย 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ คาดจะรับรู้รายได้ภายในปี 65

ชง ครม.เคาะเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเตรียมการ

เสนอเรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำาความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ไทยสามารถ

ร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดา

ได้ หลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดาได้เตรียมจัด

ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดการเจรจาจัดทำา FTA อาเซียน-

แคนาดา ในเดือน พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา

ได้เตรียมความพร้อมโดยการวิจัยศึกษาประโยชน์และผลกระทบ

ของการจัดทำา FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผลการ

ศึกษาบนเว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th แล้ว

เปิดประมูลเช่าพื้นที่ย่านคลองสาน

นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ภายหลัง

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อศึกษา ทบทวนและสำารวจความสนใจ

ของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding) ว่า รฟท.มีแนวทาง

ที่จะพัฒนาพื้นที่ของ รฟท.ซึ่งมีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้จาก

การพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยพื้นที่ย่านตลาดคลองสานมีทั้งหมด

ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร มีทำาเลที่ตั้งและสภาพ

แวดล้อมเชื่อมต่อกับฝั่งพระนครด้วยท่าเรือข้ามฟากระหว่าง

ท่าเรือคลองสานกับท่าเรือสี่พระยา อย่างไรก็ตาม รฟท.จะเปิดให้

เอกชนยื่นซองประมูลในปี 2565 ระยะเวลาเช่า 30 ปี คาดว่าจะ

เปิดให้บริการปี 2569

อนุมัติจัดทำามาตรฐานนิวเอสเคิร์ฟ

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นชอบราย

ชื่อเพื่อจัดทำามาตรฐานในปีงบประมาณ 2565 จำานวน 596 เรื่อง 

โดย 240 เรื่อง เป็นการจัดทำามาตรฐานกลุ่มเอสเคิร์ฟ นิวเอสเคิร์ฟ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ มาตรฐานตามนโยบาย และมาตรฐานเพื่อ

ส่งเสริมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรฐานระบบ

เตือนภัยและมาตรฐานสินค้าอื่นๆ รวม 58 มาตรฐาน รวมทั้งให้ 

สมอ.ควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม

อีกด้วย ทั้งนี้ สมอ.ยังได้ทบทวนมาตรฐานระบบเตือนภัยตรวจ

จับการบุกรุกและการโจรกรรม เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐาน

ดังกล่าวภายในต้นปี 2565

ออสซี่ออยล์เปิดสถานีชาร์จไฟฟ้า EV

นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลัง

น้ำามันออสซี่ออยล์ จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวโมเดล

ธุรกิจใหม่ สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถ EV ภายในสถานี

บริการน้ำามันนำาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ 

“ออสซี่ออยล์เอ็นเนอร์ยี่ Aussieoil Energy” เงินลงทุน 5 ล้าน

บาทต่อแห่ง โดยในแฟรนไชส์สถานีบริการน้ำามัน “ออสซี่ออยล์

เอ็นเนอร์ยี่ Aussieoil Energy” จะประกอบด้วย สถานีชาร์จ EV 

และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมมินิมาร์ท เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต สถานีชาร์จ EV มุ่งเน้นทำาตลาดใน

กลุ่มชุมชน กองทุนหมู่บ้านเกรด A ทั่วประเทศ จำานวน 10,000 

แห่งภายใน 5 ปี โดยบริษัทจะเปิดตัวธุรกิจนี้ในเดือน ม.ค.2565. 

‘หอการค้า’ชี้ โควิดทุบดัชนีMTSIทรุด

ลุ้นเปิดประเทศช่วยเข็นเศรษฐกิจฟื้น
ไทยโพสต์ • “หอการค้า” ชี้โควิด

ทุบดัชนีเชื่อมั่นโมเดิร์นเทรดทรุด 

4 ไตรมาสติด ลุ้นเปิดประเทศดูด

ต่างชาติ หนุนเศรษฐกิจไตรมาส 

4 ฟื้น หวังอานิสงส์คนละครึ่ง

กระตุ้นจับจ่ายคึกคัก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย                                               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการ 

ค้าไทย และประธานที่ปรึกษา

ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้                                    

ประกอบการโมเดิร์นเทรด (Mo-

dern Trade Sentiment Index : 

MTSI) ไตรมาส 3/2564 พบว่า 

อยู่ที่ 47.9 ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 

4 ไตรมาส ขณะที่ธุรกิจการค้า

ปลีกสมัยใหม่มีความเชื่อมั่นทาง

ธุรกิจต่ำากว่าสถานการณ์ปกติทุก

รายการ และต่ำากว่าระดับ 50 ทั้ง

เรื่องรายรับ กำาไร จำานวนลูกค้า 

ราคาสินค้า การจ้างงาน ซึ่งเป็น

จุดต่ำาสุดของธุรกิจ สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ปัจจัยลบที่กระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ

การ เช่น ผลกระทบจากมาตร 

การควบคุมการระบาดที่ เข้ม

งวดหลายพื้นที่ ความกังวลต่อ

แผนการกระจายวัคซีนที่ยั งมี

ความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์

น้ำาท่วมในหลายจังหวัด สถาน 

การณ์การชุมนุมทางการเมืองใน

หลายพื้นที่ ส่วนปัจจัยบวก เช่น 

ความต่อเนื่องของมาตรการของ

ภาครัฐ

“การเปิดรับนักท่องเที่ยว 

คาดว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่น

และการบริโภคภาคเอกชนในช่วง

ไตรมาสที่ 4/2564 โดยมองว่า

หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 1-2 

แสนคน ทำาให้มีเม็ดเงินเข้าระบบ

เศรษฐกิจ 10,000-15,000 ล้าน

บาท กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส

สุดท้ายเพิ่ม 0.3% แต่หากนักท่อง                                           

เที่ยวเข้ามา 3-5 แสนคน จะทำา                                        

ให้ไตรมาส 4 ขยายตัวได้ 3-4% 

ส่งผลให้ทั้งปีนี้จีดีพีขยายตัวเพิ่ม                                               

1-1.5% ขณะที่มาตรการคนละ

คร่ึงจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐ 

กิจจากภาครัฐ 45,000 ล้านบาท 

และประชาชน 45,000 ล้านบาท” 

นายธนวรรธน์กล่าว

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้

ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานัก

วิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

(CIMBT) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย

ไตรมาส 4/2564 น่าจะฟื้นตัวจาก

ไตรมาส 3 ได้ราว 1.4% แม้จะ

หดตัวเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี

ก่อน จากการบริโภคที่อ่อนแอ คน

ขาดกำาลังซื้อ นักลงทุนขาดความ

เชื่อมั่นจากจำานวนผู้ติดเชื้อที่ยัง

สูงแม้จะเปิดเมืองแล้วก็ตาม โดย

ยังหวังว่ามาตรการทางการคลัง

ในการกระตุ้นการบริโภคจะช่วย

บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

ในช่วงที่เงินเฟ้อขยับขึ้น.



0

6

3

9 9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ ที่อาจจะ

เป็นการออกกำาลังกายเบาๆ เช่น การยืดเหยียดกล้าม

เนื้อด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าขาวม้า หาก

อยู่ในชนบท หรือเต้นแอโร         

บิกเบาๆ กระทั่งการ

เดินออกกำาลังกาย 

ก็ถือว่าเป็นสิ่ง

ที่เหมาะกับผู้

สูงวัย

ส่วน

คนหนุ่มสาว

ก็สามารถเลือก

การออกกำาลังกาย

ที่ชื่นชอบ ซึ่งปัจจุบัน

ก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งใน

ฟิตเนส หรือการออกกำาลังกาย

กลางแจ้งอย่าง ว่ายน้ำา ปั่นจักรยาน เตะตะกร้อ 

เล่นฟุตบอล ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความชอบ และต้องไม่

กระทบกับร่างกายหรือโรคประจำาตัวที่เราเป็นอยู่ 

นอกจากนี้การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ก็เป็นสิ่งที่ช่วย

เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงได้เช่นกัน โดยให้ยึด

หลักที่ว่า กินผักให้เกินครึ่งหนึ่งของจานอาหาร ที่ลืม

ไม่ได้ต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-12 ชั่วโมง

ส่วนการดูแลสุขภาพองค์รวมด้าน “จิตใจ” นั้น 

marrygun55@gmail.com

ามกลางปัญหาโรคระบาดอย่างโควิด-19 

รวมถึงปัญหามลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่น

มลพิษ ที่กำาลังจะมาพร้อมหน้าหนาว 

หรือสารเคมีที่มาจากเหตุการณ์ไฟไหม้

โรงงานต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ย่อมสร้างผลกระทบให้

กับสุขภาพ นั่นจึงทำาให้หลายคนตั้งคำาถามว่า ทำา

อย่างไรจึงจะทำาให้เราอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพ

ดี ภายใต้ปัจจัยก่อโรคเหล่านี้ที่กำาลังเกิดขึ้นใน

สังคมไทยอยู่บ่อยครั้ง เพราะการที่เราอายุยืน แต่

สุขภาพไม่แข็งแรง อาจสร้างปัญหามากกว่าผลดี 

ยึดหลักองค์รวมดูแลร่างกาย

ตัวช่วยอายุยืนแบบมีคุณภาพ

ท่

บิ๊กซี สาขานราธิวาส

พิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซู

เปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิด “บิ๊กซี สาขานราธิวาส” อย่างเป็น

ทางการ โดยเปิดเป็นรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำาดับที่ 152 บนพื้นที่รวม 19 ไร่ ใช้งบลงทุน 

350 ล้านบาท ถือเป็นสาขาแรกของบิ๊กซีในจังหวัดนราธิวาส และเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยผลักดัน

ธุรกิจต้นน้ำาและธุรกิจกลางน้ำาที่อยู่ภายใต้กลุ่มบีเจซีให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมี ไพโรจน์ จริตงาม 

รอง ผวจ.นราธิวาส คณะผู้บริหาร พนักงาน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงาน ณ ตำาบลบางนาค 

อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

ชวนประมูลนาฬิกาเพื่อสร้าง รพ.

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำากัด พร้อมด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชวนวอตช์เลิฟเวอร์ทั่วประเทศ ร่วมประมูล 

ออนไลน์ 47 เบอร์สวย นาฬิการุ่นลิมิเต็ด “SEIKO Monster KMITL” นาฬิกา

พรีเมียมสายสปอร์ตที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่ง เรียบหรู หน้าปัดสีแสด

สะท้อนอัตลักษณ์สถาบัน ในงาน “AUCTION for GIVING: SEIKO Monster KMITL” 

เพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMCH) โรงพยาบาล

วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทย เริ่มต้นประมูลที่ 30,000 

บาท ดีเดย์! ประมูลออนไลน์ 26 ตุลาคมนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ปิด

ประมูล 16.00 น.) ผ่านทาง https://auction.kmchf-pp.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทรศัพท์ 09-2454-8160, 09-2548-2640 ไลน์ไอดี @KMITLHospital 

สร้างสุขภาวะที่ดีถวายพระสงฆ์  

ชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริษัท และ สากล เซียสกุล  ผู้จัดการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด เป็นตัวแทนบริษัทร่วมสร้างสุข

ภาวะที่ดีดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ โดยมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสคอร์-เท็น 

ASCOR-10 รวมมูลค่า 180,000 บาท ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา พร้อมถวายแด่ พระ

มหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน เมื่อเร็วๆ นี้   

ส่งอาหารจากใจให้ สปป.ลาว 

ทำานอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำากัด มอบไข่ไก่สด จำานวน 6,000 

ฟอง และน้ำาดื่ม จำานวน 3,000 ขวด ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” 

ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้กับสำานักงานการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำาไป

ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากเชื้อโควิด-

19 ที่ศูนย์กักกัน โดยมี ถนอม ทำาทอง ประธานแนวลาวสร้างชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ รับมอบ 

ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สมทบกองทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย ชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และ อนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและ

เครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) มอบเงินบริจาค จำานวน 200,000 

บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม #ไดรฟ์ไปด้วยกัน เพื่อสนับสนุนแคมเปญขับฟรี 90 วัน ให้แก่

มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจฯ เพื่อร่วมสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายา 

เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี พล.ต.ต.สรวุฒิ 

เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำารวจ เป็นผู้รับมอบ

ประกวดคุณแม่นักรีวิว 

Amarin Baby & Kids เว็บไซต์สำาหรับแม่ลูก ขอเชิญชวนเหล่าคุณแม่ยุคใหม่

ที่มีใจรักการรีวิว และสนใจในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมสมัคร MOMRATHON 

REVIEW: THE BIGGEST 

MOM INFLUENCER 

CONTEST OF THAILAND 

การประกวดคุณแม่นักรีวิวที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ครั้งแรกกับกิจกรรมแข่งขัน

โชว์ทักษะความสามารถด้าน

การรีวิวสินค้าให้ โดดเด่นใน

สไตล์ของตัวเอง เพื่อคว้าโอกาสในการแจ้งเกิดเป็นคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ

ของเมืองไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นแบรนด์

แอมบาสเดอร์ของ Amarin Baby & Kids และสิทธิ์ร่วมงานกับบริษัท อมรินทร์พริ้น

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และพันธมิตร สามารถกรอกใบ

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3v9bZiZ ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564 หรือค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Amarin Baby & Kids

บิลลี่ ได 

มอนด์ เปิด

ตัวคอลเลก

ชันเครื่องประดับ

เพชรสุดพิเศษ 

ต้อนรับฤดูกาล 

Autumn Winter 2021 ด้วยชุดเครื่องประดับ

เพชรดีไซน์สวยหรู “The Precious Monet” ที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความเปล่งประกายของเพชร

น้ำา 100 D Color Diamonds การเจียระไน

ยู

แ
อสตาแซนทิน (Asta-

xanthin) เป็นเม็ดสี

ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ 

(Carotenoid) ที่ก่อให้เกิดสีชมพู

แดงในพืชและสัตว์ มักพบได้ในสาหร่ายขนาด

เล็ก ปลาแซลมอน ปู กุ้ง และสัตว์ทะเลต่างๆ 

สารนี้มีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณอย่างมาก 

อาทิ ต่อต้านสารอนุมูลอิสระอันเป็นต้นเหตุ

หนึ่งของปัญหาผิวหนังและโรคผิวหนัง ต้าน

การอักเสบของผิวหนัง เสริมภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังต่อรังสียูวี และ

ช่วยปกป้องผิวหนังจากการถูกทำาลาย โดยงานวิจัยบางส่วนชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต้าน

อนุมูลอิสระสูงกว่าโคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10) วิตามินอี หรือแม้กระทั่งวิตามินซี และการ

ศึกษาอีกชิ้นยัง

เผยว่า การใช้สาร

แอสตาแซนทิน

ในรูปแบบทาและ

รับประทานร่วม

กัน ช่วยลดเลือน

ริ้วรอย จุดด่างดำา

ตามวัยดูจางลง 

และคงความชุ่ม

ชื้นให้ผิวหนังได้. 

ระดับ Triple 

Excellent 

ที่มาพร้อม

เอกลักษณ์การ

ออกแบบ ดั่งผล

งานจิตรกรรม

ชิ้นเอกสุดล้ำาค่า

ที่สุด พร้อม

ด้วย “The 

Water Lily’s 

Tale” คอลเลกชันเครื่อง

ประดับเพชรผลงานระดับ

มาสเตอร์พีซอันแสนเจิด

จรัส พร้อมให้ทุกท่านได้

ยลโฉมและสัมผัสความ

งามได้ที่ยูบิลลี่ ไดมอนด์ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถสอบถามราย

ละเอียดและโปรโมชั่นสำาหรับสินค้าได้ทาง 

Customer Service โทร.0-2625-1111 ทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.  

ด้ยินได้อ่านเด็กโลกใบใหม่ สะท้อนความ

เห็นความรู้สึกอันเกี่ยวเนื่องกับประเพณีที่

มีมาช้านานของชาวจุฬาฯ แล้ว มนุษย์ป้า

ก็ได้แต่สงสาร และสงสัยว่า 

เหตุใด?!? เด็กยุคนี้จึงได้มองทุกอย่างเป็น

เรื่องลบไปเสียหมด  

มนุษย์ป้าจดจำาได้ว่า ตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้น

มัธยม นั่งอยู่บนรถเมล์นายเลิศสาย 73 ผ่านบริเวณ

โรงหนังสยามต่อไปถึงหน้าสนามกีฬาศุภชลาศัย ใน

วันที่เขามีงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

พอดิบพอดี ให้สงสัยว่า พี่ๆ เขาทำาอะไรกัน มีการ

ส่งเสียงเชียร์ โหวกเหวก พอจุฬาฯ เจอธรรมศาสตร์

ก็จะเข้าไปล้อมวง แล้วให้อีกฝ่ายร้องเพลงเชียร์ก่อน

จึงจะปล่อยให้ออกมา 

เห็นภาพและได้ยินเสียงเป็นระยะๆ พร้อมๆ 

กับเห็นกลุ่มคนเดินกวาดเก็บขยะตามริมถนน 

แม้บรรยากาศดังว่าจะส่งผลให้รถติดกันเป็นแพ

หนาแน่น แต่มนุษย์ป้ารู้สึกสนุกครึกครื้นไปกับ

พี่ๆ เขาด้วย จนกระทั่งมีแรงบันดาลใจว่า จะต้อง

เอนทรานซ์เข้าไปเรียนใน 2 มหาวิทยาลัยนี้ให้

ได้ เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตรับประสบการณ์แบบ         

นี้บ้าง

ชีวิตคิดบวกโดยอัตโนมัติ แทนที่จะขัดข้อง

หมองใจว่า พวกคุณมาจับจองถนนกันสร้างความ

เดือดร้อนให้ฉันทำาไม!! ..โลกมันก็สดใสขึ้นทันตา 

แล้วทำาไม?!? วันนี้ เด็กบางกลุ่มเลือกที่จะ

มองสิ่งดีงาม ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานาน เป็น

เรื่องไร้สาระ แบ่งชนชั้น ราวกับว่าเป็นเด็กมีแผล มี

ปมด้อยในใจ ไม่อยากเห็นใครมีความสุข 

มนุษย์ที่มองมุมลบไปเสียทุกเรื่อง มัน

เหมือนคนมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าที่เที่ยวตีค่า

ความสุข ความสามารถ ความพร้อมของคนอื่น

ว่าเป็นการเอาเปรียบสังคม ...น่าสงสารจริงๆ 

คนจำาพวกนี้.

“ป้าเอง”

ชีวิตคิดบวก

ไ

อาทิ คนแก่อายุ 90 ปี แต่ไม่สามารถเดินเหินไป

ไหนมาไหนได้ และกิจกรรมที่ทำาเป็นประจำาคือการ

นั่งดูทีวีและมองออกไปนอกหน้าต่างเท่านั้น 

ผศ.สาวิตรี สิงหาด อาจารย์ประจำาคณะ

พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “หลัก

สำาคัญในการมีอายุยืนยาวที่แข็งแรงนั้น จะต้อง

ประกอบไปด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง

การดูแลด้านร่างกาย, จิตใจ, จิตสังคม และจิต

วิญญาณ เริ่มจาก “การดูแลด้านร่างกาย” โดยรวม 

แนะนำาให้ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ คือตั้งแต่

สิ่งที่ดีที่สุดคือการหาเวลาว่างเพื่อไปพักผ่อน หรือ

เลือกทำากิจกรรมนันทนาการที่เราชอบ เช่น ช่วงนี้ที่

โควิดกำาลังระบาด ก็ขอให้คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดี

อย่างหนึ่งที่ลูกหลานจะได้ทำากิจกรรมร่วมกับบุคคล

อันเป็นที่รัก ไล่มาถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ด้าน “จิตสังคม” หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

หรือคนรอบข้าง เช่น ในช่วงที่โควิดกำาลังระบาด ก็

สามารถคุยกันผ่านทางออนไลน์ เช่น การวิดีโอคอล

หากัน หรือการพูดคุยผ่านโปรแกรมซูม โดยที่ไม่ต้อง

ออกไปเจอกัน ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ดี 

ส่วนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอันสุดท้าย

คือ “จิตวิญญาณ” ซึ่งหมายถึงการดูแลจิตใจหรือ

จิตวิญญาณของเรา ซึ่งนอกจากการ

หมั่นทำาสมาธิ ทำาบุญตักบาตร

แล้ว ส่วนตัวอาจารย์ก็ได้

สวดมนต์ก่อนเข้านอน 

ซึ่งทำาให้เราสงบมาก

ขึ้น และเป็นการดู

จิตวิญญาณของเรา

ที่สามารถทำาได้ง่ายๆ 

หากเราตั้งใจที่จะลงมือ

ปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับผู้ที่พยายามสวดมนต์

ไหว้พระแล้ว หากจิตใจของเรายังไม่

สงบนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันกลับมาฝึก

จิตให้เข้มแข็ง ซึ่งในที่นี้คือการปล่อยวาง เช่น บาง

คนมีปัญหาเรื่องธุรกิจปิดกะทันหันในช่วงที่โควิด

ระบาดที่ผ่านมา ดังนั้นถ้าเรารู้จักการปล่อยวาง 

ประกอบกับการที่เรามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

อยู่แล้ว วิธีนี้จะยิ่งเป็นการฝึกจิตของเราให้เข้มแข็ง 

และเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้น กระทั่งหาทางออกเจอ 

หรือรู้จักการปรับแผนการดำาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่

ดีกว่าเดิมได้.

อาหารผิวไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ผศ.สาวิตรี สิงหาด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

บิ๊กดาต้าผ้าไทยใหญ่ที่สุดของประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กล่าวว่า วธ.จะรวบรวมข้อมูลลายผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง  

76 จังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในฐานข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไทย ภายใต้ โครง 

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่กระทรวงวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จภายใน

ปีนี้ จากนั้นปี 65 จะเดินหน้าส่งเสริม

ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ต้ังเป้าหมายมี

ฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ทั้งข้อมูลวิชาการ งานวิจัย เอกสาร

ท่ี ได้ รับมาตรฐานรับรองและมีคลัง

ความรู้จากนักออกแบบ เพื่อการค้นคว้า

หาความรู้ นำาไปใช้ประโยชน์ ในการ

พัฒนาต่อยอดด้านการผลิตและแปรรูป

ผ้าไทย เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า รวม

ทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ให้ทันสมัยดึงดูดใจให้

ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยากสวมใส่ในชีวิตประจำาวัน

อัปเดตวัฒนธรรมดื่มกาแฟยุคโควิด

FABB ACADEMY OF COFFEE 2021 งานแฟร์สำาหรับ

คนรักกาแฟตัวจริง รวบรวมผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ ผู้นำาเข้า

เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องเอสเปรสโซ่ และอุปกรณ์การคั่วกาแฟที่มีชื่อ

เสียงระดับโลก งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-28 พ.ย.นี้ มี

การเปิดตัว “กาแฟออร์แกนิกแท้ 100% จากดินภูเขาไฟ” ครั้งแรก

ของ ‘อุบลไบโอเกษตร’ บริษัทในเครือ

อุบล ไบโอ เอทานอล จำากัด (มหาชน) 

พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดของวงการกาแฟ

ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ชวน

มาอัปเดตวัฒนธรรมการดื่มกาแฟท่ี

เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด เพื่อ

เปิดโลกทัศน์ที่มีต่อวงการกาแฟให้กว้างขึ้น รวมถึงการประมูล 

Coffee Machine จากผู้ผลิตระดับโลกผ่านออนไลน์ แลกเปลี่ยน

เรื่องราวน่าสนใจจากคนกาแฟตลอด 32 วัน ลงทะเบียนร่วมงาน

ได้ที่ https://bit.ly/3zsG9y3 หรือแอดไลน์ https://lin.ee/n82obcA

โชว์งานแอนิเมชัน-คาแรคเตอร์สัญชาติไทย

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเม 

ชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“Character Licensing Workshop ครั้งที่ 7” สนับสนุนเยาวชนสร้าง

คาแรคเตอร์ใหม่สัญชาติไทย และต่อยอดแข่งขันบนเวทีนานาชาติ 

วันที่ 29-31 ต.ค.2564 นอกจากนี้ยัง

จัดนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์

แห่งประเทศไทย 2564 ณ ลานโปร

โมช่ัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น โชว์ผลงานแอนิเมชันและ

คาแรคเตอร์สินค้าลิขสิทธิ์ฝีมือของคน

ไทย บูธจำาหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของไทย และเวิร์กช็อปพูดคุยกับนาย

วันเฉลิม ชูตระกูล ผู้ออกแบบตัวละครก้านกล้วย, ก้านกล้วย 2, เอค

โค่จิ๋วก้องโลก, พระมหาชนก นายพิรักษ์ โมราถบ Co-Founder/

Comic และนายพศวีร์ ไพรวัลย์ Character designer and Animator 

Tomogram Studio เป็นต้น. 

ากวัฒนธรรมที่มีคุณค่า สู่เครื่องมือที่

ใช้รักษาดิน น้ำา ป่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง (มฟล.) ขับเคลื่อนแนวคิด Cul-

ture Alert Nature Alive หรือวัฒนธรรมนฤมิต 

คืนชีวิตให้ธรรมชาติ ผ่านนิทรรศการ ‘เชื่อม รัด 

มัด ร้อย’ ส่งเสริมการเรียนรู้นำาวัฒนธรรมมาปก

ป้องธรรมชาติตามแบบฉบับของชาวเมืองน่าน ณ 

บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) 

ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันก่อน โดยมี

นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเมืองน่าน

ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาสังคมร่วม

งานอย่างอบอุ่น

ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้า

โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่ง

ท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าน่าน (EPISG) 

มฟล. กล่าวว่า นิทรรศการคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อการ

เรียนรู้วิธีการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิปัญญาที่ชาวน่านนำามาใช้ ในการ

ปกป้องธรรมชาติอย่างได้ผลดีมาเป็นเวลานาน ซึ่ง

การรักษาสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำาน่านอันเป็นแหล่ง

ต้นน้ำาสำาคัญของแม่น้ำาเจ้าพระยา ไม่ใช่เป็นการ

ทำาเพื่อคนน่านเท่านั้น แต่ทำาเพื่อทุกคนในโลกนี้ 

โดย ‘พี่แมงหมาเต้า’ สัญลักษณ์การจัดงานเล่าเรื่อง

เมืองน่าน ภายใต้แนวคิดที่ว่า มรดกภูมิปัญญาของ

เขตวัฒนธรรมเมืองเก่าน่านทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน

เข้าไว้ด้วยกัน และยังเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ เขต

วัฒนธรรมเมืองเก่าน่านกว้างไกลไปกว่าเขตที่เรา

เข้าใจในปัจจุบัน เพราะเชื่อมโยงสามพื้นที่ คือ พื้นที่

ทางจิตใจ พื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางกายภาพ

ไฮไลต์อยู่ที่นิทรรศการจัดแสดงองค์ความ

รู้และข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

จำานวน 28 รายการ เช่น ภูมิปัญญาการสร้างเรือ

ต่อยอด 28 ภูมิปัญญาวัฒนธรรมน่าน

วิถีทอผ้าชาวเมืองน่านที่ผูกพันกับธรรมชาติ

แข่งในเมืองน่าน ภูมิปัญญาเรื่องเกลือเมืองน่าน 

ภูมิปัญญาด้านดนตรีและการแสดง ภูมิปัญญาใน

จิตรกรรมเมืองน่านวัดภูมินทร์ และตำานานแมง

หมาเต้า เป็นต้น

ภายในงานยังเปิดพื้นที่การเรียนรู้และสาธิต

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน 

ได้แก่ กิจกรรม “ตัด แต่ง แป๋ง ลาย” ตัดกระดาษ

รูปต่างๆ โดย มฟล. กิจกรรม “ปั้น แต่ง แต้ม วาด” 

แมงหมาเต้า โดย หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัย

ชุมชนน่าน กิจกรรม “จัด แจ๋ง แป๋ง โคม” การทำา

โคมแบบเมืองน่าน โดย บ้านโคมคำา ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภู

เพียง จ.น่าน สำาหรับเรื่องราวการปกป้องธรรมชาติ

ด้วยวัฒนธรรมสามารถพบได้ทางเพจเฟซบุ๊ก เชื่อม 

รัด มัด ร้อย

ทั้งน้ี โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ

ปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าน่าน 

มีเป้าหมายสืบค้นรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม 2 

เมืองเก่า ได้แก่ เชียงแสน จ.เชียงราย และเมือง

เก่าน่าน นำามาพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการที่

มีมูลค่าสูง เพื่อนำาไปยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

ให้กับชุมชน โดยมีพื้นฐานจากการทำางานของนัก

วิจัยของ ม.แม่ฟ้าหลวงที่ทำาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง.เรียนรู้การทำาโคมแบบเมืองน่านเยาวชนรู้จัก 28 ภูมิปัญญาผ่านนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย”

แสดงภูมิปัญญาผ่านกิจกรรม “ตัด แต่ง แป๋ง ลาย”

จ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ออก 6 องค์ประกอบ

เปิดเรียน On Site วันที่ 1 พ.ย. ผ่านระบบ

ประเมินโควิดด้วยตนเองใน 4 ตัวชี้วัดหลัก 

ผู้ปกครอง นักเรียนและครูควรได้รับวัคซีน

ครบ 2 เข็ม ทั้งจังหวัดไม่จำาเป็นต้องเปิดเรียน

พร้อมกัน ให้ยึดความพร้อมของแต่ละพื้นท่ี 

ใครพร้อมก่อนได้เปิดก่อน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

ได้กล่าวในคลิปวิดี โอเตรียมการก่อนเปิด

ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

Youtube ช่อง OBEC Channal ว่า ตามที่

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ได้รับนโยบายจากนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) ให้ดำาเนินการเปิดภาคเรียนท่ี 2 

ในรูปแบบ On Site ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น

หน้าที่ของ สพฐ.จำาเป็นที่จะต้องทำาอย่างไร

ให้ปลอดภัยที่สุด จึงได้กำาหนดองค์ประกอบ  

6 ประการ คือ 1.สถานศึกษาจะต้องประเมิน 

ตนเองผ่านระบบ Thai Dtop Covid Plus 

(TSC+) ผ่านระดับสีเขียวทั้ง 4 ตัวชี้วัด ก็ถือว่า

ผ่านข้อที่หนึ่ง 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้องได้รับวัคซีน 3.นักเรียนอายุ 12-17 ปี และ 

ผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มาก

ท่ีสุด 4.สถานศึกษานำาผลการประเมินตนเอง 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิด

เรียน 5.สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการตามมา

ตรการของกรมอนามัย คือ 6 มาตรการหลัก 6 

มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด อย่าง

เคร่งครัด และ 6.สถานศึกษาต้อวรายงานผล 

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ สูงสุดคือต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ทั้งน้ีเราจะยึด

พื้นที่หมู่บ้านในการเปิดเรียนแบบ On Site 

ดังน้ันไม่จำาเป็นว่าจะต้องเปิด On Site ทั้ง

จังหวัด โรงเรียนใดมีความพร้อมก่อนก็สามารถ 

เปิดก่อนได้ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้มีมาตร 

การสำาหรับโรงเรียนท่ีมีการเปิดเรียนแบบ 

On Site โดยนักเรียนต้องไม่เกิน 25 คนต่อ

ห้องเรียน ในกรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 

25 คนต่อห้อง บริหารจัดการโดยสลับวัน

มาเรียน นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา ส่วนเวลารับประทานอาหาร ครู

ต้องกำากับดูแลอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตาม

มาตรการกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ตนขอให้หาโอกาสรับ

วัคซีนอย่างน้อย 2 โดส เพราะวัคซีนคือ

เครื่องมือที่จะป้องกันความเสี่ยงของโรคโค

วิด-19 ได้ดี และจากที่ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีน

ขณะน้ียังไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

ต่อนักเรียน อีกท้ังหากนักเรียนผู้ปกครอง

และครูคนใดมีความสนใจที่จะรับวัคซีนเพิ่ม

เติม ทาง สธ.ก็พร้อมที่จะบริการในเรื่องน้ี 

ส่วนกลุ่มเด็กเล็กหากผู้ปกครองและครูได้รับ

วัคซีนอย่างครบถ้วน เด็กก็จะถือว่าอยู่ในที่

ปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียน.

สพฐ.ออก6องค์ประกอบหลักเปิดเรียน1พ.ย.
รร.ต้องทำาระบบประเมินโควิดด้วยตนเองและต้องผ่าน4ข้อ/ยึดความพร้อมแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ทั้งจังหวัด

ศึกษาธิการ • “กนกวรรณ” มอบนโยบาย

แต่งตัว ‘กศน.ใหม่’ เตรียมตัวเป็น ‘กรมส่ง

เสริมเรียนรู้’ ย้ำาต่อจากน้ีต้องทำางานหนักข้ึน 

เพราะมีความสำาคัญมากต่อจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ด้านเลขาฯ กศน.ประสาน สพฐ. 

ขอใช้อาคารเก่าสร้าง กศน.ตำาบล

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามท่ีวันท่ี 1 พฤศจิกายน จะมีการเปิด

ประชุมสภาสมัยสามัญคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2564 ซ่ึง

จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นวาระแรก ซ่ึง

ในการพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาฉบับ

ดังกล่าวจะมีร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต พ.ศ. .... พิจารณาควบคู่กันไปด้วย 

ซ่ึงเชื่อว่าการประชุมสภาในวาระดังกล่าว 

ร่างกฎหมายการศึกษาจะผ่านการพิจารณา

อย่างแน่นอน และจะยกฐานะ กศน.เป็น 

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยตนในฐานะท่ี

กำากับดูแลสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) ได้มอบเป็นนโยบายให้แก่

นายสุรศักด์ิ อินศรีไกร เลขาฯ กศน.ไปดำาเนิน

การเตรียมตัวรับการปรับโครงสร้าง กศน.ใหม่

นางกนกวรรณกล่าวต่อว่า สำาหรับการ

ปรับโครงสร้าง กศน.ตามกฎหมายการศึกษา

ฉบับใหม่น้ันต้องการแยก กศน.ข้ึนมาเป็นกรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีตำาแหน่งเลขาฯ กศน. 

จะเป็นตำาแหน่งอธิบดีกรมใหม่ กลุ่มประเภท

ผู้บริหารระดับ 10 เช่นเดิม เพื่อจะได้มีการ

ทำางานท่ีคล่องตัวมากข้ึน รวมถึงดูแลการศึกษา

ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้ประชาชน

ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีข้ึนและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการ

ปฏิรูปการศึกษา ส่วนรายละเอียดของการเป็น 

กรมส่งเสริมการเรียนรู้น้ันจะมาจัดทำากฎหมาย

ลูกออกตามมาภายหลังต่อไป นอกจากน้ีตนยัง

มีนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาคนพิการ โดยจะ

หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะให้ กศน.

เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่

คนพิการได้มากข้ึนอย่างไรบ้าง  

“เมื่อ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

แล้วก็จะต้องทำาให้เราปรับบทบาทและภารกิจ

ใหม่ เนื่องจากท่ีผ่านมาสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาตีความเห็นออกมาแล้วว่า 

ต่อจากน้ีไปบทบาทของ กศน.จะต้องทำางานให้

หนักข้ึน และมีความสำาคัญมากต่อการพัฒนา

ประเทศ โดยจะต้องมีหน้าท่ีจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 

และการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิตามระดับ รวม

ถึงการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่นให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน” รมช.ศธ.กล่าว

นายสุรศักด์ิ อินศรีไกร เลขาธิการ

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) กล่าว

ว่า ตามท่ีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้

มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.ท่ีมี

สถานศึกษาในการกำากับดูแล สร้างการรับ

รู้ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียนท่ี 2 ประจำาปีการศึกษา 2564 ใน

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พร้อมกันท่ัวประเทศ

น้ัน ในส่วนของสถานศึกษาในการกำากับของ

สำานักงาน กศน.จะมีการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีปรับเปล่ียนและสอดคล้องตาม

สถานการณ์โควิดในแต่ละพ้ืนท่ี ตามประกาศ

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

หากมีความพร้อมก็จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ On Site ได้ แต่หากไม่สามารถเปิด

เรียนได้ก็ให้รายงานมายังสำานักงาน กศน.ว่า

จะจัดการศึกษาในรูปแบบใด จากน้ันจะมีการ

รวบรวมข้อมูลตัวเลขรายงานให้สำานักงาน

ปลัด ศธ.และ รมว.ศธ.ได้ทราบต่อไป

“การขับเคลื่อนงาน กศน.จำาเป็นต้อง

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และการ

ขับเคล่ือน กศน.ตำาบลคุณภาพ เป็นความ

มอบนโยบาย‘กศน.’เตรียมตัวเป็น‘กรมส่งเสริมการเรียนรู้’

จัดอบรมอาชีพสู้ โควิด • ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือพีดีเอ เดินหน้าจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้ โควิด-19 ใน

โครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน โดยการจัดอบรมครั้งที่ 10 ของปีนี้จัดขึ้นที่สมาคมพัฒนาประชากร

และชุมชนในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการนี้ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 200 ครัวเรือน จากเป้าหมายรวม 

250 ที่ผ่านมาฟอร์ดจัดโครงการอบรมอาชีพ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ รวม 11 ครั้ง ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม กาญจนบุรี 

เชียงราย บุรีรัมย์ กระบี่ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และชลบุรี.

สำาคัญท่ีต้องเร่งดำาเนินการให้เกิดข้ึน โดยมอบ

หมายกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือ

ข่าย สำารวจ กศน.ตำาบลท้ังหมดว่ามีสถาน

ท่ีชัดเจนก่ีแห่ง ไม่มีสถานท่ีเป็นของตนเอง

ก่ีแห่ง จะได้ประสานงานไปยังสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เพื่อทำาบันทึกลงนามความร่วมมือในการขอ

ใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้

อาคารเรียนท่ียุบรวม เพื่อเป็น กศน.ตำาบล”.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อเดอร์แรง!

หนุ่ม-สาวชาวโสร่งเลยแห่ทะลักเข้ามาฝั่งไทยไม่หยุด-

ไม่หย่อน อย่างวันสองวันก่อน หน่วยเฉพาะกิจลาด

หญ้า กกล.สุรสีห์ ได้สนธิกำาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.

136 ตำารวจ สภ.ไทรโยค

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อ.ไทรโยค 

ได้บุกเข้าจับกุมกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาท่ีหลบซ่อนตัวอยู่ภายใน

ป่า นับได้ทั้งหมดจำานวน 71 ราย เป็นชาย 36 คน และ

หญิง 35 คน!

ท้ังหมดเดินทางมาจาก จ.ทวาย จ.พะโค และ จ.เมาะลำาไย 

ประเทศเมียนมา ก่อนจะกระจายไปยังพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ สมุทรสาคร 

นครปฐม สระบุรี ชลบุรี และกาญจนบุรี..

โดยจะจ่ายเงินให้กับ “นายหน้า” เมื่อถึงที่หมาย เป็น

เงิน 17,000-20,000 บาทต่อหัวต่อคน!

ซ่ึงรวม 2 วันของการปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีสามารถจับกุม

แรงงานชาวเมียนมาได้ถึง 380 คน และที่น่าขนลุก..

ยังมีแรงงานที่จะเดินทางเข้าไทยรออยู่ตามแนวตะเข็บ

ชายแดนด้าน จ.กาญจนบุรีอีกมหาศาล!

เนี่ย..ก็หมายความว่า บรรดาเจ้าของโรงงาน-ผู้ประกอบ

การมีความต้องการจะได้ “แรงงานต่างด้าว” เข้ามาเติมเพิ่ม

กำาลังผลิต ถึงขั้นกล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย

ท้ังน้ี ก็ด้วยเห็นแก่ได้-เห็นแก่ประโยชน์แห่งตน จึงโนสน-

โนแคร์ทั้งเรื่องโควิด-19 ที่กำาลังทำาลายเศรษฐกิจชาติ ทั้งเรื่อง

คุก-ตะราง..

อย่างนี้ วานได้นายเนติวิทย์ช่วยบอกที จะทำาพันพรือนิ

กับไอ้พวกหัวเกียง..เจ๊ตแม่ม?

อ้อ..ส่วนนี่ นายเนติวิทย์ไม่ต้องเผือกได้จะดี ก็ประเด็นที่

คุณโบว์-ณัฏฐา มหัทธนา ได้ โพสต์ลงเฟซบุ๊กน่ะ.. 

“เห็นว่ามีแนวคิดอยากแก้กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคล

ธรรมดาให้เหลือแต่โทษปรับ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยค่ะ

การหม่ินประมาทคือการใส่ความให้ผู้เสียหายถูกดูหม่ินเกลียด

ชัง เป็นการกระทำาโดยจงใจท่ีมีการวางแผนล่วงหน้าและอาจถึง

ขั้นทำาลายอนาคตผู้อื่นได้ 

องค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการ “ใส่

ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำาให้ผู้นั้น

เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง”

ไม่เหมือนการด่าเพราะปากพล่อยหรือหลุดปากไปตาม

อารมณ์ แต่เป็นไปด้วยเจตนาร้ายที่หวังผลทำาลายอีกฝ่ายถึง

ขนาดใส่ความเพื่อให้อีกฝ่ายเสียหาย

จึงควรมีโทษปรับถึงจำาคุกไว้เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษ

ให้ได้ส่วนกับเหตุ

ไม่ควรมีใครสามารถจะรู้สึกสบายใจกับการให้ร้ายคนอื่น

ได้เพราะคิดว่าอย่างมากแค่มีเงินจ่ายค่าปรับก็จบ

เพราะผู้ถูกกระทำาอาจถูกตีตราไปชั่วชีวิตหรือต้องรับ

ผลกระทบในหลายมิติอย่างหนักและยาวนาน”

ครับ..ใครจะ “คิดต่างสร้างโลก” ก็ช่าง สำาหรับผมแม้จะ

อยู่ในอาชีพที่ “เสี่ยง” กับคดีหมิ่นประมาท แต่ด้วยเหตุและผล

ที่คุณโบว์ยกมาสาธยาย ขอบอก..

“เห็นด้วย” ทุกประการ!.

เสี่ยง..แต่เห็นด้วย!

อ

• พีพีทีวี ช่อง 36 เสิร์ฟ

รายการไลฟ์สไตล์วาไรตี้บันเทิง

ด้วยช่างคุยเรื่องบ้าน รายการที่จะ

มาเอาใจคนรักการตกแต่งและผู้

ที่ชื่นชอบการแต่งบ้าน ทุกเช้าตรู่

วันอาทิตย์ กับพิธีกรคู่หูอารมณ์ดี 

เบนจี้ เบญจามิน และ เจมส์ กิจ

เกษม พลาดไม่ได้ รายการ “ช่างคุยเรื่องบ้าน” 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น. 

ทางพีพีทีวี ช่อง 36 เริ่มคุยเรื่องบ้านตอนแรก 31 

ตุลาคมนี้

• วันเสาร์ท่ี 30 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. 

ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เตรียมพบกับพระเอกหนุ่ม

ขวัญใจสาวๆ ทั่วโลก โรเบิร์ต แพทตินสัน จากเรื่อง 

เดอะทไวไลท์ ซากา ที่จะมาพลิกบทบาทจากหนุ่ม

หล่อแวมไพร์มารับบทหนุ่มมาดเซอร์ พร้อมแท็ก

ทีมไล่ล่าร่วมกับ กาย เพียร์ซ ในภาพยนตร์แอกชัน

อาชญากรรมสุดเข้มข้น ฝีมือการกำากับของเดวิด 

มิชอด ในภาพยนตร์ THE ROVER ดุกระแทกเดือด

• แอ็คมี่ วรวัฒน ์นักร้องนำาแห่งวง 

DoubleDeep ในฐานะศิลปิน

และนักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้าง

ความสั่นสะเทือนให้ โลกการ

เงินดิจิทัล จัดกิจกรรม Let’s 

Get Zoom ชวนแฟนคลับร่วม

บริจาคเงินสมทบทุนองค์กร

ทำาดีของ ดร.บุ๋ม ปนัดดา เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมและสถานการณ์ โค

วิด-19 โดยแอ็คมี่ได้ โอนเงินนำาร่องไปก่อนเป็น

จำานวน 39,820.11 บาท

• บินลัดฟ้าไปแล้วสำาหรับสามหนุ่ม เติร์ด 

ลภัส, ปอร์เช่ ศิวกร และ แจ๊คกี้ จักริน วง 

TRINITY (ทรินิตี้) ที่ 4NOLOGUE (โฟร์ โนล็อค) ต้น

สังกัดยกทีมใหญ่ไปถ่ายงานกันที่ประเทศเกาหลี ทำา

เอาไทม์ไลน์คึกคักตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ออก เพราะ

เหล่า TWILIGHT (ทไวไลท์: ชื่อแฟนคลับ) รวม

พลังติดแฮชแท็ก #SafeFlightTRINITY ส่งกำาลังใจ

กันรัวๆ ส่วนสามหนุ่มไปถ่ายงานอะไรนั้นต้องรอ

ติดตาม.

รักชิด

เรื่องมาเซอร์ 

ไพรส์ แฟนๆ อยู่

เสมอ สำาหรับ

นางเอกมากความสามารถ

อย่าง ขวัญ-อุษามณี ไวทยา

นนท์ (พูลเกิด) ไม่ว่าจะเป็น

งานแสดงในวงการบันเทิง 

ที่ได้รับบทบาทไหนก็เข้าถึง

อารมณ์จนคนดูอินตาม หรือ

ในแง่ของการเป็นนักธุรกิจ 

ขวัญก็ทำาหน้าที่ได้ดี ประสบ

ความสำาเร็จ ถือเป็นนักธุรกิจ

รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง

และล่าสุดนางเอกคนดังได้รับอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ซึ่งเป็น

งานที่เจ้าตัวและครอบครัวภาคภูมิใจมาก กับการเป็นที่ปรึกษานายก

สภาทนายความ ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านสื่อสารมวลชนและ

ประชาสัมพันธ์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จในชีวิตของขวัญ 

อุษามณี โดยเจ้าตัวได้ โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความผ่านอินสตา

แกรมว่า

“ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อย

ตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้ 

นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำา

หน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภา

ทนายความ

ซึ่งทางสภาทนายความ โดยคณะ

กรรมการของสภาทนายความเห็นชอบ

ให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่อง

แบบการปฏิบัติหน้าที่และเครื่องแบบ

ปกติขาว สำาหรับใช้ในงานพระราช

พิธี งานมงคลและในวาระวันสำาคัญ

ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว โดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้

สำาหรับเฉพาะผู้บริหารของสภา

ทนายความ เจ้าหน้าที่ ตลอด

จนผู้ที่นายกสภาทนายความ

มีคำาสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

หรืออนุกรรมการของสภา

ทนายความ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

พร้อมกับแนบคำาสั่งแต่ง

ตั้ง นางสาว อุษามณี 

พูลเกิด เป็นที่ปรึกษา

นายกสภาทนายความ 

ขอบพระคุณค่ะ”.

มอบโล่ชื่นชม • นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

เข้ามอบโล่แสดงความชื่นชมละครพฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน ที่มีเนื้อหาส่งเสริมกีฬา

เทเบิลเทนนิสให้แก่ตัวแทน นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำานวยการ สำานัก

กิจการและสื่อสารองค์กร โดยมี ปริศนา กล่ำาพินิจ พร้อมด้วยนักแสดง ริว-วชิรวิชญ์ วัฒน

ภักดีไพศาล, บอม-ธนิน มนูญศิลป์ ให้การต้อนรับ ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ และรอ

ติดตามชมตอนจบได้ในวันพุธที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มี

ลังจากกลับมาต่องานดนตรีจาก

ที่หยุดพักไปช่วงหนึ่ง ศิลปิน

ท็อปชาร์ตก็ออกเดินสายออก

สารพัดรายการเป็นว่าเล่น แต่ตอนนี้คง

ต้องเก็บตัวบ้างแล้ว หลังเจ้าตัวเผยผ่านอิน    

สตาแกรม แจ้งข่าวว่าตัวเขาติดโควิด-19 

แต่จะยังให้สัมภาษณ์และโชว์เพลงตาม

กำาหนดการเดิมต่อ แต่จากที่บ้านเท่านั้น

เพราะอยู่ระหว่างการกักตัว 

ชีแรน ที่อาศัยอยู่ใกล้แฟรมลิงแฮม

ในซัฟโฟล์ก กล่าวว่า “ผมต้องขอโทษทุกคน

ที่ทำาให้ผิดหวัง ขอให้ทุกคนปลอดภัย”

เมื่อสัปดาห์ก่อน เขาไปทำาการแสดง

ที่ลอนดอน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีจัดมอบ

รางวัล Earthshot Prize ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก โดย

ดยุคกับดัชเชสแห่งเคมบริดจ์

ในโพสต์ของชีแรนบอกว่า “ทุกคนโปรด

ทราบ ผมได้รับผลตรวจเป็นบวกสำาหรับโควิด ผม

เสียใจมาก ตอนนี้ผมกำาลังกักตัวเองและปฏิบัติ

ตามแนวทางของรัฐบาล”

“นั่นหมายความว่าตอนนี้ ผมไม่สามารถ

ทำาตามคำามั่นสัญญาในการพบปะใครได้ 

ผมจะทำาทุกอย่างที่วางแผนไว้ ไม่ว่าจะ

เป็นการให้สัมภาษณ์ หรือการแสดง เท่า

ที่ทำาได้จากบ้านของผม”

อัลบั้มใหม่ของเขาที่ตั้งชื่อเป็น

สัญลักษณ์ว่า = มีกำาหนดที่จะปล่อย

ออกมาในวันศุกร์นี้

 ในการโปรโมต ชีแรนมี

กำาหนดที่จะเข้าร่วม 

Zane Lowe ของ Apple 

Music สัปดาห์หน้าเพื่อ

เล่นเพลงจากอัลบั้มใหม่

ของเขาและตอบคำาถาม

จากแฟนๆ

 ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน 

ชีแรนเพิ่งจะโดนรุ่น

ใหญ่อย่าง เอลตัน 

จอห์น พาดพิง

ตำาหนิมาว่า

ปากมาก ปาก

สว่าง ที่ดันไปเปิดเผยความร่วมมือทำางานที่ควร

ต้องเก็บไว้เป็นความลับให้คนอื่นรู้กันแล้วก่อนถึง

เวลาที่เหมาะสม

“ผมสาบานว่าจะเก็บมันไว้เป็นความลับ 

แล้วไอ้ชีแรน ไอ้ปากสว่างก็บอกหมด มันควรเปิด

เผยแล้วยัง เรายังทำาไม่เสร็จ ยังมีหลายอย่างต้อง

ทำา เพลงยังไม่ได้กำาหนดวันวางจำาหน่าย ยังไม่มี

ชื่อเพลงด้วยซ้ำา”

ชีแรนเผยถึงไอเดียที่จะมาดูเอตนั้นมา

จากจอห์น ซึ่งโทรหาเขาเมื่อปีที่แล้วหลังจาก

เพลง Step Into Christmas ขึ้น UK 

top 10 เป็นครั้งแรก ตามรายงาน

ของ NME

“เขาบอกว่า Step Into 

Christmas ขึ้นอันดับ 6 ของ

ชาร์ต ผมต้องการทำาเพลง

คริสต์มาสอีกเพลง คุณจะทำากับ

ผมมั้ย” ชีแรนสาธยายต่อ จาก

การเปิดเผยของ NME

ชีแรนยังบอกด้วยว่า เขา

ไม่รู้สึกว่าเพลงจะเข้ากับเขานัก 

แต่หลังจากได้รับโอกาสทำางาน

สำาหรับแทร็กนี้กับเมนเทอร์ของ

เขาแล้วก็ทำาให้ความคิดของเขา

เปลี่ยนไป “มันมีแค่ผมกับเขา

เท่านั้น มันเยี่ยมมาก”

ชีแรนกับจอห์นเคยร่วม

งานกันมาก่อน โดยแสดงร่วมกันที่

งานมอบรางวัลแกรมมีเมื่อปี 2013

เจอหน้ากันก็คงต้องโดนเม้ง

ชุดใหญ่ ช่วงน้ีชีแรนกักตัว ถ้า

เจ๊ด่ามาระหว่างซูมก็ปิดสปีก

เกอร์ไปน่าจะช่วยได้.  

ห

อีกหนึ่งความสำาเร็จของ‘ขวัญ อุษามณี’

ได้เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

ปีเตอร์ อังเดร โกรธจัดถึงกับต้องขอปรึกษาทนาย 

หลังอดีตภรรยา เคที ไพรซ์ ปรักปรำาเขาบางอย่างใน

หนังสือเล่มใหม่ของเธอ Harvey & Me รับสุดระอา โดน

ลากเข้าไปพัวพันอีกแล้ว

นักร้องชาวอังกฤษวัย 48 ได้สั่งให้ทีมกฎหมายของ

เขาติดต่อเคที อดีตภรรยาของเขาแล้ว หลังจากที่เธอมา

พาดพิงใน

หนังสือเล่ม

ใหม่ของเธอ 

โดยอ้างว่า

เขาไม่ใส่ใจ

อดีตลูกเลี้ยง

ที่มีความ

พิการ ฮาร์วีย์ 

ซึ่งพ่อที่แท้

จริงคือ ดไวท์ 

ยอร์ก อดีต

นักฟุตบอล

ของแมน

เชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด 

แหล่ง

ข่าวยืนยันว่าพีทเป็นพ่อที่ดีมาก เขาต่างหากที่เสียใจมากที่

ถูกขัดขวางไม่ให้พบฮาร์วีย์ และมีแต่ขอร้องให้ได้เจอเขา

มากขึ้น

“เขาพยายามมาเป็นร้อยครั้งแล้วเพื่อให้ได้เจอฮาร์

วีย์”

พีทช่วยเลี้ยงดูฮาร์วีย์ตลอดชีวิตแต่งงาน 4 ปี หลัง

จากที่ ดไวท์ ยอร์ก ทิ้งฝ่ายหญิงไปตั้งแต่เขายังเป็นทารก 

ขณะที่การที่เธอเลิกกับปีเตอร์ เมื่อปี 2009 ส่งผลกระทบ

ต่อฮาร์วีย์อย่างมากซึ่งมีอาการออทิสซึมและตาบอด รวมถึง

โรคทางพันธุกรรม พราเดอร์วิลลีซินโดรมอยู่แล้ว.

linkthaipost@gmail.com

‘ปีเตอร์ อังเดร’กริ้วอดีตภรรยา

พาดพิงอีกในหนังสือเล่มใหม่
เรียบร้อย!‘เอ็ด ชีแรน’ก็ติดโควิด-19

‘ทีวี ธันเดอร์’ปล่อยหมัดเด็ด

ผลงานติดเทรนด์ทวิตเตอร์รัวๆ

เป็นกระแสให้ได้ฮือ

ฮาในโลกโซเชียล โดยเฉพาะ                  

ทวิตเตอร์ที่เดือดสุดๆ เมื่อ

ได้เห็นผลงานจากค่าย

คุณภาพ ทีวี ธันเดอร์ ที่

ปล่อยออกมาเป็นออเดิร์ฟ

แบบรัวๆ ทั้งตัวอย่างซีรีส์, 

ละคร และโปสเตอร์หลัก 

ไม่ว่าจะเป็น จากสูญ...

ถึงสิบ ซีรีส์ครอบครัวที่นำาเสนอความไม่สมบูรณ์แบบของ

ครอบครัว โดยได้นักแสดงขวัญใจวัยรุ่น แปลน-รัฐวิทย์ 

กิจวรลักษณ์ ที่พลิกบทบาทเป็นดรามา 100% ครั้งแรก 

ประชันรุ่นพี่ขวัญใจยุค 

90 เต๋า-สมชาย เข็มกลัด 

ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ 

เวลา 23.00 น. ทางช่อง 3 

กด 33 และ AIS Play

ต่อด้วยการเอาใจ

สายวายโดยเฉพาะ กับซีรีส์ 

ใส่รักป้ายสี นำาโดย เต้-ดา

วิชญ์ กรีพลฤกษ์ ประกบ

คู่กับสิงโต-ปราชญา เรือง

โรจน์ แค่รายชื่อนักแสดง

นำา จะไม่ปังจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ยังไงไหว 

พร้อมออนแอร์ 26 พฤศจิกายนนี้ ทาง POPS Application 

และช่อง 3 กด 33 ส่วนละครรักโรแมนติกคอมิดี สูตรเล่ห์

เสน่หา ก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง เมื่อสาวสุดแสบ จูน-ชลฤดี อมร

ลักษณ์ ปลอมตัวมาเป็นแม่

ครัวในบ้านไฮโซหนุ่มหล่อ อิน

ดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์ อะไร

จะเกิดขึ้น? เริ่มตอนแรก 1 

พฤศจิกายนน้ี เวลา 19.00 น.              

ทางช่อง 8 แฟนๆ ซีรีส์

และละครสามารถติดตาม

ทุกความเคลื่อนไหวของ

ทีวี ธันเดอร์ ได้ที่ facebook: 

tvthunderofficial.  

เอลตัน จอห์น กับเอ็ด ชีแรน



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

เสด็จบันทึกเทป    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังหอง

รับรอง VIP กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทรงรวมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER 

ONE VARIETY ชวง TALK TO THE PRINCESS ทรงตอบคําถามจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

ที่ขอพระราชทานคําแนะนําในการแกไขปญหาเร� องตางๆ ทั้งเร� องสวนตัวและสวนรวม โดยมี 

นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน, นายรัชชานนท กันเพรียง และนางสาวอรนลิน ลีลาบูรณธนกูร เปน

ผูดําเนินรายการ

ท่ีวัดสันตนกอก หมู 9 

หมูบานศรีปาซาง ต.ทาสุด 

อ.เมือง จ.เชียงราย ศ.ดร.

ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ลงพื้นที่ติดตามการ

ดําเนินโครงการมหาวิทยาลัย

สูตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ หรือ U2T ในพื้นที่

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่ง

นํานักศึกษาท่ีไดรับการจางงานในโครงการ U2T 

มาทําโครงการธนาคารขยะชุมชน ในพ้ืนท่ี 11 

หมูบานเพ� อแกปญหาขยะมูลฝอยจากหอพัก 

บานเรือนและรานอาหาร

ทั้งนี้ น.ส.สิริพัชร ชวงกูด ผูไดรับการ

จางงานในโครงการ U2T กลาววา ทีม U2T 

จํานวน 18 คนจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ไดลงพื้นที่เพ� อแกปญหาขยะรวมกับเทศบาล

ตําบลทาสุดและทีม อสม.ในพ้ืนท่ี ต้ังแตชวงเดือน 

ก.พ. 2564 รณรงคใหชุมชนคัดแยกขยะจาก

แหลงกําเนิด แบงขยะออกเปน 4 ประเภท 

ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนรวมฉลอง

เปดสาขาใหมอยางเปนทางการของราน 

MR.D.I.Y. ศูนยรวมของใชในบานที่มีใหเลือก

ซื้อกันแบบครบครัน ซึ่งไดเตรียมของขวัญ

จากใจสงมอบความสุขใหกับลูกคา พิเศษ!! 

สําหรับ 100 ทานแรก รับฟรีกลองขาว

สุญญากาศ มากอนไดสิทธ์ิกอน พบกันท่ี ช้ัน 5 

โซน A ในวันศุกรที่ 29 ตุลาคม ตั้งแตเวลา 

11.30 น. จากนั้นเขาไปชอปกันจุใจกับทัพ

สินคากวา 18,000 รายการ และ โปรโมชัน

สุดคุมจากทางราน 

ไทยประกันชีวิตตอยอดโครงการ 

“ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” 

จัดกิจกรรมออนไลนทอลค “ชี้ทางรอดธุรกิจ

ทองถิ่น ฝาวิกฤติโควิด-19” แนะแนวทาง

การทําธุรกิจ  พรอมเทคนิคการขายสําหรับ

ผูประกอบการรายยอย จากประสบการณ

ตรงของ “ฮาซัน” คุณอนุรักษ สรรฤทัย 

นักขายออนไลนช� อดังคุณปาฏิหาริย มาตสะอาด 

ผูประกอบการหนาใหมที่เริ่มตนกิจการในยุค

โควิด-19 และคุณวีระ เจียรนัยพานิชย ที่

ปรึกษาดานการตลาดมืออาชีพ วันเสารที่ 6 

พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น. ผูประกอบการ

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรวมกิจกรรมผาน

ซูมที่นี ่ https://bit.ly/3AQom4N พรอมลุน

รับของที่ระลึก และรับสิทธิ์ลุนรางวัลพิเศษ

เฉพาะผูประกอบการเทานั้น ตั้งแตวันนี้ - 4 

พฤศจิกายน 

LINE MAN สงแคมเปญปงแหงป 

หนุนคนละครึ่ง สรางความทึ่ง อัดโปรชวน

ลูกคาใหมสั่งคนละครึ่งมื้อแรกบน LINE MAN 

จายเพียง 1 บาท และขยายระยะเวลาสงฟรี

ออรเดอรคนละครึ่งจากรานในระยะ 5 กม. 

ตออีก 7 วัน ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พรอม

ควงพิมร่ีพาย มาปลอยลวดลายชวนสายแซบ

มาแดนซ ในเพลงใหมสรางสีสันคนละครึ่ง 

คุมยืนหน่ึง จ้ึงมากๆ! กับลูกคาใหม LINE MAN 

รับทันที สิทธิพิเศษ สั่งคนละครึ่ง มื้อแรกจาย

เพียง 1 บาท* ใชจบรับโคดสวนลดเพิ่มอีก 

150 บาท** ตั้งแตวันนี้ - 7 พฤศจิกายน  

ทิพย ดาลาล ซีอีโอคนขยันแหง บมจ. 

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส (iii) ตอบรับรวมเปน

วิทยากรในชวงเสวนาพิเศษ หัวขอ “เปด

โอกาสประเทศไทย ขับเคล� อนเศรษฐกิจอยางไร? 

ใหยั่งยืน” โดยเตรียมนําเสนอในประเด็น

เกี่ยวกับ Next Logistics การตั้งรับและ

ปรับตัวของผูประกอบการโลจิสติกส รวมถึง

โอกาสของไทยในการเปนฮับโลจิสติกส

อาเซียน ภายในงาน Virtual Seminar Online By 

Transport Journal ซึ่งมี ศักดิ์สยามชิดชอบ 

เปนประธานในพิธีพรอมปาฐกถาพิเศษเร� อง 

“สอง! อนาคตคมนาคมไทย” ที่จะจัดขึ้น

ปลายเดือนตค.นี้ แวววาคุณทิพยภูมิใจมาก

ที่ ไดมีสวนนําเสนอมุมมองของผูประกอบ

การณวงการโลจิสติกส ไทย เพ� อนําไปสู

การปรับตัวใหสอดรับกับสถานการณของ

ตลาดที่เปลี่ยนไป ทั้งยังชวยเสริมแกรงให

ธุรกิจโลจิสติกสไทยสามารถเดินหนาไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนพร้อมเป็นเครื่องยนต์ทาง

เศรษฐกิจตัวใหมที่สามารถสรางรายไดใหกับ

ประเทศ เขาทางพันธกิจของทริพเพิล ไอ 

นั่นเอง

บีทูเอสในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัด

แคมเปญ “B2S Online Book Fair 2021” 

รวมกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 

26 พบกับขบวนหนังสือมากกวา 10,000 รายการ

มาจัดโปรโมชั่นผานเว็บไซต www.b2s.co.th 

ลดสูงสุด 70% พรอมมอบโคดสวนลดเพิ่ม

ไดอีกสูงสุดถึง 350 บาท และสิทธิประโยชน

จากบัตรเครดิต และพารทเนอรตางๆ อีก

มากมาย ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม เทานั้น 

อีกไมก่ีเดือน เราก็จะเขาสูชวงเทศกาล

คริสตมาส สงทายปเกา ตอนรับปใหม ทั้ง 

คุณเอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง และ

ลูกคา เมซอง แบรเช ปารีส ก็กําลังเตรียม

พรอมมองหาของขวัญสําหรับเปนกําลังใจ

และแสดงถึงความปรารถนาดีใหแกคนที่รัก

อยางแน�นอน ปนี้คุณเอกระซิบมาแลววา 

เมซอง แบรเช ปารีส มีคอลเลกชั่นเทียนหอม

สุดพิเศษ ‘candles chateau de versailles’

ทั้ง 8 กลิ่น กําลังลงเรือขนสงมาจากพระ

ราชวังแวรซาย ประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว 

รับรองวาแฟนคลับจะตองรองวาวใหกับ

แพ็กเกจจิ้ง และขวดแกวสลักอักษรสีทอง

ตรามงกุฎ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากแวรซาย

ทั้งหมด ใครที่กําลังคิดถึงประเทศฝรั่งเศสอยู

ก็เตรียมซื้อคอลเลกชั่นพิเศษนี้ ได คุณเอบอก

วาจะไดชวยใหหายคิดถึง กอนที่จะไดบินไป

เช็คอินที่แวรซายกันอีกครั้งนะคะ

สยาม ทาคาชิมายะ รวมกับ บริษัท 

ก.เจริญ ทอยส จัดงาน “TAKARA TOMY 

TOY FAIR” ยกขบวนของเลนแบรนดดังจาก

ญี่ปุน อาทิ TOMICA, ANIA, BEY BLADE, 

PLARAIL, LICCA, EARTH GRANNER, 

MINION และ GACHA มาเอาใจนักสะสม

โมเดลรถเหล็กและสาวกฟกเกอรครั้งแรก

ในไทย พบกับการเปดตัวโมเดล TOMICA 

รุนพิเศษสงตรงจากญี่ปุนมาจําหน�ายที่แรก

ในประเทศไทย ต� นตาต� นใจไปกับเมืองจําลอง

ขนาดยักษพรอมโมเดลรุนลิมิเต็ด อิดิชั่นซึ่ง

หาชมไดยากท่ีรวบรวมจากนักสะสมมาจัด

แสดงใหชมอยางเต็มอิ่ม พรอมรับโปรโมชั่น

พิเศษเฉพาะภายในงาน ระหวางวันที่ 26 

ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ณ เจริญนคร 

ฮอลล ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

U2T ม.แมฟาหลวงเจง ทําธนาคารขยะชุมชน 

สรางมูลคาเพิ่ม สงเสริมสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะ

และขยะอันตราย จากน้ัน ไดริเร่ิมจัดต้ังธนาคาร

ขยะ เพ� อใหชุมชนนําขยะหรือวัสดุรีไซเคิลมา

ใหธนาคารแทนเงินสด หลังจากนั้นเจาหนาที่

ก็จะคิดคํานวณตามเกณฑที่คณะกรรมการ

ธนาคารขยะไดทําการตกลงไวกับรานรับซื้อ

ของเกา จากน้ันก็แลกเปล่ียนเปนเงินเขาบัญชี

ของผูฝาก สวนขยะที่ธนาคารรับฝากก็จะทํา

การคัดแยกและรวบรวมไวขายใหกับซาเลง

หรือรานรับซื้อของเกา โดยขณะนี้ ไดนํารอง

ธนาคารขยะชุมชนใน 2 พื้นที่ คือ หมู 2 

บานสันตนกอก และหมู 9 บานศรีปาซาง 

เน� องจากเปนชุมชนที่มีความพรอม สามารถ

เปนตนแบบในการจัดทําธนาคารขยะในพื้นที่ 

ต.ทาสุด เพ� อใหเกิดตนแบบธนาคารขยะหมูบาน 

อยางนอย 1 หมูบานในชุมชน ต้ังเปาลดปริมาณ

ขยะใน ต.ทาสุด ใหไดรอยละ 40 จากปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้น 5-10 ตันตอวัน

น.ส.สิริพัชร กลาวตอวา นอกจากนี้ 

ผูไดรับการจางงานในโครงการ U2T ยังได

มีการจัดกิจกรรมประเมินสุขอนามัยของ

รานอาหารรวมกับเทศบาลและ อสม. เพ� อ

วิเคราะห ทดสอบ หาสารเคมีที่ปนเปอนใน

อาหารซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพของผูบริโภคในพื้นที่ ต.ทาสุด โดย

รานอาหารที่ผ านการประเมินจะไดรับ

ปาย U2T Confirm โดยตั้งเปาจะใหมีสถาน

ประกอบการตัวอยาง อยางนอย 15 แหง

ขณะท่ีนายสมศักด์ิ ศรีบุรี นายกเทศมนตรี

ตําบลทาสุด กลาววา โครงการ U2T ชวย

เร� องขยะชุมชนไดมาก โดยเฉพาะการรณรงค

ใหชุมชนคัดแยกขยะ และกอต้ังธนาคารขยะ 

ถือเปนการกระตุนใหคนในชุมชนมีสวนรวม

ในการแกปญหามากขึ้น ชวยลดปริมาณใน

ชุมชน สงเสริมใหสภาพแวดลอมน�าอยูขึ้น 

ทั้งยังชวยสรางรายไดเสริมและฝกนิสัยการ

ออมใหกับคนในชุมชนดวย โดยขณะนี้ ตนได

ทําหนังสือถึงสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ� อขอใช

พื้นที่ 3-4 ไรมาทําการคัดแยกขยะ

ดาน ศ.ดร.ศุภชัย กลาววา ขยะสามารถ

ทําเงินได ทําใหคนในชุมชนมีรายได ซ้ํายัง

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดย อว.พรอมสนับสนุน

ธนาคารขยะชุมชนใหเกิดข้ึน และจะสนับสนุน

ทีม U2T แมฟาหลวงไปสูการเปนสตารทอัพ

ตอไป

วันเสารที่ 30 ตุลาคม เวลา 13.00 – 

14.00 น. ที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนทุกทานเขา

รวมกิจกรรมมาสเตอรคลาส (masterclass) สุด

พิเศษ กับ ภูริ หิรัญพฤกษ ภายใตหัวขอ 

‘Passion in Action’ ซ่ึงจะเปนมาสเตอรคลาสท่ี 

2 ของชุดกิจกรรมมาสเตอรคลาสจากแคมเปญ 

Where Next Club ของ เกลนฟดิค ใน

ประเทศไทย เพ� อเปนแหลงพบปะพูดคุยและ

เช่ือมต่อเร่ืองราวท่ีจะมาสร้างแรงบันดาลใจ 

พรอมจุดประกายความฝนใหกับคนรุนใหม 

เพ� อเปนพลังการแหงตอสู และเติบโตไปดวยกัน 

ภายในกิจกรรมมาสเตอรคลาส คุณภูริ

จะพาทุกทานเดินทางไปตามเสนทางการนํา 

‘แพชชัน’ ท่ีมี สู ‘การลงมือทํา’ ใหเกิดข้ึนไดจริง  

ซึ่งคุณภูริจะมารวมเลาประสบการณ ใน

การกาวขามกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ เปลี่ยน

จากจุดเริ่มตนของความช� นชอบในยานยนต 

ใหกลายเปนสวนหนึ่งในอาชีพการเปนพิธีกร

รายการทองเท่ียวช� อดัง ที่ผสานความช� นชอบ

สวนตัวและหนาที่การงานไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ ผูที ่เขารวมจะไดเรียนรูแนวคิดความ

ใหมๆ  และสามารถถามคําถามกับคุณภูริไดตลอด

ท้ังกิจกรรม เพ� อใหไดรับความรูจากประสบการณ

อันน่าต่ืนตาตื่นใจและพร้อมเติบโตไปสู่อีก

กาวหน่ึงของชีวิตไดอยางเต็มคุณภาพ สําหรับ

ผูที่สนใจเขารวมในมาสเตอรคลาสที่จะเกิด

ข้ึนผานชองทางซูม สามารถลงทะเบียนไดฟรี

ที่ https://bit.ly/3jz2ips หรือสามารถเขาดู

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแคมเปญทั้งหมด

ไดที่ อินสตาแกรม @valleofthedeer.th

Glenfiddich Where Next Club 

เชิญชวนเขารวมกิจกรรม Masterclass

ภายใตหัวขอ: Passion in Action นําโดยคุณภูริ หิรัญพฤกษ

TOA มอบถุงยังชีพ ใหแก ตํารวจภูธรภาค 1 ชวยน้ําทวม     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ 

ประธานและรองประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเ เพนท (ประเทศไทย) มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด 

ใหแก พล.ต.ต.พัลลภ แอรมหลา ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เพ� อนําไปชวยเหลือประชาชน

ผูประสบภัยนํ้าทวมในพ้ืนท่ี อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พึงพิศ ภูมิจิตร, พ.ต.อ.สมเจษฐ 

แมนบุตร และ อภิชัย มาสันต มารวมในพิธีดวย ที่ สภ.บางปะอิน

คอรสแอร กรุป (Corsair Group) 

นําโดย ยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ผูนําโซลูชั่นธุรกิจดานสิ่งแวดลอมซึ่งมีฐาน

การดําเนินงานทั้งในไทยและเนเธอรแลนด 

ประกาศความรวมมือกับ ไอ.พี. วัน จํากัด 

พันธมิตรรายลาสุด โดยมี ภัชรี ธรรมวีระพงษ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานบริหาร

อุตสาหกรรม และสิรินารถ ธเนศวรกุล รอง

กรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน Corporate 

Services รวมจัดตั้งจุดรวบรวมขยะพลาสติก

ภายในโรงงาน ไอ.พี. วัน ณ นิคมอุตสาหกรรม

ปยาภรณ แสนโกศิก กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จัดงาน “TPN

GLOBAL : BEAUTYTAINMENT STRATEGY” 

บางปู เพ� อนําขยะพลาสติกเหลือใชเขาสู

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Technologies) 

สําหรับการผลิตเปนน้ํามันชีวภาพขั้นสูง 

(Advanced Bio-oil) ซึ่งจะเปนวัตถุดิบใน

การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก โครงการนี้เปน

พันธกิจหลักของคอรสแอรในการสรางความ

รวมมือกับผูประกอบการและหน�วยงาน

ตาง ๆ เพ� อรวมเยียวยาปญหามลภาวะจาก

ขยะพลาสติกอยางเปนรูปธรรมและสงเสริม

การใชพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอมมากยิ่งขึ้นและยิ่งยืน

คอรสแอร กรุป จับมือ ไอ.พี.วัน 
รวมตั้งจุดคัดแยกขยะพลาสติกเพ� อรีไซเคิลเปนน้ํามันชีวภาพ

ชวยลดปญหาขยะพลาสติกลนไดยั่งยืน

โรงแรมแคนทารี บานฉาง ใหการตอนรับ “วราวุธ ศิลปอาชา”     อัษณา จันเทพา 

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง พรอมดวย ศรชัย จําปาเรือง ผูชวย

ผูจัดการ โรงแรมแคนทารี บานฉาง และ ณัฐนนท จอมใจ ผูจัดการอาวุโสแผนกหองอาหาร 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ใหการตอนรับ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมคณะ ในโอกาสเขารวมโครงการการตรวจติดตาม

การดําเนินงานของหน�วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี และให

เกียรติเขาพัก ณ โรงแรมแคนทารี บานฉาง

“TPN GLOBAL : BEAUTYTAINMENT STRATEGY” 

สรางมิติความงามผสานความบันเทิงยุคดิจิทัลครบวงจร เจาแรกในประเทศไทย

เผยกลยุทธ สรางมิติความงามผสานความ

บันเทิงยุคดิจิทัลครบวงจร เจาแรกในประเทศไทย 

ดวยจุดแข็งดานครีเอทีฟคอนเทนตท่ีตอบโจทย

คนรุนใหมทุกแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย 

ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 
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ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม(อว.) พรอม ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ 

ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิพย 

ผช.รมต.อว.และคณะผูบริหาร อว.ประชุม

สรุปผลการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกวใหประเทศ หรือ U2T ที่

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง(มฟล.) จ.เชียงราย มี 

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.

และผูบริหารใหการตอนรับ 

ดาน ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เปดเผยวา 

“โครงการ U2T ระยะที่ 2 จะเปนโครงการ

ที่พัฒนาขึ้นและตอยอดจากระยะที่ 1 ขณะนี้ 

กําลังดําเนินการสงขอเสนอโครงการให

“เอนก” ดัน U2T เฟส 2 จางงานครบทุกตําบล 77 จังหวัด 

ลั่นป 65 คือ ป “ปลอยของ” อว.รับประชุม APEC

สภาพัฒนฯ เพ� อเสนอคณะ

รัฐมนตรี(ครม.) โดย U2T 

ระยะ 2 นี้ จะขยายไปใหครบ

ทุกตําบล ครบทั้ง 77 จังหวัด

ทั่วประเทศ และจะมีการยก

ระดับการทํางาน โดยเนนเร� อง

ของ 1. ขับเคล� อนแนวทางการ

พัฒนาตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ใน 5 ภูมิภาค เพ� อมุงสูการ

พัฒนาพื้นที่รองรับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และ 2. BCG 

โมเดล ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจ

สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปน

วาระแหงชาติ” รมว.อว.กลาว

และวา

ทั้งนี้ อว.จะรวบรวมทุก

มหาวิทยาลัยในสังกัดมารวม

กันคิดรวมกันทํา เชน ภาคเหนือ 

ก็จะใหมหาวิทยาลัยระดับนํา

ในพื้นที่อาทิ ม.แมฟาหลวง 

ม.เชียงใหม มรภ.เชียงราย มทร.ลานนา ฯลฯ 

มารวมกันทําเร� องเศรษฐกิจสรางสรรค หรือ

ทองเที่ยว ทํางานรวมกับทางจังหวัด เชน 

เอาผลิตภัณฑที่ไดจากโครงการ U2T มานํา

เสนอและจําหน�ายในรูปแบบงานมหกรรม

สินคารูปแบบใหม ซึ่งเปนผลิตผลที่เกิดจาก

มหาวิทยาลัย นักศึกษาและชาวบานชวยกัน

ทําและใน U2T ระยะที่ 2 ก็จะเห็นภาพที่

ใหญขึ้นจากตําบลขยายสูจังหวัดและภูมิภาค

“สําหรับโครงการ U2T ถาไมคิด

ใหใหญก็จะกลายเปนแตอีเวนท อว.ตองกัด

ไมปลอย นี่ถือเปนลมหายใจใหมๆ ใหกับ

มหาวิทยาลัย เราตองทําเร� องพวกนี้ใหกับ

ประเทศชาติ เปนการตอบแทนบุญคุณแผนดิน 

นับแตวันนี้ถึงป 65 ใหถือเปนป “ปลอยของ” 

ของ อว.ตองแสดงศักยภาพที่มีใหคนไทย

ไดเห็น รวมถึงนานาชาติในโอกาสที่

ประเทศไทยกําลังจะเปนเจาภาพจัดการ

ประชุม APEC ในปหนาดวย” ศ.(พิเศษ)

ดร.เอนก ระบุ 

พาราไดซ พารค มอบเคร� องตรวจวัดอุณหภูมิ พัดลมและหลอดไฟ ใหมัสยิดเราะหมาตุล

อิสลาม เพ� อประโยชนในการประกอบศาสนกิจ      เอกรัตน ชลลัมพี ผูอํานวยการฝาย

บริหาร บริษัท พาราไดซ พารค ผูบริหารศูนยการคาพาราไดซ พารค ในเครือเอ็ม บี เค มอบ

เคร� องตรวจวันอุณหภูมิ พัดลมและหลอดไฟ ใหแกมัสยิดเราะหมาตุลอิสลาม เพ� อประโยชน

ในการประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม โดยมี สน่ัน โตสมบูรณ อิหมามประจํามัสยิด เปน

ผูรับมอบ ณ มัสยิดเราะหมาตุลอิสลาม เขตประเวศ 

“ซิซซเลอร” เปดตัว “อ็อกโทเบอรเฟสต” รับชวงเวลาแหงความสุข      กรีฑากร ศิริอัฐ 

ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอส แอล อาร ที (ซิซซเลอร) และนงชนก สถานานนท ผูชวยรอง

ประธานบริหาร กลุมการตลาด บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด (ซิซซเลอร) รวมเปดตัว 

“อ็อกโทเบอรเฟสต” (Oktoberfest) 5 เมนูอาหารสไตลตะวันตก ไมวาจะเปน “ขาหมูทอด

และไสกรอกสไตลเยอรมัน” “ฟชแอนดชิปส ผสมเบียร สไตลเยอรมัน” “ไสกรอกรวม สไตล

เยอรมัน” “สเตกหมูทอด สไตลเยอรมัน” และ “ยําไสกรอกเยอรมัน” ที่ยกทัพพรอมเสิรฟ

เอาใจผูบริโภคสงทายป โดยทั้ง 5 เมนูดังกลาวพรอมใหสัมผัสความอรอยของรสชาติอาหาร

ที่มาพรอมบรรยากาศความสุขสนุกสนานไดที่รานซิซซเลอรทั่วประเทศ และแบบเดลิเวอรี่ 

ตั้งแตวันนี้- 30 พฤศจิกายน ทั้งนี้งานดังกลาวจัดขึ้นเม� อเร็ว ๆ นี้ ณ รานซิซซเลอร สาขา

ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร

อนันตรา เชียงใหม รีสอรท สถานที่

ที่เปยมไปดวยมนตเสน�หแหงวัฒนธรรมไทย

ลานนาริมแมน้ําปง ผสมผสานการออกแบบ

รวมสมัยอยางงดงาม ควารางวัล Condé 

Nast Traveller US and UK Readers' 

Choice Awards ป 2021 ใหเปนรีสอรทที่ดี

ที่สุดอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับ

ที่ 8 ในระดับสากล จากผลโหวตของผูอาน

นิตยสารทองเที่ยว Condé Nast Traveler 

จํานวนมากกวา 800,000 คน เพ� อรวมกัน

จัดอันดับประสบการณการทองเที่ยวที่ดีที่สุด

ทั่วโลก จึงทําใหรางวัลนี้ ไดรับการขนานนาม

ว่าเป็นหนึ่งในรางวัลที่น่าเชื่อถือและดีที่สุด

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หรือที่รูจักโดย

ทั่วไปวา เปนที่สุดของที่สุดดานการทองเที่ยว

อนันตรา เชียงใหม ไดรับการออกแบบ

โดยนายเคอรรี่ ฮิลล สถาปนิกช� อดังผูเช� อม

โยงสถาปตยกรรม และวัฒนธรรมเขาดวยกัน 

ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปง สะดวกสบายในการเดิน

ทางไปสักการะที่วัดตางๆ ในบริเวณเมืองเกา 

เที่ ยวชมวัฒนธรรมเก าแกของล านนา 

หมูบานชางฝมือ และหมูบานชาวเขา 

โดยจุดเดนของรีสอรทคืออาคารทรง

โคโลเนียลอันคลาสสิคสวยงาม ที่ครั้งนึง

เคยเปนสถานกงสุลอังกฤษประจําเชียงใหม 

แตตอนน้ีไดกลายมาเปน เดอะ เซอรวิส 1921 

(The Service 1921) รานอาหารและบารช� อ

ดังในสไตลสํานักงานสายลับอังกฤษสุดเก 

โดยผูออกแบบไดสรางจินตนาการและ

ตกแต ง ให แต ละห อ ง เป น เสมื อนพื้ นที่

กิจกรรมตางๆ สําหรับสายลับ ทั้งหองรับ

ประทานอาหารค่ําลับ รวมไปถึงรูปแบบ

ของอาหารหลากหลายที่เต็มไปดวยความน�า

คนหา โดยเม� อเร็ว ๆ นี้ เดอะ เซอรวิส 1921 

(The Service 1921) ไดเปดตัวเมนูอาหาร

และเครื่องดื่มที่ผสานคุณประโยชน์ของใบ

กัญชาใหนักชิมไดลิ้มลองในบรรยากาศระดับ 

5 ดาวเปนครั้งแรก และมีอาฟเตอรนูนทีที่

ผูมาเยือนเชียงใหมทุกคนตองไมพลาด กับ

การจิบชายามบายพรอมขนมหวานแสน

อรอยที่รังสรรค โดยเชฟโรเจอร แวนแดม 

(Roger Van Damme) นักทําขนมช� อดังระดับ

โลกและเชฟระดับมิชลินสตารจากประเทศ

เบลเยียม 

“ขอบคุณผูอานนิตยสารทองเที่ยว 

Condé Nast Traveler ทุกคนที่ โหวตให

อนันตรา เชียงใหมเหมือนเชนเคย เรารูสึก

เปนเกียรติอยางยิ่งที่ ไดรับการลงคะแนนให

เปนรีสอรทที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทย 

อนันตรา เชียงใหม รีสอรท ครองตําแหนงรางวัลรีสอรทที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของไทย 

จาก Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards

และเปนอันดับที่แปดจากทั่วโลก” มร.เซเรซา 

อิชวารา ผูจัดการทั่วไป อนันตรา เชียงใหม 

กลาว “โดยรางวัลนี้เกิดขึ้นจากความทุมเท

และการทํางานอยางหนักของพนักงานทุก

คน ทําใหเราไดสงมอบประสบการณที่ดีที่สุด

ใหกับแขกท่ีมาเขาพักภายใตสถานการณที่

ยากลําบากในชวงที่ผานมา และเรารอที่จะ

ไดตอนรับการกลับมาของแขกผูเขาพักทุก

ทานดวยประสบการณแบบลานนาและการ

บริการที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีอนันตราที่อ� นๆ ใน

ประเทศไทยตั้งแตภาคเหนือจรดภาคใต 

ไดรับการโหวตใหเปนรีสอรทท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย

เชนกัน อาทิ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา 

แคมปชาง แอนด รีสอรท อันดับท่ี 8 อนันตรา

ไมขาว ภูเก็ต วิลลาส อันดับที่ 14 อนันตรา 

หัวหิน รีสอรท อันดับที่ 17 และอนันตรา 

ริเวอรไซด กรุงเทพ รีสอรท อันดับที่ 19  

ทั้งนี้ อนันตรา เชียงใหม รีสอรท 

พรอมตอนรับการกลับมาของนักทองเที่ยว

กับการเปดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

ดวยแพ็กเกจตาง ๆ มากมาย อาทิ แพ็กเกจ

วันลอยกระทง ที่พรอมใหแขกผูเขาพักรวม

เฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ทามกลาง

บรรยากาศโรแมนติกริมแมน้ําปง อิ่มอรอย

กับอาหารบุฟเฟตนานาชาติ พรอมชมการแสดง

สุดยิ่งใหญตระการตาจากคุณแววดาว 

ศิริสุข ซึ่งบอกเลาความเปนมาของเทศกาล

ลอยกระทง ผานวัฒนธรรมแบบลานนาประยุกต 

ราคาสําหรับแพ็กเกจ เริ่มตนที่ 2,600 บาท

ตอคืน

สําหรับขอมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม 

กรุณาติดตอ อนันตรา เชียงใหม รีสอรท ทาง

อีเมล chiangmai@anantara.com หรือเบอร

โทร 0-5325-3333

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รวมกับ Tilleke & Gibbins จัดโครงการ 

Chula LegalTech ปที่ 3 การแขงขันสราง

นวัตกรรมกฎหมายแหงแรกในประเทศไทย 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้

พัฒนาความรูแบบสหวิทยาการ ทั้งดาน

เทคโนโลยี กฎหมาย และดานธุรกิจ นํามา

ปรับใชในการพัฒนาวงการ LegalTech ใน

ประเทศใหดียิ่งขึ้น 

โดยในปน้ี เปดโอกาสให นิสิต นักศึกษา 

ระดับชั้นปริญญาตรี อายุไมเกิน 25 ป จาก

ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไดสรางสรรค

นวัตกรรมกฎหมายและเรียนรูขามศาสตร 

พรอมการฝกอบรม หรือ Training Session 

ใหผู เขาแขงขันและผูที่สนใจหลากหลาย

ทักษะควบคูกับ Mentors ผูทรงคุณวุฒิมาให

Chula LegalTech ป 3 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ตุลา 

ชวนนักศึกษาจากทุกสถาบัน แขงขันสรางนวัตกรรมกฎหมายครั้งแรกของประเทศ

คําปรึกษาแตละทีมอีกดวย เพ� อชิงเงินรางวัล

รวมมูลคากวา 100,000 บาท

นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถรวม

ตัวจัดตั้งทีมแขงขัน ทีมละ 3-10 คน โดยไม

จําเปนตองมาจากสถาบันและชั้นปเดียวกัน 

(ตองมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร

อยางนอย 1 คน) โดยขยายการรับสมัคร

ตั้งแตวันนี้-30 ตุลาคม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Chula 

LegalTech Guidebook : https://tinyurl.

com/clt-guidelines หรือสแกนผาน QR code 

และติดตามขาวสารผานชองทาง Facebook: 

www.facebook.com/ChulaLegalTech/ 

Instagram: www.instagram.com/Chula-

LegalTech/ LinkedIn: www.linkedin.com/

company/chula-legaltech
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ซัมมิตผู้นำ�อ�เซียนรุมยำ�เมียนม�
อดีต ปธน.โนแทอูถึงแก่อสัญกรรมวัย 88 ปี

โซล • โน แทอู อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายพลเกษียณ 

ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม เอเอฟพีอ้างรายงาน

ของสำานักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ว่า อดีตผู้นำาประเทศรายนี้

ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมาราว 20 ปีแล้ว หลังจากป่วยเป็น

มะเร็งต่อมลูกหมาก และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล เขาชนะเลือกต้ัง ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี

ระหว่างปี 2531-2539 โดยดำารงตำาแหน่งต่อจากชุน ดูฮวัน 

ผู้นำาเผด็จการเพื่อนของเขาท่ีขึ้นสู่อำานาจจากการรัฐประหาร

ในปี 2522 โดยที่ โนตอนเป็นนายพลร่วมก่อรัฐประหารด้วย 

ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโนในปี 2530 เป็น

ผลมาจากพรรคฝ่ายค้านแตกแยกกันเอง ทำาให้นักเคลื่อนไหว

เรียกร้องประชาธิปไตยและฝ่ายเสรีนิยมจำานวนมากส้ินหวังท่ี

โนเป็นประธานาธิบดี ซึ่งไม่ต่างจากการสืบอำานาจของรัฐบาล

ทหาร เหตุการณ์สำาคัญในช่วงท่ีโนดำารงตำาแหน่งผู้นำาประเทศ

คือการจัดโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโซลเป็นเจ้าภาพในปี 2531 

และการพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ 

เหตุการณ์ที่ผู้คนจดจำาโนคือบทบาทของเขาตอนเป็นนายพล ที่

นำากำาลังทหารเข้าปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย

ในเมืองควังจูในปี 2523 ทำาให้มีประชาชนเสียชีวิตหลายร้อยคน 

ประธานาธิบดีต่อจากโนคือ คิม ยองซัม อดีตนักเคลื่อนไหวเรียก

ร้องประชาธิปไตย ประกาศว่าจะนำาโนและชุนเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม ต่อมาอดีตประธานาธิบดีชุนและโนถูกศาลตัดสินว่ามี

ความผิดในข้อหากบฏและคอร์รัปชันในปี 2539 โนถูกตัดสินจำา

คุก 22 ปี 6 เดือน และชุนโดนโทษประหารชีวิต แต่ต่อมาทั้งสอง

คนได้รับนิรโทษกรรมจากประธานาธิบดี 

จีนสั่งล็อกดาวน์นครหลานโจวคุมโควิด

ปักกิ่ง • ทางการจีนมีคำาสั่งล็อกดาวน์นครหลานโจว เมืองเอก

ของมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวัน

อังคารที่ 26 ตุลาคม เพื่อควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโค

วิด-19 โดยควบคุมการเข้า-ออกเมืองนี้อย่างเข้มงวด และห้าม

ประชากรในเมืองที่มีราว 4 ล้านคนออกจากบ้าน ยกเว้นกรณี

ฉุกเฉิน เช่น ไปซื้อสิ่งของที่จำาเป็นหรือไปพบแพทย์ จีนมีรายงาน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเมื่อวันอังคาร 29 ราย โดย 

6 คนพบที่นครหลานโจว การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของเชื้อโค

วิด-19 เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา ตั้งแต่วันที่ 17 

ตุลาคมที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อสะสม 198 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อใน

นครหลานโจว 39 คน สื่อทางการจีนรายงานเมื่อวันอังคารว่า รถ

โดยสารและรถแท็กซี่หยุดให้บริการในนครหลานโจว และระงับ

การเดินรถไฟมากกว่า 70 ขบวน โดยเฉพาะสายสำาคัญที่ปลาย

ทางอยู่ที่กรุงปักกิ่งและเมืองซีอาน ตัวแทนของสายการบินเซา

เทิร์นแอร์ ไลน์เผยกับเอเอฟพีว่า ได้ยกเลิกเท่ียวบินท้ังหมดท่ีจะ

บินจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิงไปนครหลานโจวโดย

ไม่มีกำาหนด ส่วนที่กรุงปักกิ่ง มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวัน

เดียวกัน 3 ราย ทางการมีคำาสั่งจำากัดจำานวนผู้เข้าชมสถานที่ท่อง

เที่ยวต่างๆ และปิดวัดนิกายทิเบตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง แนะนำาให้

ชาวกรุงปักกิ่งงดเว้นการเดินทางออกจากเมืองถ้าไม่จำาเป็น.

บันดาร์เสรีเบกาวัน • อาเซียนเปิดฉากการประชุมสุดยอดผ่านระบบวีดิ

ทัศน์ทางไกลเมื่อวันอังคาร โดยไร้เงาผู้แทนจากเมียนมาที่ตัดสินใจบอย

คอตการประชุมหลังจากพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ไม่ได้รับเชิญ 

ขณะผู้นำาหลายชาติรุมตำาหนิไม่ไว้หน้า

บรูไน ประธานอาเซียน                                                             

วาระปัจจุบัน จัดการประชุมสุด 

ยอดผู้นำาอาเซียนนาน 3 วัน 

ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ โดย

เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์

ทางไกลเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 รายงานของรอย

เตอร์และเอเอฟพีเมื่อวันอังคารที่ 

26 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการ

ประชุม กล่าวว่า รัฐบาลเมียนมา

ตัดสินใจไม่ส่งผู้แทนที่ ไม่ใช่ฝ่าย

การเมืองมาร่วมการประชุมตาม

คำาเชิญของอาเซียน 

ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาล

เ มียนมา กล่ าว เมื่ อวัน จันทร์

ว่า การที่อาเซียนไม่เชิญพลเอก

อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ร่วมการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนครั้งนี้

ถือว่า “ผิดหลักการอาเซียน” และ

ต่อมารัฐบาลเมียนมาปฏิเสธจะส่ง

เจ้าหน้าที่ระดับล่างมาร่วมประชุม

ตามข้อเสนอของอาเซียน โดยระบุ

ว่าส่งผลต่ออำานาจอธิปไตยและ

ภาพลักษณ์ของเมียนมา

ภาพในพิธีเปิดการประชุม 

หน้าจอภาพขนาดใหญ่เผยให้เห็น

ผู้นำาชาติต่างๆ ของอาเซียน แต่ใน

จอส่วนของเมียนมาเป็นเพียงภาพ

จอสีฟ้ากับชื่อประเทศ “เมียนมา” 

แทนที่ภาพของผู้แทน

นายกรัฐมนตรีลี  เซียน

ลุง ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

บรรดาผู้นำาที่วิจารณ์เมียนมาอย่าง

รุนแรงภายหลังการก่อรัฐประหาร

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กล่าวถึง

สถานการณ์ในเมียนมาว่า คืบหน้า

อย่างเชื่องช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ชาวเมียนมาและความน่าเชื่อถือ

ของอาเซียนในฐานะองค์กรที่ยึด

ตามกฎเกณฑ์

ด้ านนายก รั ฐมนต รีฮุ น 

เซน ของกัมพูชา ซ่ึงจะทำาหน้าที่

ประธานอาเซียนในปีหน้า กล่าว

ว่า วันนี้อาเซียนไม่ได้ขับเมียนมา

ออกจากกรอบการทำางานของอา                                            

เซียน แต่เมียนมาละทิ้งสิทธิของ

เมียนมาเอง “ตอนนี้ เราอยู่ ใน

สถานการณ์อาเซียนลบหนึ่ง ไม่ใช่

เพราะอาเซียน แต่เพราะเมียนมา” 

เขากล่าว

เรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า อาเซียน

เตรียมกำาหนดการไว้สำาหรับเมียน                             

มาแล้ว แต่เมียนมาเลือกที่จะไม่

เข้าร่วม ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด 

ของอินโดนีเซีย กล่าวกับผู้นำาคน

อื่นๆ ถึง “ทัศนคติไม่พึงปรารถนา” 

ที่เมียนมามีต่อความพยายามทาง 

การทูตของอาเซียน 

“ประธานาธิบดี เตือนว่า 

การเคารพหลักการไม่แทรกแซง

เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเรา แต่ในทาง

กลับกัน เราก็มีหน้าที่ต้องค้ำาจุน

หลักการอื่นๆ เช่น ประชาธิปไตย, 

ธรรมาภิบาล, การเคารพสิทธิ

มนุษยชน และการปกครองภายใต้

รัฐธรรมนูญ” รัฐมนตรีอินโดนีเซีย

อ้างคำาพูดของวิโดโด

ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์                                                 

โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย กล่าว                                                     

ว่า สถานการณ์ในเมียนมาเป็นบท

ทดสอบความสามารถของอาเซียน

ในการจัดการและแก้ ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในภูมิภาค อาเซียนควรมี

บทบาทที่สร้างสรรค์ ในการช่วย

คลี่คลายสถานการณ์ ในเมียนมา 

เพื่อความน่าเชื่อถือของอาเซียน

ในประชาคมระหว่างประเทศ 

ผู้นำาอาเซียนมีกำาหนดจะ

ประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ของสหรัฐ ซึ่งเป็นการ

เข้าร่วมประชุมอาเซียนโดยผู้นำา

สหรัฐคร้ังแรกในรอบ 4 ปี และ

ยังมีการประชุมอาเซียน-จีน และ

เกาหลีใต้.

โตเกียว • เจ้าหญิงมาโกะ พระราช

นัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารุ

ฮิโตะแห่งญ่ีปุ่น เสกสมรสกับคนรัก

หนุ่มนักกฎหมายแล้วเมื่อวันอังคาร 

โดยปราศจากการจัดพิธีตามราช

ประเพณี รวมถึงปฏิเสธเงินขวัญถุง

สำาหรับต้ังต้นชีวิตใหม่แบบสามัญ

ชนด้วย

รายงานของเอเอฟพีและ                                                     

รอยเตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 

เผยว่า เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นพระ

ธิดาในเจ้าชายอากิชิโน มกุฎราช

กุมารแห่งญ่ีปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะ 

เสกสมรสกับเคอิ โคมุระ พระคู่

หม้ันหนุ่มวัย 30 ปี ท่ีหม้ันหมาย

กันมานาน 4 ปีแล้วในวันเดียว                                                           

กันน้ี แต่ท้ังสองไม่ได้จัดพิธีตาม

โบราณราชประเพณีหรือพิธีฉลอง

มงคลสมรสใดๆ หลังจากชีวิตรัก

ของท้ังคู่ถูกบดบังด้วยข่าวอ้ือฉาว

เก่ียวกับเร่ืองการเงินของมารดา

ฝ่ายชาย

ภาพข่าวโทรทัศน์ญ่ีปุ่นเผย

ภาพท่ีเจ้าหญิงทรงอำาลาพระบิดา

และพระมารดากับเจ้าหญิงคาโกะ 

พระขนิษฐาท่ีมีพระชันษา 24 ปี ท่ี

พระตำาหนักอากาซากะ โดยเจ้า

หญิงมาโกะทรงถือช่อดอกไม้สีชมพู

อ่อนช่อเล็กๆ และทรงคำานับอำาลา

พระบิดาและพระมารดา ก่อนจะ

ทรงสวมกอดพระขนิษฐาอยู่นาน 

ทุกพระองค์ทรงสวมหน้ากาก

อนามัย จากน้ันเจ้าหญิงมาโกะ

เสด็จข้ึนรถยนต์จากมา

เจ้าหน้าท่ีสำานักพระราชวัง

เผยกับเอเอฟพีว่า เจ้าหญิงซ่ึงมีพระ

ชันษา 30 ปีเท่ากับสามี ทรงย่ืน

เอกสารการสมรสต่อเจ้าพนักงาน

ในพ้ืนท่ีและได้รับการยอมรับแล้ว

หลังจากน้ีเจ้าหญิงจะกลาย

เ ป็นสามัญชนและเตรียมย้าย

ไปอยู่นิวยอร์กกับสามีซ่ึงทำางาน

สำานักงานกฎหมาย แต่รายงาน

กล่าวว่า มาโกะจะอยู่ท่ีกรุงโตเกียว

ก่อนสักระยะหน่ึงหลังการแต่งงาน 

เพ่ือเตรียมตัวสำาหรับการย้ายท่ีอยู่ 

รวมถึงการย่ืนขอหนังสือเดินทาง

เป็นคร้ังแรก

ภายหลังหนังสือพิมพ์แทบ

ลอยด์ตีข่าวเก่ียวกับเร่ืองอ้ือฉาวท่ี

แม่ของโคมุระติดค้างหน้ีสินอดีต

คู่หม้ันราว 35,000 ดอลลาร์ พิธี

เสกสมรสของท้ังสองถูกเล่ือนออก

ไปอย่างไม่มีกำาหนด แล้วโคมุระ

เดินทางไปศึกษาต่อท่ีนิวยอร์กเมื่อปี 

2561 และเพ่ิงกลับญ่ีปุ่นเมื่อเดือน

กันยายนท่ีผ่านมา

ในปี 2564 โคมุระออก

แถลงการณ์ 24 หน้า ช้ีแจงเก่ียวกับ

ปัญหาทางการเงินของครอบครัว 

และแจ้งว่าเขาจะใช้เงินคืนให้อดีต

คนรักของแม่ พร้อมกันน้ันเจ้าหญิง

มาโกะทรงยืนกรานจะเสกสมรส

กับคนรักท่ีคบหากันมานานผู้น้ี โดย

พระองค์จะไม่ทรงรับเงินขวัญถุง

การแต่งงานสำาหรับเจ้าหญิงท่ีจะ

กลายเป็นสามัญชน เป็นจำานวน 153 

ล้านเยน (ราว 44.5 ล้านบาท).

‘เจ้าหญิงมาโกะ’เสกสมรสคนรักสามัญชน

วันสมรส • เจ้าหญิงมาโกะ พระธิดาองค์ โตในเจ้าชายอากิชิโน มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นกับเจ้าหญิงคิโกะ แถลงข่าวการเสกสมรสพร้อมกับ                            

เคอิ โคมุระ สามี ที่โรงแรมแกรนด์อาร์กในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม. 

‘สันติ-เฮ้ง’

คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค                  

พปชร.ว่า ยังๆ กำาลังคิดอยู่ และเมื่อถามย้ำา

ว่า พล.อ.ประวิตรได้คุยกับ พล.อ.ประยุทธ์

ถึงการปรับโครงสร้างหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

ตอบว่า ก็ตอบไปแล้ว และเมื่อถามอีกว่ามี

แนวโน้มที่ พล.อ.ประยุทธ์จะมาเป็นหัวหน้า

พรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

“ไม่รู้ ไม่ได้มาพูดกับผม”

เมื่อถามว่า ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ใช่หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “คุยกันแล้ว แต่

ไม่เห็นพูดเรื่องนี้กับผม” และเมื่อถามว่าถึง

เวลาต้องปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรคใช่หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ ยังไม่รู้

ผู้สื่อข่าวถามกรณีรัฐมนตรีของพรรค  

พปชร.เข้าพบนายกฯ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 

พูดคุยกันถึงเรื่องการปรับโครงสร้างพรรค 

พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ สื่อรู้ก็บอกมา 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าในช่วงเย็นวันที่ 26 ต.ค.นี้

จะประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของ

พรรค พล.อ.ประวิตรย้อนว่า จะคุยเรื่อง

อะไร ผู้สื่อข่าวถามว่าคุยเรื่องภายในพรรค 

พล.อ.ประวิตรอุทานว่า “เฮอะ” พร้อมส่าย

หัวเดินจากไปทันที

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึง

ความเคลื่อนไหวการปรับโครงสร้างพรรค

อาจทำาให้พ้นตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

ว่า เพิ่งทราบข่าว และยังไม่ได้พูดคุยกับ 

พล.อ.ประวิตร เนื่องจากเพ่ิงเดินทางกลับ

จากต่างจังหวัด  

เมื่อถามว่า จะตัดสินใจอย่างไรกับ

เรื่องที่เกิดขึ้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า คง

ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและ 

กก.บห.ตัดสินใจ และคงต้องรอการประชุม 

กก.บห.ในวันที่ 28 ต.ค. หัวหน้าพรรคได้นัด

ประชุมด่วนในเวลา 13.30 น. เพื่อชี้แจง

ถึงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เกิดความ

ชัดเจน โดยจะเข้าร่วมประชุมด้วย และเมื่อ

ถามว่ารู้สึกบั่นทอนหรือไม่กับข่าวที่ออกมา 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่บั่นทอนอะไร และ

จะไม่ดำาเนินการอะไรเพื่อตอบโต้ ให้เป็น

เรื่องพรรคต้องตัดสินใจ  

ด้านนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกฯ ในฐานะ กก.บห.พรรค

ปฏิเสธถึงการนัดพบ พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมปฏิเสธถึงข่าวที่

กลุ่มสามมิตรพร้อมจะกลับมาคุมพรรคอีก

คร้ัง รวมถึงบอกว่าไม่รู้เรื่องปรับโครงสร้าง

พรรค

ส่วนนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรง 

งาน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่า พล.อ.ประวิตรมี

แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อ

เตรียมการเลือกตั้ง เพราะขณะน้ีผ่านมา

แล้ว 2 ปี จาก 4 ปี เปรียบเสมือนการเดิน

ลงภูเขา จึงต้องเตรียมการตลอดเวลา ซ่ึง

การปรับโครงสร้างน้ันอยู่ที่ กก.บห. ซ่ึงพูด

ไม่ได้ เพราะมีแค่เสียงเดียว จึงต้องดูแนวคิด

ของผู้ ใหญ่ด้วยว่าเป็นอย่างไร และพวกเรา

ก็เคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค ส่วน

ที่มีความเคลื่อนไหวภายในพรรคช่วง 1-2 

เดือนที่ผ่านมานั้น หลายพรรคการเมืองเขา

ก็ขยับ

นายสุชาติยังกล่าวถึงกรณีนายกฯ 

หารือ 6 รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่มี

กระแสหารือปรับ ร.อ.ธรรมนัสออกจาก

ตำาแหน่งเลขาธิการพรรคว่า นายกฯ ไม่ได้

เป็นสมาชิกพรรค จึงไม่ได้เก่ียวพันกับเรื่อง

การเมือง ท่านจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ แต่พูดถึง

เรื่องงานที่เกี่ยวพันกับกระทรวงแรงงาน

และเรื่องแฟลตดินแดง และคนตกงาน

เมื่อถามย้ำาว่า พรรค พปชร.กำาลัง

จะแตกหรือไม่ นายสุชาติยืนยันว่า ไม่ ทุก

คนมีความรักและศรัทธาในหัวหน้าพรรค 

พรรคการเมืองก็เป็นสถาบันทางการเมือง 

ที่บางครั้ง การปรับเปลี่ยนอะไรที่ดีขึ้นเพื่อ

ประเทศชาติ ซึ่งในอนาคตไม่มีอะไรจะอยู่คง

ที่ การปรับเปลี่ยนภายในพรรคทุกครั้งก็ดีขึ้น

มาโดยตลอด ปรับเปลี่ยนเพื่อหาจุดสมดุล 

ถ้าครั้งนี้ปรับเปลี่ยนอีก ก็คงไม่เกิดกระแส

การวัดพลัง 

พปชร.ปรับโครงสร้างแน่

ถามถึงการปิดห้องคุยกับ พล.อ.ประ 

วิตรนานครึ่งชั่วโมง นายสุชาติยิ้มก่อนกล่าว

ว่า พล.อ.ประวิตรชื่นชมทักษะของคนพิการ

ที่ร่วมโครงการกับกระทรวงแรงงาน เมื่อ

ถามย้ำาว่าไม่ได้พูดการเมือง หรือให้มาช่วย

งานในพรรค นายสุชาติหัวเราะแล้วตอบ

ว่า “ผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้ว” และเมื่อถาม

ย้ำาว่าจะได้รับความวางใจดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการพรรคหรือไม่  นายสุชาติตอบ

ด้วยอาการเหนียมอายว่า “ถึงตอนนั้นค่อย

ว่ากัน” 

น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม.

เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรค พปชร. กล่าว

ในเรื่องน้ีว่า เป็นเรื่องที่กำาลังพิจารณา

อยู่ ขณะนี้ กก.บห.ได้หารือร่วมกันอย่าง

ถี่ถ้วน และจะปรับโครงสร้างพรรคในเร็วๆ 

น้ี เพื่อให้การทำางานของ ส.ส.และสมาชิก

ของพรรคเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนว

นโยบายของพรรค ส่วนความชัดเจนจะมี

การปรับเปลี่ยนตำาแหน่งใดหรือไม่นั้น ขอให้

รอ กก.บห.พิจารณาแล้วเสร็จก่อน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว

ถึงกระแสข่าวกดดันให้ กก.บห.ลาออกจาก

ตำาแหน่ง ว่าตั้งแต่เห็นข่าวยังไม่มีการสั่งการ

ใดจาก พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส จึง

ยังไม่ทราบว่าต้องทำาอย่างไร และคิดว่าคง

ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคเป็นนาย

สุชาติตามกระแสข่าว

เมื่อถามว่า กรณีนี้เกิดจากโพลที่มี

ต่อ ส.ส.ของพรรคหรือไม่ นายวิรัชกล่าว

ว่า วันนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง คือ 

พรรค พปชร.เกิดจากการหล่อหลอมของ

สมาชิกหลายส่วน บางครั้งการจะรวมกันได้

ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งกันมา และเชื่อว่าเมื่อ

ผ่านไปหลายครั้งก็จะดีข้ึน ดังน้ัน วันน้ีคง

ไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ ถ้าตรง

นี้แก้ไขแล้วเดินได้ดีก็ควรแก้ไข แต่ถ้าแก้ไข

แล้วเกิดความวุ่นวายก็ไม่ควรแก้ไข และ

เหตุการณ์นี้ ไม่ทราบว่าเป็นความพยายาม

ของรัฐมนตรี 6 คนที่เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์

หรือไม่ ขอรอดูสถานการณ์ก่อน แต่ 6 

รัฐมนตรีที่ ไปพบนายกฯ ก็ไม่ได้เป็นเสียง

ส่วนมากของพรรค

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค 

พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยน 

กก.บห.พรรคว่า ข้ึนอยู่กับ กก.บห.ที่ต้อง

ไตร่ตรอง ส่วนกรณีมีชื่อนายสุชาติจะมาเป็น

เลขาธิการพรรคนั้น อยู่ที่สมาชิกส่วนใหญ่ 

ส่วนตัวเป็นใครก็ได้ ขอให้เป็นสมาชิกส่วน

ใหญ่เลือกขึ้นมา ไม่ได้แต่งตั้งใครในที่ลับ 

มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้นัด

ประชุมด่วน กก.บห.พรรคในวันพฤหัสบดีที่ 

28 ต.ค.นี้ เวลาประมาณ 13.30 น. เนื่องจาก

เป็นห่วงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเรียก

ประชุม กก.บห.เพื่อทำาความเข้าใจที่ตรงกัน 

รายงานข่าวจาก พปชร.แจ้งว่า สำา 

หรับความเคลื่อนไหวพรรค พปชร. หลัง 6 

รัฐมนตรีพรรคเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ และ 

3 ป. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ขณะที่ช่วงเช้าวันที่ 

26 ต.ค. พล.อ.ประวิตรยอมรับว่ามีแนวคิด                                                                      

ที่จะปรับโครงสร้างพรรค และโฆษกพรรค 

พปชร.ได้ออกมายืนยันว่าเตรียมปรับโครง 

สร้าง ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ร.อ.ธรรมนัส 

ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ หลังกลับจากการเดินทางไป

พักผ่อนกับครอบครัวตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. ที่

เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

มีรายงานอีกด้านแจ้งว่า การพบกัน

ระหว่างนายกฯ และ 6 รัฐมนตรีนั้น ไม่ได้

เป็นการเรียกเข้าพบ แต่ 6 รัฐมนตรีขอเข้า

พบนายกฯ เอง             

ส่วนที่สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

สมาชิกพรรค พปชร. ได้ยื่นหนังสือต่อ กกต. 

ขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยในกรณีที่

มีคลิปภาพและเสียงปรากฏระหว่างนาย

เกรียง กัลป์ตินันท์ ที่ ได้วิดี โอคอลกับนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยอ้างว่า

เป็นการเลี้ยงเนื่องในวันเกิด ซึ่งได้ไปเปิดวิกิ

พีเดียพบประวัติวันเกิดของนายเกรียงคือวัน

ที่ 27 พ.ย. ไม่ใช่วันที่ 12 ต.ค.

ต่อมา นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษา

กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นต่อ 

กกต.เพื่อยุบพรรค พท.กรณีคลิปดังกล่าว

เช่นกัน 

ขณะที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 

รองหัวหน้าพรรค พท.เพ่ือไทย กล่าวว่า 

นักร้องยุบพรรคทั้งหลายอย่าเลือกปฏิบัติ 

จ้องยื่นร้องยุบแต่พรรคการเมืองอื่น กรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ปิดตึกไทยคู่ฟ้าถกลับ 6 

รัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาภายในพรรค พปชร. 

เข้าข่ายมาก ต้องยื่นยุบพรรคด้วย

ที่พรรคไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย 

จัดการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสนามเลือก

ตั้งในเขตพื้นที่ กทม. โดยมีผู้สมัคร ส.ส.และ

ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

50 เขต เข้าร่วมประชุมคึกคัก โดยคุณหญิง

สุดารัตน์ระบุว่า การสร้างพรรคไทยสร้าง

ไทย จะเป็นภารกิจสุดท้ายเพื่อเป็นนั่งร้าน

สำาหรับคนทุกช่วงวัย โดยพรรคมีนโยบาย

สำาคัญคือ บำานาญประชาชน 3,000 บาท 

เพื่อช่วยลดภาระคนวัยทำางานและผู้สูงอายุ.

ปลื้มส่งออกโต

15.5% ทำารายได้เข้าประเทศรวม 6.2 ล้าน

ล้านบาท สินค้าสำาคัญ 3 หมวด ประกอบด้วย 

1.หมวดสินค้าเกษตร ภาพรวมเป็น                                                                  

บวก 12.9% ทำารายได้เข้าประเทศรวม 

64,831 ล้านบาท และ 9 เดือนแรกขยาย  

บวก 24.7% ทำาเงินเข้าประเทศ 611,907 

ล้านบาท สินค้าเกษตรสำาคัญมี 5 ตัว 

1.ยางพารา ยอดส่งออกเดือนกันยายน  บวก 

83.6% ทำาเงินเข้าประเทศ 15,138 ล้าน

บาท เป็นบวก 12 เดือนต่อเนื่อง มะม่วงสด 

บวก 55.9% บวกทั้งในตลาดเกาหลีมาเลเซีย 

ญี่ปุ่นและเมียนมา มันสำาปะหลัง บวก 

44.4% ทำามูลค่าเข้าประเทศ 10,432 ล้าน

บาท

2 .หมวดสินค้ าอุ ตสาหกรรมการ 

เกษตร เดือนกันยายน บวก 11.3% ยอดส่ง

ออก 56,589 ล้านบาท ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง

และผลไม้แปรรูปเดือนกันยายน บวก 

29.3% โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง บวก 

118.3% ผลไม้รวมกระป๋อง บวก 100.6% 

และมะม่วงกระป๋อง บวก 60.7% อาหาร

สัตว์เลี้ยง เดือนกันยายน บวก 23.6% เป็น

บวก 25 เดือนต่อเนื่อง

3.หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ภาพ

รวมเดือนกันยายน บวก 15.8% ทำาเงิน

เข้าประเทศ 608,317 ล้านบาท สินค้าที่

ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำามัน 

บวก 61% ทำาเงินเข้าประเทศ 91,585 ล้าน

บาท เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก  บวก 

38.8% ทำาเงินเข้าประเทศ 20,302 ล้าน

บาท เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  บวก 

32.8% ทำาเงินเข้าประเทศ 26,507 ล้านบาท 

และรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ บวก 

4.9% ยอดส่งออก 73,911 ล้านบาท ถือว่า

เป็นบวก 11 เดือนต่อเนื่อง โดย 9 เดือน

ของปีนี้ บวก 42.3% ทำาเงินเข้าประเทศ 

661,459 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในภาคตลาด มีตลาดใหม่ที่เป็น

ตลาดเป้าหมายที่ประสบความสำาเร็จมาก 

เช่น ตลาดเอเชียใต้ บวก 69%, ตลาดรัสเซีย

และกลุ่มประเทศ CIS บวก 42.5%,  ตลาด

แอฟริกา บวก 30.2%, ตลาดตะวันออกกลาง 

บวก 17.4%, ตลาดลาตินอเมริกา บวก 

10.1% เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดใหม่ทั้งสิ้น 

นายจุรินทร์กล่าวว่า ตัวเลขการส่ง

ออกเดือน ก.ย.ยังดี และเป็นบวกถึง 17.1% 

ทั้งที่เราประสบกับปัญหาโควิดและปัญหา

ภาคการผลิตในช่วงที่ล็อกดาวน์ เหตุผล

ประการสำาคัญ 1.เพราะแผนงานส่งเสริม

การส่งออกที่กำาหนดไว้เป็นรูปธรรมถึง 130 

กิจกรรมในช่วงครึ่งปีหลัง การทำางานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงกับภาค

เอกชนและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง

การเจรจาเปิดตลาดใหม่ การแก้ปัญหาสำาเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ การ

แก้ปัญหาด่านชายแดนไทย-เวียดนาม ไทย-

จีน เป็นต้น รวมทั้งการเร่งรัดการเปิดด่านที่

สำาเร็จ 2.ภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมดีข้ึน 3.ค่า                                                       

เงินบาทที่ยังอ่อนและมีแนวโน้มที่จะอ่อน                                                             

ค่า จะช่วยทำาให้สินค้าของเราสามารถแข่ง                                                              

ขันด้านราคาในตลาดโลกได้ 4.ราคาน้ำามัน 

ดิบที่เพิ่มขึ้น จะมี 2 มุม ซึ่งมุมลบคือทำาให้

ต้นทุนการผลิตแพงขึ้น แต่ทำาให้สินค้าส่ง

ออกของเราที่เ ก่ียวข้องกับน้ำามันมีมูลค่า

เพิ่ม ขึ้นด้วย และ 5.เนื่องจากศักยภาพภาค  

เอกชนของเราเข้มแข็ง ทำาให้ภาคการผลิต

ด้านอุตสาหกรรมของเราฟ้ืนตัวเร็ว แม้จะ

เจอกับภาวะการล็อกดาวน์และโควิด.

บิ๊กป้อมเบรก กก.บห.ไขก๊อก

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มี กก.บห.

บางส่วนได้เซ็นหนังสือลาออกเรียบร้อย

แล้วเกือบกึ่งหนึ่ง โดยตลอดทั้งวันของวันที่ 

26 ต.ค. กลุ่มที่เห็นด้วยที่จะให้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างพรรคยังได้พยายามโทรศัพท์

ล็อบบี้ กก.บห.เป็นรายบุคคลให้เซ็นลาออก

เพื่อให้ถึงกึ่งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรี

ที่เข้าพบนายกฯ ขณะที่กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส

และนายวิรัชได้ โทรศัพท์ล็อบบี้ยับยั้งการ

เซ็นออก ทำาให้ กก.บห.หลายคนเกิดความ

สับสนไม่กล้าดำาเนินการอะไร และระบุว่าจะ

รอฟัง พล.อ.ประวิตรเพียงคนเดียว กระทั่ง

ช่วงเย็นของวันที่ 26 ต.ค. พล.อ.ประวิตรได้

ต่อสายหา กก.บห.ทุกคนว่าอย่าเพิ่งลาออก 

ให้ไปพูดคุยวันที่ 28 ต.ค.นี้ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร

ยังได้นัด กก.บห.และ ส.ส.บางคนเข้าไปพบที่

มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ในช่วงบ่ายวันที่ 27 ต.ค. 

โดยขณะนี้มี กก.บห.พรรคได้เซ็น

ใบลาออกจากตำาแหน่งเรียบร้อยแล้ว 8 

คน ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม, นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกฯ, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน,  นายอิทธิพล 

คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม,  นายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.การคลัง และนายสรวุฒิ เนื่อง

จำานงค์ ส.ส.ชลบุรี นอกจากนั้น กก.บห.อีก

จำานวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนสายตรง ร.อ.ธรรม 

นัส อยู่ระหว่างตัดสินใจ และบางส่วนรอ

สัญญาณที่ชัดเจนจาก พล.อ.ประวิตร

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำาหรับกลุ่ม

ที่ต้องการปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะ

ตำาแหน่งเลขาธิการพรรค ได้นัดพูดคุย

กันเองอีกครั้งในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ก่อนประ 

ชุม กก.บห.พรรคในวันที่ 28 ต.ค. ที่พรรค 

พปชร. อาคารรัชดาวัน ถ.รัชดาภิเษกด้วย 

โดยหากปรับโครงสร้างพรรคสำาเร็จ มีแคน

ดิเดต 2 คนที่พร้อมผลักดันให้เป็นเลขาธิการ

พรรคคนใหม่คือ นายสันติและนายสุชาติ ที่

ระยะหลังทำางานใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์

วันเดียวกัน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ที่ถูก

ขับออกจากพรรคเพื่อไทย  (พท.) พร้อมด้วย

นายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรค พท.ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค 

ภท.เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค และนายศุภชัย ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรค

ให้การต้อนรับ
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กกท.ประสานทัพภาค 2 เลื่อนยศ ‘วรพจน์-สุริยา’

หัวหมาก • จากกรณี สิบเอกวรพจ เพชรขุ้ม อดีตนักกีฬามวย

สากลทีมชาติไทย สังกัดกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ได้มีการโพสต์เฟซ 

บุ๊ก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยเนื้อหาดังกล่าวมีข้อความ

ตัดพ้อน้อยใจที่ตนไม่เคยได้เลื่อนยศรับราชการทหารเป็นเวลา 21 

ปี และปัจจุบันยังเป็นแค่ยศสิบเอก รวมถึง จ.ส.อ.สุริยา ปราสาท

หินพิมาย อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ก็ยังเป็นทหารชั้น

ประทวนในสังกัด ทภ.2 ก็ยังไม่ได้เลื่อนยศเช่นเดียวกัน ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า 

จากกรณีดังกล่าว กกท.ยืนยันจะช่วยประสานดำาเนินการส่งหนังสือ

ถึง ทภ.2 เรื่องการพิจารณาเลื่อนยศของทั้ง 2 คน และจะช่วย

เหลืออย่างเต็มที่  ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 คนได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

ในการแข่งขันมวยสากล ในรายการระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น

โอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ซึ่งได้ทำาผลงานและสร้างชื่อ

เสียงไม่น้อย จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนนักมวยรุ่นน้องเพื่อ

มาทดแทนนักมวยรุ่นพี่ ซึ่งถือเป็นการทำาคุณประโยชน์ต่อยอดให้

วงการกีฬามวย และวงการกีฬาของประเทศไทย กกท.ในฐานะ

เป็นหน่วยงานที่ดูแลกำากับด้านกีฬาโดยตรงจึงเห็นความสำาคัญกับ

นักกีฬาที่ทำาชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน เกี่ยว

กับเรื่องนี้ กกท.จะช่วยเร่งทำาหนังสือถึงต้นสังกัดของทั้ง 2 คน เพื่อ

ให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

‘นพพล’ ทะลุสอยคิวโลกที่ประเทศเยอรมนี 

อังกฤษ • “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา นักสอยคิวขวัญใจชาว

ไทย ระเบิดฟอร์มสวยกำาชัย 2 เกมติดต่อกัน ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

สนุกเกอร์สะสมคะแนนโลก “เยอรมนี มาสเตอร์ส” ได้สำาเร็จ โดย

การดวลคิวรอบคัดเลือกมีขึ้นที่เชส เลย์ชัวร์ เซ็นเตอร์ ในแคนน็อก 

ประเทศอังกฤษ ปรากฏว่า หมู ปากน้ำา ประเดิมด้วยการคว่ำา “พ่อ

มดวิสกี้” จอห์น ฮิกกินส์ แชมป์โลก 4 สมัย จากสกอตแลนด์ ลง

ได้แบบสะใจแฟนสอยคิว 5-2 เฟรมในรอบแรก จากนั้นในรอบ 2 

หมูยังคงร้อนแรงด้วยการดวลกับ เจค โจนส์ มือดีจากเวลส์ ก่อน

จะบดกันสูสีกระทั่งมาตัดสินกันในเฟรมสุดท้าย ก่อนที่หมูจะชนะ 

5-4 เฟรม โดย 2 เฟรมสุดท้าย หมูกดเบรกชุดใหญ่ 105 กับ 65 

แต้ม ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำาเร็จที่เบอร์ลิน เยอรมนี ในวัน

ที่ 26-30 มกราคม 2022 ตุนเงินรางวัลไปแล้ว 4,000 ปอนด์ หรือ

ประมาณ 160,000 บาท โดยในรอบสุดท้ายนั้นหมูจะดวลกับ ไร

อัน เดย์ ขณะเดียวกันแฟนสอยคิวต้องช็อก เมื่อรอนนีคว้าแชมป์

รายการเก็บคะแนนมา 37 รายการ ถูกวางเป็นมือ 3 ของรายการ 

พลาดท่าอย่างแรงเมื่อแพ้ให้กับ ฮอสเซน วาฟาอี อายูรี นักสอยคิว

มือ 1 จากอิหร่าน ไปแบบขาดลอยเหลือเชื่อ 0-5 เฟรม 
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ศึกไทยแอลรอยัลฮิลล์ส

เจ็ตสกีที่อุทัย

มือแชมป์โลก  

รุ่นโปรคึกคัก

โค้ชโย่งกระตุ้นลูกทีมเก็บ6แต้ม

‘กมลวรรณ-ทัดพงษ์’ หวดสมราคาทีมชาติ 

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับ

เยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ 

“แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 ในประเภท

หญิงเดี่ยว รอบแรก “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดดาวรุ่ง

วัย 14 ปี ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย มือ 889 เยาวชนโลก และเป็น

มือวาง 6 ของรายการ โชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัว

เอง ใช้เวลา 49 นาที ชนะ นันท์นภัส ลำาธารทอง วัย 15 ปี ได้ 

2 เซตรวด 6-2, 6-1 ผ่านเข้ารอบ 2 พบ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา 

เยาวชนทีมชาติไทย วัย 13 ปี ท่ีผ่านเข้ารอบไปแล้วก่อนหน้า ด้าน

ชายเด่ียว รอบแรก “เดฟ” ทัดพงษ์ กมลปัญญากร นักหวดเยาวชน

ทีมชาติไทย วัย 14 ปี พบ เปน จารุศร วัย 13 ปี ปรากฏว่า ทัดพงษ์

ท่ีแพ้การดวลไทเบรกในเซตแรกไปก่อน พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ

ได้ 2 เซตรวด 6-7 (5-7), 6-3 และ 6-2 ตีต๋ัวเข้ารอบ 2 พบ เดเมียน 

คาร์ดด๊อก มือวาง 8 ของรายการต่อไป ส่วนคู่อื่น ประเภทชายเด่ียว 

รอบแรก ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ ชนะ ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา 

(มือวาง 7) 6-1, 6-2 รชตะ ธรรมเจริญสถิต (มือวาง 6) ชนะ ณภัทร 

ฮวดเจริญ 6-0, 6-1 แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ (มือวาง 

2) ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ 6-2, 6-0 ปูนทอง โกมลพิสุทธ์ิ แพ้ ทาคู

มิ วาตานาเบ (มือวาง 4-ญ่ีปุ่น) 4-6, 4-6 ขณะท่ีหญิงเด่ียว รอบแรก 

พิมพ์ลภัส ลิม ชนะ เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ 7-6 (7-4), 6-2 

จักรยาน ‘เสือภูเขา-Bike 4 All’ ท่ีแก่งกระจานคึกคัก 

เพชรบุรี • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักร

ยานฯ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และธนาคารออมสิน จัดการแข่งขัน

จักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และการแข่งขันจักรยาน 

“ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2564 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New 

Normal (ไม่มีผู้ชม) สนามที่ 3 ที่เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี วันที่ 30-31 ตุลาคม ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 

ยอดผู้สมัครกว่า 500 คน โดยสมาคมจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์

ของสมาคมเท่าน้ัน ไม่รับสมัครท่ีบริเวณสนามแข่งขัน และกำาหนด

ปิดรับสมัครวันพุธท่ี 27 ตุลาคม เวลา 24.00 น. สำาหรับสนามน้ี

คาดว่าจะมีผู้สมัครหล่ังไหลมาจากท่ัวทุกสารทิศ เนื่องจากเป็นสนาม

สุดท้าย จะทราบว่านักป่ันคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และ

ได้ครองถ้วยพระราชทาน ทำาให้โรงแรมท่ีพักใน อ.แก่งกระจานเต็ม

เกือบหมด นอกจากน้ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดทีมงานชุดใหญ่

ไปประจำาการเพื่อถ่ายทอดสดให้แฟนๆ จักรยานได้รับชมท้ัง 2 วัน 

โดยวันเสาร์ท่ี 30 ตุลาคม จะถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thai PBS 

เร่ิมเวลา 09.00 น. ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม จะถ่ายทอดสดทาง

โทรทัศน์ช่องหลัก หมายเลข 3 เวลา 14.05-16.00 น.  

‘ซีฮอว์กส์’ไม่ฟื้นพังคาบ้านสามเกมซ้อน

ฉลุย • กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดเต็ง 6 ของรายการเอาชนะ 

นันท์นภัส ลำาธารทอง 2-0 เซต 6-2, 6-1 ผ่านเข้ารอบ 2 ประเภท

หญิงเดี่ยว ศึกเทนนิสเยาวชนนานาชาติ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จู

เนียร์ เจโฟร์ 2021” ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทอง

ธานี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 

ลอสแองเจลิส • อัลวิน กามารา 

รับบอล 10 ครั้งได้ระยะ 128 หลา 

และถือบอลว่ิงอีก 51 หลา พานิว 

ออร์ลีนส์ เซนต์ส แซงกลับมาชนะ

เจ้าบ้าน ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ 13-

10 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟ

แอล สัปดาห์ที่ 7 คู่มันเดย์ไนต์

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา 

นอกจากผลงานการรับบอล

จากการขว้างแล้ว อัลวิน กามารา 

ผู้เล่นในตำาแหน่งรันนิงแบ็กยังถือ

บอลวิ่งอีก 20 ครั้ง ทำาไป 1 ทัช

ดาวน์ ขณะที่ ไบรอัน จอห์นสัน 

ตัวเตะรุกกี้ที่ลงเล่นเอ็นเอฟแอล

เป็นเกมแรกในชีวิตเตะฟิลด์ โกล์

ให้ทีมชนะในช่วงควอเตอร์ที่ 4

เกมน้ีแข่งท่ีลูเมนฟิลด์ ในซี

แอตเติล สนามเหย้าของซีฮอว์กส์ ท้ัง                                   

2 ทีมต้องเจอกับปัญหาท้ังลมแรง                                   

และฝนตก ส่งผลให้เกมบุกของท้ัง 

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส และซีแอตเติล 

ซีฮอว์กส์ มีปัญหาในการเดินเกมต่อ

หน้าแฟน 68,700 คนในสนาม

“นับเป็นชัยชนะท่ีดีมากสำาหรับ

การแข่งขันนอกบ้านในสนามท่ียาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึง” ฌอน เพย์ตัน หัวหน้า

โค้ชของนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส กล่าวว่า 

“ทีมรับของเราทำาหน้าท่ีกันได้อย่าง

ยอดเย่ียม และผมคิดว่าผมสามารถรับ 

มือกับสภาพอากาศกันได้เป็นอย่างดี”

นับเป็นเกมที่ 3 ติดต่อกันที่ 

ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ ได้ครองบอล

บุกในช่วงท้ายเกม พร้อมกับโอกาสท่ี

จะพาทีมคว้าชัยชนะ และเป็นเกมที่ 

3 ติดต่อกันที่พวกเขาต้องจบด้วย

การพ่ายแพ้แบบเฉียดฉิว

“ตอนนี้พวกเรากลายเป็น

ทีมที่ปิดเกมไม่ได้เรื่องไปเรียบร้อย

แล้ว” พีท แคร์รอล หัวหน้าโค้ช

ของซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ กล่าว

ทีมรับของเซนต์สไล่แซก จี

โน สมิธ ควอเตอร์แบ็กตัวจริงของซี

แอตเติลไปท้ังหมด 5 คร้ังในเกม ซ่ึง

รวมถึงการแซก 2 คร้ังติดต่อกันใน

การบุกชุดสุดท้ายของซีฮอว์กส์ด้วย

ซีฮอว์กส์ ซึ่งไม่มี รัสเซลล์ 

วิลสัน ควอเตอร์แบ็กระดับซูเปอร์

สตาร์ของทีม เนื่องจากอาการบาด

เจ็บนิ้วมือข้างขวา ส่งผลให้พวก

เขาออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการแพ้

ในบ้าน 3 เกมรวดเป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่ปี 1992 ส่วนเซนต์สปรับ

สถิติเป็นชนะ 4 แพ้ 2 เกมก่อนจะ

ไปเจอกับ แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส 

ในสัปดาห์หน้า.

ไทยโพสต์ • “โปรเปียโน” อาภิชญา 

ยุบล, “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ 

สันติวิวัฒนพงศ์ และ “โปรมายด์” 

ตรีฉัฐ จีนกลับ 3 นักกอล์ฟสาว

ดีกรีแชมป์ ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 

2021 พร้อมใจเป็น 1 ใน 78 นัก

กอล์ฟสาวร่วมชิงชัยในศึก “สิงห์-บี

จีซี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 

2021” ณ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 

ชิง 1.2 ล้านบาท ระหว่างวันท่ี 27-

29 ต.ค.น้ี แชมป์รับ 156,000 บาท

รายการน้ีเป็นแมตช์สะสม

คะแนน ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 

สนามท่ี 8 ของศึกไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 

2021 จัดโดย สมาคมกีฬากอล์ฟ

อาชีพสตรี ร่วมกับการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ, บริษัทบีจี คอนเทน

เนอร์กล๊าส จำากัด (มหาชน) แข่ง

ขันแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 

หลุม ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ 

ณ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา แบบพาร์ 72 

ระยะ 6,321 หลา หลังจบการ

แข่ง 36 หลุม ตัดตัวที่อันดับ 50 

และเสมอ เพื่อไปเล่นรอบลุ้นแชมป์

ในวันสุดท้าย 

ตารางแข่งขันรอบแรกท่ีน่า                                       

สนใจอยู่ในกลุ่มที่ 9 หลุม 1 

เวลา 08.50 น. “โปรเปียโน” 

อาภิชญา ยุบล สวิงสาววัย 18 ปี 

จากสระบุรี ที่เพิ่งคว้าแชมป์จาก

สนามที่ 7 ที่วอเตอร์มิลล์ฯ เมื่อ

สัปดาห์ก่อน จะอยู่ในกลุ่มเดียว

กับ “โปรปลาย” พัชรจุฑา คง

กระพันธ์ แชมป์สนามที่ 1 ผู้นำา

ในอันดับไทยแอลพีจีเอ ออร์เดอร์ 

ออฟ เมอริต 2021 และ “โปร

พราว” ชเนตตี วรรณแสน รอง

แชมป์จากสนามล่าสุดท่ีกำาลังมอง

หาแชมป์แรกของตัวเองในปีน้ี

โปรเปียโนกล่าวว่า “สนาม

น้ีแข่งมาต้ังแต่ยังเป็นเด็ก ทำาให้รู้ว่า

ควรจะเล่นยังไง ดีใจเพราะได้แข่ง                                                          

อย่างต่อเนื่อง สนามท่ีแล้วว่าร้อน

แล้ว สนามน้ีร้อน แถมต้องเดินข้ึน

เขาด้วย ยังไม่คาดหวัง แค่พยายาม

พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวต่อไป ตอนน้ี

กำาลังแก้ไขในเรื่องลูกส้ัน ในการเอา                                                      

ตัวรอดจากสถานการณ์รอบกรีน

และกำาลังเพ่ิมระยะไดร์เวอร์”

โปรแชมเปญ สวิงสาว

จากบึงกาฬ เผยถึงความพร้อม

ของตัวเองว่า “สนามนี้มีการเซต

ระยะไกลกว่าที่ผ่านมานิดหน่อย 

ที่ผ่านมาถือว่าทำาได้ดี โดยเฉพาะ

เรื่องสมาธิกับการเล่น ถึงตรงนี้

ความรู้สึกเก่ียวกับกอล์ฟมันออก

มาในทาง “บวก” มากข้ึน ม่ันใจ

มากข้ึน อีกท้ังหายจากอาการบาด

เจ็บท่ีข้อมือแล้วทำาให้รู้สึกอยาก

จะจริงจังกับกอล์ฟมากขึ้น เห็น

เป้าหมายชัดขึ้น กำาลังมองไปถึง

การกลับไปควอลิฟาย แอลพีจีเอ

ทัวร์ในปีหน้า”

อุทัยธานี • ศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 

เตรียมระเบิดการชิงชัยสนามแรก 

ในวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้ ณ สวน

น้ำาเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) 

จังหวัดอุทัยธานี

สนามนี้ถือเป็นสนามเปิด

ฤดูกาล หลังต้องเลื่อนการแข่งขัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 มาหลายรอบ ทำาให้มี

ความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีนัก

แข่งจากท่ัวประเทศลงสมัครกันอย่าง

ล้นหลาม โดยในบางรุ่นมีนักแข่งลง

สมัครจนเกินโควตาเรือของแต่ละ

เรซ จึงต้องมีการแข่งขันในรอบ

คัดเลือกหรือควอลิฟายก่อนการ

แข่งขันโมโตแรก ส่งผลให้ต้อง

ขยายเวลาการแข่งขันในแต่ละวัน 

ซึ่งจะเริ่มกันตั้งแต่ 07.00 น. ไป

จนถึงเวลา 17.00 น.   

ด้านการแข่งขันใน 4 รุ่น

โปรสุดเดือด บรรดาแชมป์เก่าดาว

ดังพาเหรดเดินทางมาป้องกันแชมป์

กันครบ ส่วนรุ่นเยาวชนอายุ 8-13 

ปีบริบูรณ์ นักกีฬาสมัครล้นหลาม

ต้องควอลิฟายหาผู้เข้ารอบเลยที

เดียว    

โดย 4 รุ่นมืออาชีพ (Pro) 

นักกีฬาเจ็ตสกีดีกรีแชมป์โลกต่าง                                        

ลงร่วมชิงชัยคับค่ัง “พูล” เพ่ิมพล                                        

ธีรพัฒนพาณิชย์ พร้อมลงป้องกัน

แชมป์รุ่นใหญ่ท่ีสุดของรายการ เรือ

นั่งอาชีพจีพี (Pro Runabout 

GP) และเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซี

ซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ (Pro 

Runabout 1,100 cc. Open), 

“บอม” สุภัค เสร็จธุระ ลงป้อง 

กันแชมป์ในรุ่นเรือน่ังสปอร์ตจีพี                           

(Sport GP) และอานนท์ หงส์

กลาง พร้อมลงป้องกันแชมป์ในรุ่น

เรือยืนอาชีพ โมดิฟายด์ (Pro Ski 

Modifiled) 

ส่วนรุ่นเยาวชนท่ีมีกระแส

แฟนเจ็ตสกีรอชมการวาดลวดลาย

ฝีไม้ลายมือของ “น้องออก้า” นครา                                                     

ศิลาชัย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน

ของ “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย แชมป์

โลกรุ่นเก๋า ที่จะลงชิงชัยในรุ่นเจ็ต

สกีเยาวชนสลาลม ทั้งประเภทยืน

และประเภทนั่งอีกด้วย. 

มองโกเลีย • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ กระตุ้นลูกทีมเก็บชัยชนะ 

2 เกมที่เหลือเพื่อเข้ารอบสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่

สนามฟุตบอลเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร์ ประเทศมองโกเลีย นัก

เตะทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามฝึกซ้อม เพื่อเตรียมทีม

ลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ยู 23 รอบคัดเลือก กลุ่มเจ นัดที่ 

2 พบกับ สปป.ลาว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  

ทัพช้างศึกยู 23 ภายใต้

การคุมทีมของ “โค้ชโย่ง” วรวุธ 

ศรีมะฆะ ประเดิมสนามด้วยการ

เสมอกับทีมชาติมองโกเลีย 1-1 

ในเกมแรกมี 1 คะแนน ซึ่งการ

ฝึกซ้อมไม่มี วันชาติ ชูสงค์ กอง

หลังจากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี 

ที่ ได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตก 

ขณะที่ เบนจามิน เจมส์ เดวิส 

มิดฟิลด์จากสโมสรออกซ์ฟอร์ด 

ยูไนเต็ด ยังอยู่ในขั้นตอนการรัก 

ษาอาการบาดเจ็บข้อเท้า  

การฝึกซ้อมในช่วงบ่ายวันนี้ 

อุณหภูมิอยู่ที่ 9 องศาเซลเซียส 

โดยทัพช้างศึก ยู 23 เน้นการฟ้ืนฟู

สภาพร่างกาย และการทำาความ

เข้าใจในวิธีการเล่นของทีม ใช้เวลา 

1 ช่ัวโมง 30 นาที จึงแล้วเสร็จ  

ด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ                                                          

กุนซือทีมชาติไทย ยู 23 กล่าวว่า 

“วันน้ีให้นักเตะท่ีได้ลงสนามในเกม

ท่ีแล้วได้ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ส่วน

คนท่ีไม่ได้เล่นก็เน้นพละกำาลัง พรุ่ง

น้ีจะฝึกซ้อมเหมือนกันหมด”  

กุนซือช้างศึก ยู 23 เผย

ถึงอาการบาดเจ็บของ 2 นักเตะ

อย่าง วันชาติ ชูสงค์ และเบนจา

มิน เจมส์ เดวิส ว่า “มิว วันชาติ 

คงไม่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์น้ีอีก

แล้ว ส่วน เบนจามิน เจมส์ เดวิส 

เราต้องดูอาการเขาแบบวันต่อวัน 

วันน้ีลงน้ำาหนักได้แบบไม่เต็มท่ี”  

เมื่อถามถึงคู่แข่งในเกมถัด

ไปอย่าง สปป.ลาว ที่แพ้มาเลเซีย 

0-1 โค้ชโย่งกล่าวต่อว่า “ผมกับ

โค้ชก้างไปนั่งดูเกมนี้ ผมคิดว่า

เราน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้น เพราะ

ว่าเป็นฟุตบอลที่เคยเจอมาในอา 

เซียน ทีมเราจะนำาจุดบกพร่องที่

เล่นในเกมแรกและจุดที่ยังขาด

มาใช้ในเกมที่พบกับลาว”  

“ผมมองว่าเราต้องแก้ไข

ในสิ่งที่เรายังขาด เช่น จังหวะ

สุดท้ายในการเข้าทำา หรือการเล่น

ร่วมกัน และจุดบกพร่องอีกอย่าง                                                 

คือ การที่เราเล่นผิดพลาดเอง ถ้า                                                  

เราปรับข้อผิดพลาดได้ก็มีโอกาส”  

“เมื่อวานบรรยากาศในทีม

อาจจะตึงเครียดสักเล็กน้อย แต่

ผมบอกกับลูกทีมว่ามันมี 3 เกม 

สุดท้ายเราต้องไปดูนัดสุดท้ายว่า

มีโอกาสหรือไม่ แต่ว่าเรายังมี

โอกาส แม้จะออกสตาร์ทด้วยผล

เสมอ แต้มเดียวที่เราทำาได้ อาจ

จะเป็นคะแนนเดียวท่ีทำาให้เราเข้า

รอบก็ได้ในอีก 2 เกมท่ีเหลือ ถ้า

เราทำาตามเป้าหมายได้” 

“ขอให้ทุกคนลืมมันไป และ

โฟกัสกับเกมต่อไป จำาในสิ่งที่เรา

ผิดพลาด และเพิ่มเติมสิ่งที่เรายัง

ไม่ได้ทำาลงไป”  

ขณะท่ี พงศ์รวิช จันทวงษ์                                               

กองกลางทีมชาติไทย รุ่นอายุ ไม่เกิน 

23 ปี กล่าวว่า “ความพร้อมตอนน้ี

เต็มร้อยครับ ผมจะนำาข้อผิดพลาด

จากเกมท่ีแล้วมาปรับปรุงแก้ไข”  

มิดฟิลด์จากเชียงใหม่ เอฟซี 

เผยถึงการประสานงานกับคู่กอง

กลางอย่าง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร 

ในเกมที่เสมอกับ มองโกเลีย 1-1 

ว่า “เรามีการคุยกันตลอดตอนอยู่

ในสนาม คอยแนะนำาต่างๆ”  

“ในทีมมีการพูดคุยว่าเป้า                                                

หมายต่อไปคือต้องเก็บ 6 คะ 

แนนเต็มให้ได้ เพื่อเข้ารอบต่อ

ไป ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยช่วย                                               

เชียร์พวกเราด้วยครับ เราจะทำา 

ให้เต็มที่ที่สุด” พงศ์รวิชทิ้งท้าย.

เตรียมดวลลาว • นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลเอ็มเอฟเอฟ 

ฟุตบอล เซ็นเตอร์ ประเทศมองโกเลีย เพื่อเตรียมตัวลงเล่นกับ สปป.ลาว ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย ยู 23 รอบคัดเลือก กลุ่มเจ นัดที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งทีมชาติไทยต้องการ 3 

คะแนนเต็ม หลังเปิดสนามทำาได้เพียงเสมอเจ้าภาพมองโกเลีย 1-1 

เข้าท่ี 3 • วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักป่ันเสือภูเขาทีมชาติไทย คว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันเสือ

ภูเขานานาชาติ รายการ “ซาการ์ยา เบเลดิเยซี เอ็มทีบี คัพ” พร้อมเก็บคะแนนสะสมโลกเพ่ิม

อีก 4 คะแนน ท่ีซาการ์ยา ไบค์ พาร์ค ในเมืองซาร์กายา ประเทศตุรกี เมื่อเร็วๆ น้ี

เปิดหัวไม่ดีสำาหรับ “ช้างศึก ยู 23” ทีมชาติไทยชุดสู้ศึก

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเจ 

ที่ทีมชาติไทยทำาได้เพียงเสมอเจ้าภาพ มองโกเลีย 1-1 ก็ไม่รู้จะไป

โทษใคร เพราะโทษไปก็ไม่ได้คะแนนเพิ่ม สิ่งเดียวที่ทำาได้คือลุ้น

ชัยชนะกับอีก 2 แมตช์ที่เหลือกับ สปป.ลาว 14.00 น. วันที่ 28 

ตุลาคม 2564 และ มาเลเซีย 10.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม เพราะ

เราต้องการ 6 คะแนนเต็มเพื่อแชมป์กลุ่มสำาหรับการผ่านเข้าไป

เล่นในรอบสุดท้าย ชมและเชียร์ช้างศึก ยู 23 ได้ทางช่องวัน 31 

และ AIS Play..••..เต็มที่แล้ว “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 

กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 3 ของโลกที่พ่าย 

ยูตะ วาตานาเบ กับ อลิสะ ฮิกาชิโนะ คู่มืออันดับ 5 ของโลก

จากญี่ปุ่นในแมตช์ชิงชนะเลิศคู่ผสม แบดมินตันรายการวิกเตอร์ 

เดนมาร์ก โอเพ่น ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 1000 ที่เมืองโอ

เดนเซ ประเทศเดนมาร์ก นับเป็นการได้รองแชมป์รายการนี้เป็น

สมัยที่ 2 หลังเคยแพ ้เจิ้ง ซีเวย และ หวง ย่าเชียง คู่มือ 1 ของ

โลกในแมตช์ชิงเมื่อปี 2018 โอกาสหน้าว่ากันใหม่..••..ใกล้เข้า

มาแล้วสำาหรับศึกป้องกันแชมป์โลกดับเบิลยูบีซี หรือ สภามวย

โลก รุ่นสตรอว์เวต 105 ปอนด์ ในรายการ ซีพีเอฟยอดมวยโลก 

นับเป็นศึกสายเลือดชิงแชมป์โลกในเมืองไทยเป็นคู่ที่ 15 ระหว่าง 

ปัญญา ประดับศรี นักมวยของเพชรยินดีที่มีสถิติชนะ 36 แพ้ 1 

เป็นชนะน็อก 23 ไฟต์ กับ ดนัย เงียบภูเขียว นักมวยจากค่าย

นครหลวงโปรโมชั่น ดาวรุ่งไฟแรงเจ้าของสถิติชนะ 9 แพ้ 2 ชนะ   

น็อก 5 ครั้ง รายการนี้จะชกกันที่นครสวรรค์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน

ที่จะถึงนี้..••..เสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ “ปั่นเพื่อชีวิต 

Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา

ด้านโปรมายด์ สวิงสาววัย 

26 ปี กล่าวว่า “เป็นสนามที่เล่น

มาตั้งแต่เด็ก และยังไม่สามารถ

เอาชนะกรีนที่นี่ได้เลย อีกทั้ง

เป็นสนามภูเขา ต้องซ้อมเรื่องบน

กรีนให้เยอะหน่อย ถ้าไม่ระวังมี

โอกาสเสีย 3 พัตต์ได้ ตั้งเป้ากับ

ตัวเองให้ตีอันเดอร์ทุกวัน และจะ

พยายามไม่ให้เสีย 3 พัตต์”.

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2564 ในรูป

แบบวิถีใหม่ สนามที่ 3 ที่เขื่อนแก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 

2564 ยอดผู้สมัครทะลุ 500 คนเรียบร้อย

แล้ว รายการนี้ นักปั่นและเจ้าหน้าที่ประจำา

ทีมทุกคนจะต้องเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

และฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

ทำาการตรวจก่อนรับหมายเลขประจำาตัว

ด้วย มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการแข่งขัน หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2719-3340-2 

..••..อาดิดาส เปิดตัวคอลเลกชันรองเท้า

ฟุตบอล “ไวท์ สปาร์ค” ประกอบด้วยรองเท้า

ฟุตบอลทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ พรีเดเตอร์, 

เอ็กซ์ และโคปา ที่ออกแบบในเฉดสีขาว ซึ่ง

มีการตกแต่งด้วยสีแดง (Solar Red) และสี

เทา (Iron Met) โดยจะประเดิมสนามพร้อม

กับเหล่านักฟุตบอลชื่อดัง อาทิ ลิโอเนล เมส

ซี, พอล ป็อกบา, วิเวียน มีเดลมา, โมฮา

เหม็ด ซาลาห์, คาทารีนา มาคาริโอ, เม

ลานี ลอยโพลซ์ และ โทนี ดักแกน ส่วน

แฟนๆ ที่อยากเลียนแบบดารากระซิบให้ว่า

คอลเลกชันนี้จะเริ่มวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 

พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป..••

 

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com
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เปิดฉาก

อาเซียนแล้ว หวังว่าจะมีการนำาไปใช้

ประโยชน์ต่อไป ซึ่งอาเซียนควรเสริมสร้าง

ความพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่

และเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข

ในระยะยาว ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ

วิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งไทยกำาลังพัฒนา

วัคซีนภายในประเทศ และยินดีร่วมมือกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องนี้ต่อไป

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยัง

เห็นควรเริ่มเปิดภูมิภาคและส่งเสริมการ

เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างปลอดภัย ใช้

ประโยชน์จากกรอบการจัดทำาระเบียบการ

เดินทางของอาเซียน และแนวทางการ

รับรองวัคซีนระหว่างกัน เพื่อความสะดวก

ในการเดินทาง ซึ่งท่ีผ่านมาประเทศไทยได้

เปิดพื้นที่นำาร่องต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสไป

แล้ว และจะเริ่มเปิดประเทศอย่างเป็นข้ัน

เป็นตอนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ 

นายกรัฐมนตรีเห็นว่าต้องหลีกเลี่ยงการใช้

มาตรการที่ ไม่จำาเป็นและเป็นอุปสรรคต่อ

การเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อรักษาความเชื่อม

โยงของห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์

จากตลาดภายในอาเซียนในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีหวังว่าเพื่อส่ง

เสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการ

ค้าการลงทุน ความตกลง RCEP จะมีผลใช้

บังคับตามเป้าหมาย และจะเดินหน้าการ

เจรจา FTA อาเซียน-แคนาดาได้ โดยเร็ว 

นอกจากนี้ กรณีภัยธรรมชาติ ไม่ว่า

จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อุทกภัย ไฟป่า และหมอกควันข้ามพรมแดน 

สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของแนวทางการ

พัฒนาในปัจจุบันที่เน้นผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยละเลยผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอัน

เป็นที่มาของวิกฤตต่างๆ ที่รุนแรง ดังนั้นถึง

เวลาที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ ในการใช้

ชีวิตทุกด้าน เพื่อสร้างความสมดุล ทำาให้การ

ฟื้นฟูและพัฒนาอาเซียนเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่

ไทยดำาเนินการอยู่ วาระสีเขียวของอาเซียน

ควรเป็นแนวทางของภูมิภาคในอนาคตเพื่อ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็น

มิตรกับโลก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สีเขียวเข้ามาช่วยสนับสนุน 

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายกฯ เข้าร่วม

และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ 39 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล ซึ่งที่ประชุมหารือเรื่องพัฒนาการ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ภายนอกภูมิภาค นายกฯ ย้ำาว่า ผู้นำาอาเซียน

ทุกประเทศให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ซึ่งเป็น

หลักการอันทรงคุณค่าในการทำางานร่วมกัน

ของอาเซียนมาตลอด 54 ปีท่ีผ่านมา และ

จะช่วยกันธำารงหลักการนี้ ไว้ ด้วยการช่วย

กันให้สมาชิกครอบครัวอาเซียนอยู่ร่วมกัน

พร้อมหน้าครบถ้วนเหมือนดังที่เคยเป็น มิใช่

เช่นในวันนี้”

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อที่ประชุม

ว่า ทุกประเทศต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนต้องรักษา

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความ

เป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อเอาชนะ

กับความท้าทายหลากหลายรูปแบบท่ีโลก

กำาลังเผชิญ ทั้งโควิด-19 ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ และความท้าทายต่อภูมิรัฐศาสตร์

ในโลกและในภูมิภาค อาเซียนจะต้อง

มีความร่วมมือที่สร้างสรรค์กับภายนอก

ภูมิภาค และรักษาความสงบสุขในภูมิภาค 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้า

ต่อไป”

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยังได้

เสนอ 3 แนวทาง ได้แก่ 1.อาเซียนควรเพิ่ม

พูนความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกให้มากยิ่ง

ข้ึน รักษาความเป็นเอกภาพ มีบทบาทนำา

ในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่างๆ เพื่อขยาย

โอกาสและสร้างพลังของอาเซียนในการ

ดำาเนินความสัมพันธ์ภายนอก และเห็นว่า

อาเซียนควรใช้ โอกาสจากความเป็นหุ้นส่วน

เหล่าน้ีในการผลักดันวาระต่างๆ ที่เป็นผล

ประโยชน์ของอาเซียนและส่งเสริมความ

เป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคต่อไป 

2.อาเซียนต้องร่วมกันส่งเสียงที่ชัดเจนและ 

สอดคล้องกันเกี่ยวกับความเป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่างๆ ท่ี

อาเซียนมีบทบาทนำาโดยใช้มุมมองอาเซียน

ต่ออินโด-แปซิฟิก (AOIP) เป็นเครื่องมือใน

การสนับสนุนให้มหาอำานาจมีปฏิสัมพันธ์

กันในภูมิภาคของเราอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ

รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค 

และ 3.อาเซียนควรมีส่วนร่วมในการเสริม 

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์ระหว่าง

จีนกับสหรัฐ โดยอาจพิจารณาใช้แนวทาง

ใหม่ๆ ในการปฏิสัมพันธ์กับท้ังสองประเทศ 

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแสวงจุดร่วมใน

เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคได้ 

เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

สำาหรับการเข้าร่วมประชุมและกล่าว

ถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 นายธนกร

กล่าวว่า มีการหารือในประเด็นเรื่องความ

สัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีแนบ

แน่นและคืบหน้ามาโดยตลอด ความร่วม

มือด้านสาธารณสุขเพื่อผลิตวัคซีนป้องกัน

โรคโควิด-19 และความมุ่งหวังในการสร้าง

สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งในโอกาส

นี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำาเนินนโยบาย

ต่างประเทศของประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

เกาหลี โดยเฉพาะนโยบายมุ่งใต้ ใหม่และ

นโยบายมุ่งใต้ ใหม่พลัส ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางของอาเซียนที่ ไม่ประสงค์ ให้ภูมิ 

ภาคเป็นพื้นที่ของการแข่งขันและเผชิญ

หน้า โดยเฉพาะระหว่างประเทศมหาอำานาจ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่จะร่วมรับรอง

แถลงการณ์ร่วมฯ ว่าด้วยการพัฒนาความ

ร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรวม

ถึงการเชื่อมโยงข้อริเริ่มต่างๆ ของอาเซียน 

อาทิ มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกและ

กรอบการพื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน กับ

นโยบายมุ่งใต้ ใหม่และนโยบายมุ่งใต้ ใหม่

พลัสของสาธารณรัฐเกาหลี

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เสนอ 

4 ประเด็นสำาคัญ สำาหรับก้าวต่อไปที่มั่นคง

ในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

ประการแรก คือ การยึดถือประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง โดยที่ โรคโควิด-19 ส่งผลกระ

ทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน การรับมือ

และกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมได้นั้น ต้อง

เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็น

หัวใจของการพัฒนา ไทยขอขอบคุณท่ี

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุน

เงินเพิ่มเติมอีกจำานวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ให้กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 ในวัน

นี้ และนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าการสนับสนุน

อย่างจริงจังของสาธารณรัฐเกาหลีจะมี

ส่วนต่อการผลิต วิจัย และพัฒนาวัคซีน 

ตลอดจนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ในภูมิภาคต่อไป

จากนั้นในช่วงค่ำาเวลา 20.00 น. นายกฯ 

จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ 

อเมริกา ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทาง

ไกล ท่ีตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่ง

เป็นการประชุมสุดท้ายของวันเดียวกันนี้.
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